
มหาสมปองสึกเลนการเมือง/ปชป.สอเดือด

อัปยศ!มุงทําสภาลม

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูกันอยางหร็อมแหร็ม ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 3 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง) เปนพิเศษ เม� อวันศุกรที่ 17 

ธันวาคม ซึ่งมีการนับองคประชุม แตไมครบ จนทําใหตองปดสภาไป

ชลน�านรับส่ังสอนรัฐบาล/ชวนย้ําเปนหนาท่ีส.ส.

             
|

24ธ.ค.ชี้ชะตา4แกนนํา

หวังไดประกันเหมือนรุง

อ้ึง!คนกรุงเทสังกัดพรรค

ศบค.บี้คุมเขมเขา-ออกชวงปใหม

รัชดาฯ • “เพนกวิน-อานนท-ไผ-ไมค” ลุน

อีกเฮือก 24 ธ.ค.นี้ ศาลรอเคาะใหประกัน

หรือไม ทนายย� นขอเสนอขอทําเหมือน “รุง” 

ขอติดกําไลอีเอ็ม ลงดาบมือกรีดแขนกลาง

ศาล คุก 1 เดือน ปรับ 250 บาท

เม� อวันศุกรที่ 17 ธ.ค. ศาลอาญา

ไดนัดฟงไตสวนคํารองขอประกันตัวในคดี                                                       

หมายเลขดํา อ.286, 287/2564 ที่หอง

พิจารณาคดี 704 ที่พนักงานอัยการ สํานัก 

งานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา เปนโจทก 

ย� นฟองนายพริษฐ  ชิวารักษ หรือเพนกวิน, 

นายจตุภัทร บุญภัทรรักษา หรือไผ ดาวดิน, 

นายอานนท นําภา และนายภาณุพงศ จาด

นอก หรือไมค

ภายหลังไตสวนเสร็จสิ้น

ทําเนียบฯ • “บิ๊กปอม” โยนลูกกรรมการ

บริหารพรรค เคาะคําตอบสงชิงเลือกต้ังซอม 

21 ธ.ค. แทงกั๊กช� อ “มาดามแปง” นําทัพ                                                        

ศึกเกาอ้ีผูวาฯ กทม. ขณะท่ี “ปชป.” หลอน                                                                

โพลขุดหลุมฝง ช้ีคนกรุงยุคใหมเทพรรคการ 

เมือง  

เม� อวันศุกร พล.อ.ประวิตร  วงษสุวรรณ  

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) ใหสัมภาษณถึงการ

สงผูสมัครรับเลือกตั้งซอม เขต 6 สงขลา 

โดยมีช� อนายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ เปดตัว

เปนผูสมัครในนามพรรคพลังประชารัฐ วา

ยังไมมีๆ

ผูส� อขาวถามวา พรรค พปชร.จะสง

ผูสมัครเลือกตั้งซอมเพียงจังหวัดเดียวหรือ

ไม พล.อ.ประวิตรกลาววา ยังไมรู ยังไม

สง เม� อถามย้ําวา แตมีขาวมาจากในพื้นที่ 

พล.อ.ประวิตรกลาวยอนวา ใครบอก ยังไม                   

มี ตอนน้ียังไมไดมีการประชุมพรรค พปชร.                                                            

โดยจะประชุมในวันอังคารท่ี 21 ธ.ค.น้ี และ

จะสรุปวาจะสงหรือไมสง บางทีอาจจะไม

สงเลย หรือสงท้ังสองคน บางทีก็สงคนเดียว 

แลวแตพรรคพิจารณา

ผูส� อขาวถามตอวา ในที่ประชุมพรรค

สัปดาหหนาจะพิจารณาเร� องผูสมัครผูวาฯ 

กทม.ไปพรอมกันดวยหรือไม พล.อ.ประวิตร

กลาววา ยังๆ เพราะยังมีอีกหลายคน ตอง 

หาคนที่เหมาะสม เม� อถามถึงกระแสขาวที่                                                            

มีช� อของนางนวลพรรณ ล่ําซํา

ไทยโพสต • ศบค.เผยยอดผูติดเชื้อรายใหม 

3,537 ราย เสียชีวิต 41 ราย สั่งทุกจังหวัด

คัดกรองคนไป-กลับชวงปใหมเขมงวด หวั่น

นําเช้ือเขา-ออก ยํ้ารานอาหารเปดดริงกเคาต

ดาวนถึงตี 1 ไดแควันเดียว สวนผับ-บารยัง

หามขายแอลกอฮอล “บิ๊กตู” แนะใหตรวจ 

ATK กอนเขางานสังสรรค เตรียมลงพื้น

ที่สุมตรวจจัดงานปใหมเชียงใหม-โคราช 

“สงขลา” สัญญาณเริ่มดี คนออกมาจับจาย

ซื้อขายมากขึ้น

เม� อวันที่ 17 ธ.ค. พญ.อภิสมัย ศรี                                                       

รังสรรค ผูชวยโฆษกศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบค.) แถลงสถานการณการแพร

ระบาดในประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อราย

ใหม 3,537 ราย ติดเชื้อในประเทศ 3,338 

ราย จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

3,293 ราย คนหาเชิงรุก 45 ราย เรือนจํา 

182 ราย เดินทางมาจากตางประเทศ 17 

ราย หายปวยเพิ่ม 5,459 ราย อยูระหวาง

รักษา 43,479 ราย อาการหนัก 972 ราย 

ใสเคร� องชวยหายใจ 254 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 

41 ราย เปนชาย 21 ราย หญิง 20 ราย อายุ 

60 ปขึ้นไป 33 ราย มีโรคเรื้อรัง 6 ราย ผู

เสียชีวิตมากที่สุดที่นครศรีธรรมราช 6 ราย 

สวนยอดผูติดเช้ือสะสม 2,185,497 ราย ยอด

หายปวยสะสม 2,120,691 ราย ยอดผูเสีย

ชีวิตสะสม  21,327 ราย  ยอดฉีดวัคซีนวัน                                                       

ที่ 16 ธ.ค. จํานวน 416,336 โดส ยอด

ฉีดสะสมตั้งแตวันที่ 28 ก.พ.64 จํานวน 

98,856,753 โดส 

พญ.อภิสมัยกลาววา ขอเนนยํ้าสําหรับ

ประชาชนที่ฉีดวัคซีนแลว เก็บเอกสารยืน 

ยันไวเพ� อใชสําหรับยืนยันขอมูลในการเขารับ                       

บริการกิจกรรมหรือกิจการตางๆ

รัฐสภา • “พระมหาสมปอง” สึก 29 ธันวา. 

เตรียมซบเพ� อไทยทันที “วัน อยูบํารุง” เผย

เตรียมเกาอี้รอแลว เขาทีมโฆษกพรรค สวน

ประชาธิปตยเดือดอีก “อันวาร” ขูแฉปญหา

ความตกตํ่าของพรรค เกิดจากผูบริหารพรรค

จํานวนหนึ่งที่เห็นประโยชนสวนตัวมากกวา

ประโยชนของพรรค ผูบริหารพรรคบางคน

ถูกครอบงําจนทําใหวุฒิภาวะของการเปนผู

นําที่ดีของพรรคเสียไป

เม� อวันที่ 17 ธ.ค. เวลา 08.40 น. ที่

รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 

ใหสัมภาษณหลังจากพรรคเพ� อไทยย� นราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่..) พ.ศ.... และราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ.... วาขั้นตอน

หลังจากน้ีเจาหนาท่ีฝายกฎหมายจะตรวจ

สอบความถูกตองกอนบรรจุเขาสูวาระการ

ประชุม แตยังตองรอรางกฎหมายของคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) และของพรรครวมรัฐบาล

ดวย เม� อ ส.ส.เสนอรางกฎหมายเขามา ตาม

ขอบังคับการประชุมตองบรรจุเขาสูวาระ

การประชุมตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

แตหากมีรางกฎหมายที่เสนอเขามาเพิ่มเติม

และมีสาระสําคัญเดียวกัน ก็สามารถนํามา

พิจารณารวมกันได

“คาดวาอยางเร็วท่ีสุดท่ีประชุมรัฐสภา

จะพิจารณาเรื่องน้ีระหว่างเดือนมกราคม 

กุมภาพันธ ป 65 ซึ่งเปนชวง

เอ็งชั่ว ขาเลว

คลังกระทุงรีบใช 

‘คนละครึ่ง’

ไตฝุนรายถลมยับ

ปนสดับ 12 ศพ

เชือดชะโดสีกากีบาง

ทําเนียบฯ • “บิ๊กตู” เซ็นแตงตั้งกรรมการ

สอบเร� องอภัยโทษแลว “เข็มชัย ชุติวงศ” 

นั่งประธานพรอมอีก 7 อรหันต กําชับเสนอ

ผลใน 30 วัน “ประวิตร” ยันไมกระทบ  

พปชร.แน� พรอมใหรัฐมนตรีแจง 

เม� อวันศุกรที่ 17 ธ.ค. นายธนกร วัง

บุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมน                                                 

ตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา                                                    

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม ไดลงนามคําสั่งสํานักนายกรัฐมน 

ตรี ที่ 337/2564 แตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบการดําเนินการตามกฎหมายวา

เกียกกาย • สภาผูแทนราษฎรลมซ้ําซาก

ตอเน� อง “ชวน” ย้ําเปนหนาที่ของสมาชิก

ไมแบงฝกฝาย ผงะ! เปดรายช� อผูไมแสดง

ตนสวนใหญเปนรัฐมนตรี ชทพ.ครึ่งพรรค

หายตัว “ไพบูลย” กางตัวเลขประจาน พรอม

เสนอจายเงินเดือนตามการทํางาน  ชี้การศึก                                                                   

ษาของ กมธ.เปนของสวนรวม “ชลน�าน” 

ยอมรับเปนการเลนการเมืองแบบจงใจ เพ� อ

สั่งสอนรัฐบาลใหสํานึก ลั่นจะทําตอทุกวัน

พุธ-พฤหัสบดี สวนวันศุกรปลอยผีให

เม� อวันศุกรที่ 17 ธันวาคม 2564 มี

ระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร 

ชุดที่ 25 ปที่ 3 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประ                  

จําปครั้งที่สอง) เปนพิเศษ โดยมีวาระการ

ปรึกษาหารือตามขอบังคับการประชุมสภา                                                        

ผูแทนราษฎร พ.ศ.2562 ขอ 24 และพิจาร                                                                

ณาเร� องที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจาร 

ณาเสร็จแลว    

โดยเม� อเวลา 10.40 น. หลังจาก

สมาชิกหารือเร� องความเดือดรอนของประ 

ชาชนในพื้นที่แลว นายศุภชัย โพธิ์สุ รอง

ประธานสภาฯ คนที่สองทําหนาที่ประธาน 

ไดเขาสูระเบียบวาระ โดยไดขอมติเร� องราย 

งานการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหาร

จัดการลุมนํ้าท้ังระบบ มี ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผา ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

เปนประธาน กมธ. ซึ่งพิจารณาเสร็จแลว 

และสมาชิกไดอภิปรายไปเม� อสัปดาหที่ผาน

มา โดยเวลา 10.49 น. ไดกดออดเรียก

สมาชิกเขามาเสียบบัตรแสดงตนเพ� อตรวจ

สอบองคประชุม แตเวลาผานไป 2 นาที 

ปรากฏวาสมาชิกทยอยเขาหองประชุมอยาง

บางตา ประธานจึงสั่งพักการประชุมเปน

เวลา 30 นาที

ระหวางรอสมาชิก นายศุภชัยกดออด

เรียกสมาชิกอยูหลายครั้ง และขอใหรีบเขา

หองประชุม เน� องจากเร� องนี้เปนเร� องสําคัญ

มาก โดยนายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีราย

ช� อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ไดลุกขึ้นมากลาว

ตําหนิ ส.ส. วาเวลาที่ไมไดเปน ส.ส.ก็อยาก

จะแยงกันเปน แตพอมาเปน ส.ส.ก็ขี้เกียจ

ไมมาประชุม อางเหตุลาประชุม ประธาน

อยาอนุญาต ถาลาครบ 4 ครั้งก็ใหพนสมา                     

ชิกภาพการเปน ส.ส.ไปเลย อยากเปน ส.ส.                                                        

แตไมมาประชุม ขอตําหนิ ส.ส.พวกนี้ ประ 

ชาชนอยาไปเลือก เขามากินเงินเดือนแตไม

ยอมทําหนาที่

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  18  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  ขึ้น  14  ค่ํา  เดือน  1  ปฉลู

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9167

อิสรภาพแหงความคิด

ผุด‘8อรหันต’

เข็มชัยนั่งคุม

คุยอภัยโทษ!
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2 ในประเทศ

ลุ้นสภาครบองค์ประชุม

กระตุกสำานึกผู้ทรงเกียรติ

ะหว่างที่สังคมกำาลังสนใจการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร ถึงขั้นสื่อต่างๆ ตีแผ่ข้อดี-

ข้อเสียเปรียบมวยกันเป็นข่าวใหญ่ หลายสำานักทำาโพล

โหวตลงคะแนนอย่างต่อเนื่องราวกับว่าการเลือกตั้งจะเกิด

ขึ้นในเดือนหรือสองเดือนนี้ ทว่าดันเกิดเหตุการณ์เล็กๆ ที่น่า

สนใจ และสังคมควรตรวจสอบปมเหตุ และนำามาเปิดเผย

ให้สาธารณชนได้รับทราบ นั่นคือพฤติกรรมของ ส.ส.ผู้ทรง

เกียรติในสภาผู้แทนราษฎรที่ ไม่ค่อยมาทำาหน้าที่ของตัวเอง 

จนทำาให้ต้องนับองค์ประชุมหวิดสภาล่มอยู่หลายครั้ง

ประธานที่ประชุมต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อ

รักษาภาพของสภาฯ ไว้ และพยายามให้กลไกของคณะ

กรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล รวมไปถึงฟาก

ของฝ่ายค้าน หรือวิป ทำางานให้มากขึ้น ด้วยการกำาชับให้ 

ส.ส.เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง แต่ดูเหมือนว่าไม่ได้ผล 

เพราะแต่ละคนล้วนมีข้ออ้างติดงานราษฎร์ งานหลวง จะให้

คาดโทษ หรือออกมาตรการมาบังคับ ก็ขัดกับธรรมชาติของ

การทำาหน้าที่นักการเมืองผู้ทรงเกียรติ ที่อาสาเข้ามาเป็นปาก

เป็นเสียงเป็นผู้แทนของประชาชน ทุ่มเทลงแข่งขันเลือกตั้ง

จนได้เข้ามานั่งในรัฐสภาในที่สุด

ขณะที่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างมีเหตุผลที่

ไม่เข้าประชุม นอกจากงานในบทบาทอื่นที่ต้องทำาตามความ

เป็นจริงแล้ว แต่บางคนก็ใช้งานอื่นเป็นข้ออ้าง โดยเฉพาะ

จุดเริ่มต้นคือ ส.ส.ฟากรัฐบาล ที่ถูกมองว่าขาดวินัย  ขี้เกียจ

ในการเข้ามานั่งฟังการประชุม แต่อยู่รอบนอกจิบกาแฟ 

สุมหัวคุยเรื่องเกมการเมือง และอนาคตของตัวเองในกลุ่ม

ก๊วนต่างๆ บางคนถือโอกาสลงพื้นที่ลางานยาว กลายเป็น

เงื่อนไขให้ฝ่ายค้านย้อนเกล็ดใช้วิธีการเดียวกัน ไม่เข้ามา

ประชุม หวังตบหน้า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ขาดความรับผิดชอบ

ในหน้าที่ 

ภาพที่เกิดขึ้นจึงเป็นการโยนกันไปโยนกันมาว่าใคร

เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ด้วยการใช้ตรรกะ

แบบข้าชั่วเอ็งเลว ตอกย้ำาความไร้สำานึกของอีกฝ่ายที่ทำาให้

เกิดผลกระทบในภาพรวม วิธีการแก้ไขปัญหาก็ทำาได้แค่

เพียงการกำาชับ ตักเตือน กระตุ้นให้เกิดความใส่ใจต่อการทำา

หน้าที่นิติบัญญัติให้มากขึ้น ขณะที่การทำางานของวิปเองก็

ทำาได้แค่ขอความร่วมมือจะให้เช็กรายชื่อ จำานวน ก่อนเข้า

ประชุมเหมือนนักเรียนก็คงเป็นเรื่องยาก ส่วนฝ่ายค้านก็คง

ได้สติขึ้นมาบ้าง ลดละทิฐิในการเอาชนะคะคาน และกลับ

มาทำาหน้าที่ตามปกติ 

ไม่เช่นนั้น ความเชื่อถือ ศรัทธาของประชาชนต่อการ

ทำาหน้าที่ของนักการเมืองในกระบวนการนิติบัญญัติจะค่อยๆ 

หมดไป จากความไร้สำานึกของนักการเมืองแค่ไม่กี่คน ทั้งที่

นักการเมืองอาวุโสในสภาฯ พยายามกอบกู้และค่อยสร้าง

ให้สภายุคนี้มีคุณภาพด้วยการวางกรอบ กติกา ที่เหมาะสม 

สร้างมาตรฐาน ตามกรอบระเบียบการประชุม หวังพัฒนา

ศักยภาพของ ส.ส.ในการทำาหน้าที่ตรวจสอบ หาข้อมูล เน้น

การอภิปรายที่เนื้อหา ลดโอกาสของนักการเมืองที่หวังใช้

สภาฯ เป็นที่หาเสียง สร้างวาทกรรมโฆษณาตัวเอง 

แต่ความพยายามดังกล่าวไม่สามารถกระตุ้นจิตสำานึก

ความรับผิดชอบของนักการเมืองบางคนได้ ครั้นจะเข้ม

งวด ใช้ไม้แข็งในการบังคับไม่ให้ลาเกินกี่ครั้ง ก็ดูเหมือนจะ

ไม่ได้ผล พอเกิดเหตุในสภาฯ ก็ตำาหนิ วิพากษ์วิจารณ์ ไป

ตามวาระ แล้วก็ผ่านเลยไป ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน

ของสภาฯ ได้ หรือในที่สุดนักการเมืองเหล่านั้นต้องพึ่งการ

อัดฉีด รับกล้วยเพื่อเป็นแรงกระตุ้น สะท้อนถึงพฤติกรรม

การซื้อขายที่เกิดขึ้นนับแต่ต้นทางยันปลายทางของนักการ

เมืองบางคน  ที่คุ้นเคยกับการแบมือรับค่าจ้างเป็นอาจิณ.

ต้องชื่นชมรองประธานสภาฯ ในครั้งนี้ที่พยายามให้                                      

เวลาอย่างเต็มที่กับ ส.ส.ที่จะมาออกเสียง แม้จะให้เวลา

แต่ ส.ส.ฝ่ายค้านที่เห็นอยู่เต็มสภาฯ แต่ออกเสียงเพียง 14 

คน จึงอยากฝากไปถึงประชาชนผู้เสียภาษีมาเป็นเงินเดือน

ให้ ส.ส. แต่ปรากฏว่าการทำาหน้าที่ออกมาเป็นเช่นนี้จึงขอ

อนุญาตฟ้องประชาชนให้ตรวจสอบ.

นายไพบูลย์ นิติตะวัน

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ

ารศึกษาระดับอาชีวะยังเป็นกลุ่มการศึกษาที่สำาคัญมาก เป็น 

กลุ่มบุคลากรที่ทำางานเชื่อมกับฐานการพัฒนาในการผลิตและ

บริการเป็นหลัก แม้ โลกได้เคลื่อนไปในความก้าวหน้าใหม่ที่มี 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นแกนหลักขับเคลื่อนโลกทั้งใบ! 

โดยเฉพาะกับโลกยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ระบบงานต้องใช้วิสัย

ทัศน์ ความคิด ความรู้ และทักษะที่ต่างไปจากเดิม 

ซึ่งความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไทยปัจจุบัน

อยู่ในระหว่าง 2.0-2.5 ทำาให้การปรับตัวยกระดับสู่

อุตสาหกรรม 4.0 เป็นความจำาเป็นใหม่ที่ต้องปรับ

ฐานความรู้และทักษะใหม่ และต้องขจัดระบบวิธีคิด

เก่าๆ ออกไป ต้องปรับความคิดฝังลึก mindset ใหม่ 

เปิดการทำางานกับเทคโนโลยี หุ่นยนต์ และโลกของ

กลไกอัตโนมัติมากขึ้น ฯลฯ

ความรู้-ทักษะที่จะทำางานในระบบอัตโนมัติ

หรือโรงงานอัจฉริยะแบบ 4.0 เป็นระบบความ

รู้-ระบบคิด-ทักษะที่เชื่อมประสานกับทั้งระบบ ที่

คนทำางานต้องเรียนรู้-เข้าใจความสัมพันธ์-การขับ

เคลื่อน-ควบคุมให้ระบบการผลิตและการบริการ

บรรลุสู่เป้าหมายที่วางไว้ ระบบโรงงานแบบ 4.0 

เป็นกระบวนระบบที่เชื่อมโยงระหว่างข้อมูลพื้น

ฐานที่เชื่อมต่อกับ AI หุ่นยนต์ IoT ทั้งโครงข่ายของ

โรงงานอัจฉริยะ 

ปัจจุบันโรงงานอัจฉริยะที่พัฒนาก้าวหน้าใน

อีอีซีขณะนี้ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม SNC Former ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง 

ระบบโรงงาน 4.0 ของกลุ่ม SNC พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของหลาย

ฝ่าย ทั้งการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรจากสำานักงาน EEC HDC จาก

สำานักวิศวกรรม มทร.ตะวันออก จากสถาบัน TGI จากมหาวิทยาลัยสุร

นารี จนถึงสถาบัน FIBO ฯลฯ 

ความร่วมมือทั้งหมดนี้เป็นผลของความทุ่มเทของ ดร.สมชัย ไทย

สงวนวรกุล ประธานเครือข่ายอุตสาหกรรม อีอีซี (EIF) และเป็นประธาน

กลุ่มอุตสาหกรรม SNC ด้วย ซึ่งได้ดำาเนินการปรับปรุงโครงสร้างการ

ผลิตจากระดับ 2.0 ขึ้นเป็น 4.0 ใช้ระยะเวลากว่าปีและการทุ่มเท-ทุ่มทุน

ไม่น้อยเลย!

จากการศึกษาการปรับโครงสร้างการผลิตจากแบบเดิมยกระดับมา

เป็น 4.0 นี้ สามารถสร้างผลรวมจากการประหยัดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ

การผลิตไปในขณะเดียวกัน คิดเป็นมูลค่าโดยรวมสูงเกือบร้อยละ 40 จาก

ระบบเดิม! ซึ่งเป็นการปรับสร้างภูมิทัศน์และฐานการผลิตใหม่ที่เชื่อมโยง

กับความก้าวหน้าของโลก และยังมีส่วนช่วยสร้างความร่วมมือระหว่าง

ภาคอุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นขั้นตอนการพัฒนาการศึกษา

ยุคใหม่ที่สำาคัญ ในการปรับตัวเปลี่ยนแปลงสู่ความก้าวหน้าใหม่ให้ประเทศ

และสถาบันการศึกษาในประเทศควบคู่กันไป ซึ่งนับได้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรม 

SNC ได้สร้างบทเรียนความก้าวหน้าขึ้นใน EEC ให้กับประเทศ จากความ

ร่วมมือพัฒนาร่วมมือกันด้วยฝีมือคนไทยล้วนๆ!

การทำางาน-สร้างการเปลี่ยนแปลงระหว่างภาคอุตสาหกรรม

อย่าง SNC ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อีอีซีนี้เป็น

ประสบการณ์ใหม่ในการประสานช่องว่าง สร้างการเปลี่ยนแปลง

ให้การศึกษามีช่องทางปรับตัวออกจากโลกเก่า จากความร่วมมือของ

อุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ โดยเฉพาะกลุ่ม

สาขาช่างและวิศวกรรม ที่มีการปรับให้ห้องเรียนและสถานศึกษาเป็น 

“ชุมชนการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพ” มีการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ให้ผู้เข้า

ร่วมมีประสบการณ์ตรงที่จะรื้อสร้างความคิดพื้นฐาน ความรู้ ทักษะ 

และสมรรถนะโดยรวม จากภาคปฏิบัติการร่วมที่มุ่งตอบโจทย์ความ

เปลี่ยนแปลงและความต้องการจริงตามเป้าหมายร่วมกันที่วางไว้จนมีผล

สัมฤทธิ์ ซึ่งในมุมกลับได้ช่วยขจัดการเรียนรู้ที่ไร้ทิศทาง-ขาดความรับผิด

ชอบ ที่ทำาให้ผู้เรียนกลายเป็นเหยื่อนั่งกอดใบปริญญาและวุฒิบัตร แต่

ไม่มีงานทำาเช่นการจัดการศึกษาที่ผ่านมา!

วันนี้กลุ่มอุตสาหกรรม SNC ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุรนารี สำานัก

วิศวกรรม มทร.ตอ. และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคล ประสานช่องว่าง

จับมือกันสร้างความก้าวหน้าใหม่ให้การศึกษายุคใหม่ เปลี่ยนห้องเรียน

เป็นชุมชนการเรียนรู้-พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา ผ่าน

กิจกรรมในการปรับสมรรถนะโดยรวม ที่นำาไปสู่การสร้างประสบการณ์

ตรงในการเรียนรู้และพัฒนาระบบโรงงานอัจฉริยะ 4.0 ที่ปรับการ

ศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการด้านบุคลากรที่เป็นที่ต้องการของภาค

อุตสาหกรรมทุกระดับแบบครบวงจร

 SNC ได้สนับสนุนทุนเพื่อพัฒนา

บุคลากรยุคใหม่ร่วมกับสถาบันการศึกษา

ในระดับต่างๆ สนับสนุนการศึกษาแบบ 

EEC โมเดล ที่ร่วมมือกันทั้งระบบ-สร้าง

ประสบการณ์เรียนรู้ร่วมในห้องเรียนคู่ไปกับ

ในสถานประกอบการ จัดแบ่งทุนเป็นระดับ

อาชีวะ 100 ทุน ระดับปริญญาตรี 200 ทุน 

ระดับปริญญาโท 40 ทุน และระดับปริญญา

เอก 10 ทุน โดยมีการจัดการเรียนการสอน

แบบ EEC โมเดล ที่เริ่มตั้งแต่การคัดเลือก

นักเรียนนักศึกษา ออกแบบหลักสูตรร่วม

กันในหลักสูตรสาขาต่างๆ ประกอบด้วย AI 

IoT หุ่นยนต์ แมคคาทรอนิค รีโทฟริต และ

ดีไซน์ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนร่วม

กันทั้งในห้องเรียนและในโรงงาน เป็นระบบ

การศึกษาที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะอุตสาหกรรม 

4.0 ที่มีการประเมินติดตามผล การพัฒนา

ทักษะเฉพาะและการปรับสร้างหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการยุคใหม่ 

ฯลฯ เมื่อผู้เรียนสำาเร็จการศึกษาผ่านการประเมินผลงานก็มีงานทำาทันที 

ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนปกติอย่างน้อยร้อยละ 30! 

การขยายผลการสร้างการศึกษาตามแนว EEC Model ครั้งนี้ 

เป็นกระบวนการประสานช่องว่างสร้างการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา

ยุคใหม่ ที่มุ่งตอบโจทย์เป้าหมายปลายทางทั้งคุณภาพและปริมาณ รวม

ทั้งหยุดความสูญเปล่าทางการศึกษาลงอย่างสิ้นเชิง เด็กที่จบมามีงานทำา

รายได้สูงทุกคน นี่คือประสบการณ์มุมบวกในยามบ้านเมืองร้อนรุ่ม!!!.

าพเหตุการณ์การวางระเบิดแสวงเครื่อง โดยมีเป้าหมาย

ที่พระภิกษุและเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองพระ ในขณะที่ปฏิบัติ

ภารกิจการบิณฑบาต หรือ โปรดสัตว์ ที่เกิดขึ้นริมถนนสาย

หนึ่งในเขตเทศบาลรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ทำาให้มีคำาถาม

ที่ อื้ออึง ขึ้นในทันทีจากคนในพื้นที่ โดยเฉพาะ ไทยพุทธ ว่า มัน

กลับมาอีกแล้วหรือ เป็นการถามว่า แนวร่วม ขบวนการบีอาร์เอ็นที่

เคย ฆ่าพระ ในหลายพื้นที่ของจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ได้กลับมาปฏิบัติ

การโหดต่อพระภิกษุ ต่อพี่

น้องชาว ไทยพุทธ อีกแล้ว

ใช่หรือไม่ 

เพราะจากการ

ตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ใน

การประกอบระเบิดแสดง

เครื่องที่ แนวร่วม ใช้เพื่อ

ก่อเหตุ มีความเชื่อได้ว่าผู้วาง

ระเบิดต้องการฆ่าพระและเจ้า

หน้าที่ ไม่ได้ต้องการแค่ให้เกิด เสียงดัง 

เพื่อ เป็นข่าว แต่ที่ระเบิดทำางานช้าไปเล็กน้อย ทำาให้พระและเจ้า

หน้าที่รอดพ้นจาก รัศมี ของการทำาลายล้าง เป็นเพราะ กลไก ของ

ระเบิดแสวงเครื่องเกิดการ ดีเลย์ หลังมีการกดชนวนระเบิด ซึ่งอาจ

จะมาจากผู้ประกอบระเบิดยังไม่ใช่ มืออาชีพ เป็น มือระเบิดรุ่น

ใหม่ พวกที่เรียกว่า แนวร่วมหน้าขาว หรืออาจ

จะเป็นสาเหตุของดิน ฟ้า อากาศ ที่ทำาให้กลไก

เกิดการ หน่วง ทำาให้การทำางานช้าไป จึงไม่

เกิด โศกนาฏกรรม กับพระ อย่างที่เคยเกิดขึ้น 

หลายต่อหลายครั้ง ตั้งแต่ปี 2547 และการวาง

ระเบิดพระ การวางระเบิดวัด เพิ่งจะห่างหายไป

เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา และถ้าจำาไม่ผิด ความสูญเสีย

ของพระภิกษุที่เป็นผู้นำาศาสนาเกิดขึ้นครั้งล่าสุดก็

เกิดกับวัดแห่งหนึ่งใน จ.นราธิวาส นี่เอง 

หลังเหตุการณ์วางระเบิดพระเพียง

วันเดียว สิ่งที่ติดตามมาคือการวางระเบิด

ขบวนรถไฟสายท้องถิ่นที่เดินรถระหว่าง 

จ.นครศรีธรรมราช-สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

ที่ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ซึ่งจากการ

สังเกตก็มีสิ่งที่ผิดปกติในการก่อเหตุของ แนวร่วม 

ในครั้งนี้เช่นกัน 

เพราะมีการวาง ระเบิดแสวงเครื่อง บน

เนินดินเกือบได้ระดับกับหน้าต่างของขบวน

รถไฟ ดังนั้นเมื่อ แนวร่วม จุดชนวนระเบิดขึ้น สะเก็ดระเบิดจึงพุ่ง

เป้าเข้าใส่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ โดยสารที่นั่งในขบวนรถ ซึ่ง

หมายความว่า แนวร่วม หรือ โจรใต้ มีความ จงใจ ที่จะ ปลิด

ชีพ ของใครก็ตามที่นั่งตรงกับจุดที่มีการวางระเบิด 

ผิดกับการวางระเบิดรถไฟในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่ แนว

ร่วม วางระเบิดที่ รางรถไฟ เพื่อให้เกิดความเสียหายกับตัวของ โบกี้ 

ของขบวนการรถเป็นสำาคัญ แต่ไม่ต้องการที่จะให้เจ้าหน้าที่และคน

โดยสารคือประชาชนได้รับอันตรายจากสะเก็ดระเบิดเหมือนกับการ

วางระเบิดครั้งล่าสุด ที่เกิดขึ้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เมื่อ เที่ยงของ

วันที่ 13 ที่ผ่านมา 

ซึ่งการก่อเหตุทั้งการต้องการเอาชีวิตพระภิกษุที่ อ.รือเสาะ 

จ.นราธิวาส และการวางระเบิดขบวนรถไฟท้องถิ่นที่ ต.โคกโพธิ์ ไม่น่า

จะเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเพื่อต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี ที่มีกำาหนดการเดินทางมาราชการที่ศูนย์อำานวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เพราะสถานการณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ร้อนระอุตั้งแต่

หลัง ยุทธการฮูแตยือลอ ที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นการ

เปิด ยุทธการ ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นเวลา 12 วัน เพื่อ ไล่

ล้าง แนวร่วมขบวนการบีอาร์เอ็น โดยสามารถ วิสามัญ แนวร่วม 

หรือกองกำาลังติดอาวุธได ้6 ศพ ด้วยกัน 

และตามมาด้วยการ วิสามัญ แนวร่วมที่ก่อเหตุยิงชาว

ไทยพุทธที่เข้าไปหาของป่าที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อีก 1 ศพ 

ในเคสนี้มีชาวบ้านและญาติๆ ของผู้ถูก วิสามัญ แสดงความ

ไม่พอใจเจ้าหน้าที่ในการ จัดการ เรื่องพิสูจน์ศพล่าช้า จน

มีการกระทบกระทั่งเกิดขึ้น ก่อนที่จะจบลงด้วยการทำาความ

เข้าใจกับ แกนนำา 

แต่ก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่า ทั้ง 2 สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นการสูญเสียของบีอาร์เอ็นอาจจะเป็นต้น

เรื่องให้แกนนำาของบีอาร์เอ็น สั่งการ ให้แนวร่วมในพื้นที่ใช้วิธีการเดิมๆ 

นั่นคือก่อเหตุด้วยความรุนแรง โดยมีเป้าหมายการเอาชีวิตของพระและ

ประชาชนอีกครั้ง 

ขณะเดียวกันต้องเข้าใจ บริบท ของบีอาร์เอ็น ในห้วง 2-3 ปีที่

ผ่านมา ที่มีการละทิ้งแนวทางการก่อเหตุด้วยความรุนแรง ไม่ทำาร้ายพระ 

ไม่ทำาลายวัด และละเว้นเป้าหมายอ่อนแอ และประชาชนผู้ไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ เป็นเพราะแกนนำาบีอาร์เอ็นรุ่นใหม่ต้องการ

ที่จะ ยกระดับ ให้ขบวนการแบ่งแยกดินแดนเป็นสากล จึงเชื่อมั่นใน 

นโยบาย ของ เจนีวาคอล ซึ่งเป็น เอ็นจี โอ ต่างประเทศ ที่เป็นผู้อยู่เบื้อง

หลังขบวนการแบ่งแยกดินแดนในหลายๆ ประเทศ มีทั้งที่ประสบความ

สำาเร็จ และที่ยังต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ 

 สังเกตว่า หลังจากการวางระเบิดที่ห้าง บิ๊กซี ปัตตานี และถูก

คนในพื้นที่แสดงความไม่เห็นด้วย เพราะผู้ที่รับเคราะห์จากการระเบิด

ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่เป็น มุสลิม การใช้ระเบิดต่อ เป้าหมาย ที่เป็นที่

สาธารณะของบีอาร์เอ็นก็หายไป 

และเป้าหมายของบีอาร์เอ็นที่ผ่านมาในเวลา 3 ปี ที่ กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า ทึกทัก เอาเองว่าสถานการณ์ดีขึ้น เป็นเพราะแกน

นำาบีอาร์เอ็นเชื่อในแนวทางที่ เจนีวาคอล วางแผนให้ เพื่อที่จะให้บี

อาร์เอ็นยกระดับการเป็น องค์กร การก่อการร้ายที่เป็นสากล และ

มีที่ยืนในองค์กรสำาคัญอย่าง โอไอซี และ ยูเอ็น ซึ่งแน่นอนว่านโย

บายดังกล่าว เมื่อแนวร่วมหรือกองกำาลังติดอาวุธเกิดความสูญเสีย

จากการปิดล้อม ปะทะกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำารวจ และกองกำาลังท้อง

ถิ่น การแก้แค้น และการ เอาคืน ต้องทำาต่อทหาร, ตำารวจ และกอง

กำาลังท้องถิ่น ซึ่งต้องยากกว่าการ เอาคืน กับเป้าหมายอ่อนแอ เช่น

ทำากับพระ กับประชาชน กับรถไฟ และกับสิ่งสาธารณูประโยชน์ 

เช่น เสาไฟแรงสูง และอื่นๆ 

รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่ แกนนำา ในพื้นที่เกิดความ คั่ง

แค้น ต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นติดต่อกันจากการถูก วิสามัญ หลาย

ต่อหลายครั้ง โดยที่ไม่สามารถ ตอบโต้ เพื่อที่จะ แก้แค้น หรือ

การ เอาคืน เพื่อให้เกิดความ สะใจ จึงได้สั่งการให้ ฆ่าพระ และ 

ประชาชน ที่เป็นเป้าหมายอ่อนแออีกครั้ง 

ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานความมั่นคง ทั้ง กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานข่าวกรองอื่นๆ ที่เดินชนกัน ขวักไขว่ 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะต้องดำาเนินการแสวงหาข้อเท็จ

จริง เพราะการเข้าถึงข้อเท็จจริงเท่านั้นที่จะสามารถทำาให้หน่วยงาน

ความมั่นคงสามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้ 

แต่...อย่างไรก็ตาม ถ้า แกนนำา ของบีอาร์เอ็นหวนกลับไปใช้

แนวทางที่โหดเหี้ยม ด้วยการทำาลายผู้บริสุทธิ์ หรือเป้าหมายอ่อนแอ

เหมือนในอดีต ตั้งแต่การฆ่าตัดคอ ฆ่าแล้วเผา ฆ่าพระ ทำาร้าย

ประชาชนอีกครั้ง นั่นคือทางเดินไปสู่ หายนะ ของบีอาร์เอ็น

เพราะองค์กรต่างชาติที่ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น เจนีวา

คอล หรือ ไอซีอาร์ซ ีต่างระมัดระวังในเรื่องของการใช้ความรุนแรง 

และองค์กรต่างๆ อีกหลายองค์กรที่พยายาม ยื่นมือ เข้ามาเป็น ฝ่าย

ที่สาม ในการหาทางออกของความรุนแรงในภาคใต้ก็จะถอยห่าง           

จากบีอาร์เอ็น 

แต่...ประเด็นที่สำาคัญที่สุดในวันนี้คือ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน

หน้า ต้องดำาเนินการหยุดการก่อการร้ายที่บีอาร์เอ็นกำาลังใช้ความ

รุนแรงกับพระ ประชาชน และอาจจะเป็นพลเรือนที่เป็นเป้าหมาย

อ่อนแออีกครั้ง เพื่อสร้างความ สะใจ ให้กับแนวร่วมในพื้นที่ โดย

เฉพาะในห้วงของการ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 

ซึ่งอยู่ในระหว่างการ ฟื้นตัว ของ ธุรกิจ การค้าขาย การท่อง

เที่ยว หลังจากที่จำานวนผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ลดจำานวนลง และเป็น

ความหวังของผู้คน ว่าจะได้ ลืมตาอ้าปาก หลังจากที่ถูกการระบาด

ของ โควิด กดทับมาเป็นเวลา 2 ปี 

น่าแปลกที่ความ โหดเหี้ยม ครั้งใหม่ของบีอาร์เอ็นในครั้งนี้

ไม่มีหน่วยงานไหนออกมา ประณาม ถึงความ ป่าเถื่อน ผิดกับเวลาที่ 

กลุ่มติดอาวุธ ของบีอาร์เอ็นถูกเจ้าหน้าที่ วิสามัญ กลุ่มต่างๆ ทั้งใน

พื้นที่และ ส่วนกลาง จะเคลื่อนไหวเพื่อ กดดัน และแสดงความคิด

เห็นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเกินกว่าเหตุ 

ถามว่า แล้วการที่แนวร่วมบีอาร์เอ็นวางระเบิดพระ วาง

ระเบิดรถไฟ โดยมีประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นผู้ รับเคราะห์ แนว

ร่วมขบวนการบีอาร์เอ็นทำาเกินกว่าเหตุหรือไม่ หรือชีวิตของ 

ประชาชนเหล่านี้ถูกกำาหนดมาให้เป็นเครื่อง สังเวย ของแนวร่วม

ขบวนการแบ่งแยกดินแดน และการกระทำาของบีอาร์เอ็นเป็นการ

กระทำาที่ ถูกต้อง ในสายตาขององค์กรต่างๆ รวมทั้งภาคประชา

สังคมในพื้นที่.

เมือง ไม้ขม รายงาน

จับตา ‘บีอาร์เอ็น’ หวนใช้ความรุนแรง 

‘กอ.รมน.’ จะรับมืออย่างไร

ภ

ร

ก

ประสานช่องว่างสร้างโรงเรียน

เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ!

tapichart@hotmail.com
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หนความ ยายามของ นายก  ประยุทธ ใน านะประธาน ก.ตร. และ 

“ผบ.ปด” พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตํารวจ ที่พยายามเก็บกวาด 

“กรมปทุมวัน” เพ� อใหองคกรใสสะอาด

เอาปลาเนาออกจากของ

เชือดไกโชวตัวเลขปลดออก ไลออกตํารวจที่กระทําความผิด ในทุกๆ 

ครั้งที่มีการประชุม ก.ตร.

ลาสุด ในการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 12 ปลายเดือน พ.ย.ที่ผานมา 

คณะอนุกรรมการขาราชการตํารวจดานวินัย อุทธรณ รองทุกข และบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ไดรายงานขอมูลการกระทําผิดวินัยรายแรง ของขาราชการ

ตํารวจ เดือน พ.ย.64 มีขาราชการตํารวจถูกลงโทษทั้งสิ้น 29 นาย เปนการ

ไลออกจากราชการ จํานวน 21 นาย ปลดออกจากราชการ จํานวน 6 นาย 

และใหออกจากราชการ จํานวน 2 นาย

หรือในการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 11 2564 ปลายเดือน ต.ค. ก็มีการ

ลงโทษทางวินัยตํารวจที่กระทําผิดวินัยรายแรง 17 นาย เปนการไลออกจาก

ราชการ 14 นาย และปลดออกจากราชการ 3 นาย 

โดยตั้งแตเดือน ม.ค.-ต.ค.64 มีขาราชการตํารวจถูกลงโทษทั้งสิ้น 193 

นาย เปนการไลออกจากราชการ 145 นาย ปลดออกจากราชการ 41 นาย 

และใหออกจากราชการ 7 นาย

ช� นชมๆ ความตั้งใจ ความพยายาม “เขียนเสือใหวัวกลัว” ของผูนําสี

กากี

แตดูเหมือนวา “วัว” ก็ไมคอยกลัว “เสือ” เทาไหร ยังคงทําผิดไมเกรง

กลัวก ระเบียบ ไมเกรงกลัวก หมาย

เหมือนที่ จ.ตาก พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 สั่งการให 

พล.ต.ต.ปกปภพ บดีพิทักษ ผูการตาก ขยายผลไปจับกุม ด.ต.ธิติพงษ ปนทิ ผู

บังคับหมูงานปองกันปราบปราม สภ.แมสอด จ.ตาก

มีสวนเกี่ยวของกับขบวนการลักลอบนําพาบุคคลตางดาวหลบหนีเขา

เมืองโดยผิดก หมาย 

หลังขยายผลการจับกุมลักลอบขนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 

ที่ใหการซัดทอดถึงดาบตํารวจ สภ.แมสอด จ.ตาก จึงไดสืบสวนเชิงลับ จน

มีขอมูลที่นาเช� อไดวา ด.ต.ธิติพงษมีสวนเกี่ยวของในการกระทําความผิด 

กระทั่งศาลจังหวัดแมสอดขออนุมัติหมายจับ 

จากนั้น ผูการตากก็มีคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดตาก ให ด.ต.ธิติพงษออก

จากราชการไวกอน 

เด็ดขาด...ชัดเจน 

แตถาจะลางปลาเนาใหหมด ก็ตองขยายผลไปใหถึงเครือขายผูรวม

ขบวนการ ผูชวยเหลือ หรือผูที่เกี่ยวของ เพราะลําพังเพียง “ดาบตํารวจ” ถา

ไมมีนาย ไมมีใครเปนแบ็กให นาจะเกมไปตั้งนานแลว 

ลองเชือดปลาชะโดเนาๆ ดูบาง ไมใชเชือดแตเฉพาะปลาซิวปลาสรอย 

ไมแนวัวอาจเข็ดขยาดก็ได.

เชือดชะโดสีกากีบาง

เ

ปะทะสงบไทยสงกลับ

ปดทายคาราวาน โครงการไทยเบฟ รวมใจตานภัยหนาว ปท่ี                                     

22 ไดสงมอบผาหมผืนเขียวรักษโลก ใหกับผูประสบภัยหนาวในพ้ืนท่ี

หางไกล ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบ 15 จังหวัด

เปนท่ีเรียบรอยแลว ประกอบไปดวย อุบลราชธานี อํานาจเจริญ 

รอยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย นครราชสีมา อุตรดิตถ 

กําแพงเพชร ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน เชียงราย และเชียงใหม 

โดยโครงการไดสงมอบผาหม อยางตอเน� อง ปละ 2 แสนผืน รวม

แลวกวา 4.4 ลานผืนครอบคลุมพ้ืนท่ี 45 จังหวัด ในภาคเหนือและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากจะมอบไออุน เติมเต็มรอยย้ิมแลว 

ยังใหความชวยเหลือดานตางๆ ท้ังการศึกษา กีฬา และสาธารณสุข 

พรอมใหความชวยเหลือในสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 

ตอกยํ้าการสรางสังคมแหงการ “ให” ท่ีย่ังยืน โดยหัวเรือหลักผูริเร่ิม

โครงการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ผนึกความรวมมือ

กับ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทา สาธารณภัย 

พรอมดวยเครือขายพันธมิตรหลายภาคสวน ท้ังภาครัฐ และภาค

เอกชน ท่ีไดรวมเดินทางเพ� อสงมอบความอบอุนภายใต 

“ผาหมผืนเขียวรักษ โลก” ไปยังพ้ืนท่ีตางๆ ดวยความมุงม่ัน 

และสานตอปณิธานแหงการ “ให” ของ คุณเจริญ- คุณ

หญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ท่ีไดกลาวไววา “คนไทยใหกัน

ได” จึงกลายเปนจุดเร่ิมตนของ โครงการไทยเบฟ รวมใจ

ตานภัยหนาว ต้ังแตน้ันเปนตนมา และไดแผขยายสูสังคม

แหงการให และการแบงปนจนเกิดเปนพลังแหงความรวมมือของทุก

ภาคสวนท่ีรวมกันขับเคล� อนการดําเนินงานภายใตแนวคิด “มากกวา

ความอบอุน คือสังคมแหงการใหท่ีย่ังยืน”

ในฐานะองคกรท่ีมีการดําเนินงานตามแนวทางพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ไทยเบฟจึงตระหนักและใหความสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากร

ใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด ไทยเบฟไดนอมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลองแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององคการ

สหประชาชาติ มาเปนแนวทางในการดําเนินโครงการ “ไทยเบฟ..

รวมใจตานภัยหนาว” เพ� อเปนการดําเนินงานตามแนวทางการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน ปกปอง และรักษา

ส่ิงแวดลอม ต้ังแตป 2563 จึงได

สรรหาและปรับเปล่ียนกระบวนการ

ผลิต ดวยการนําขวดพลาสติกบรรจุ

เคร� องด� มท่ีทําจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลหรือ Recycled PET (rPET) 

ท่ีสามารถชวยลดการใชพลังงานในกระบวนการผลิต ลดปญหาขวด

พลาสติก แตยังคงคุณภาพของ “ผาหมผืนเขียวรักษ โลก” น้ีใหมีความ

นุม และอบอุนเหมือนเชนเคย ดวยนวัตกรรม Eco Friendly Blanket ท่ี

ยังชวยลดปริมาณขยะจากขวดพลาสติกไดมากถึง 7.6 ลานขวดตอป ท่ี

นํามาผลิต “ผาหมผืนเขียวรักษ โลก” ไดมากถึงปละจํานวน 2 แสนผืน 

ดังน้ันผาหมผืนเขียวรักษ โลกน้ี ทําใหสามารถนําขยะจากขวดพลาสติก

กลับสูระบบรีไซเคิลไดสําเร็จแลวจํานวน 15.2 ลานขวด

คุณลุงบุญมา แกวใจมา “ดีใจ ขอบคุณมากๆ ไดเห็นผาหม                      

สีเขียวทํามาจากขวดพลาสติก วันน้ีลุงรูสึก

ปล้ืมใจ สบายใจท่ีไดผาหมมาคลายหนาว 

บานลุงมันหนาวจริงๆ ผาหมท่ีมีไมพอใช ตา

กับยายตองกอไฟผิงเอา เกิดมายังไมเคยเห็น

ผาหมท่ีทํามาจากขวดพลาสติก ขอบคุณไทย

เบฟท่ีไมท้ิงกันครับ”

คุณกัลยา กองสถาน “หมูบานเราอยู

กลางหุบเขา พอถึงหนาหนาว อากาศก็จะ

หนาวมาก วันน้ีดีใจท่ีไทยเบฟไดเอาผาหมมา

ใหคนในชุมชน แปลกใจท่ีขวดนํ้าเอามาทํา

ผาหมได และยังมีความน่ิมเหมือนผาหมปกติ 

ไดลองหมแลวอุนมาก อยากใหทุกคนชวยกัน

แยกขยะ เพ� อนําขวดพลาสติกมาผลิตเปนผาหมแจกคนท่ีขาดแคลน 

ชวยประหยัดทรัพยากร ชวยลดปริมาณขยะดวยคะ ขอบคุณไทยเบฟ

ท่ีทําส่ิงดี ๆ ท่ีมีประโยชนแบบน้ี ใหกับสังคมคะ” 

คุณสุนิสา แซเต๋ิน “ดีใจท่ีไดรับผาหมคลายหนาว ขอบคุณไทย

เบฟท่ีมาแจกผาหม รูสึกอบอุนกาย อบอุนใจ ไมเคยรูมากอนวาขวด

พลาสติกเอามาทําผาหมได ทําเส้ือกันหนาวได เม� อกอนเคยคิดวา เรา

ไมมีการศึกษา อยูในปาในเขา แตทุกวันน้ีคนไทยทําใหพวกเรารูสึกวา 

คนชาวเขาอยางพวกเรามีคุณคา มีอะไรก็เอามาแบงปนใหเรา รูสึกซ้ึง

ใจและขอบคุณในนํ้าใจท่ีมีให ตอจากน้ีไป เวลาเราซ้ือนํ้า 1 ขวด คือ

มีคา นํามาทําเปนผาหม ทําเปนเส้ือได เราจะตองสอนลูกหลานเร� อง

การท้ิงขยะ วาควรแยกขยะเพ� อนําไปใชประโยชนอยางอ� น ชวยให

โลกไมรอนดวยคะ”

ไทยเบฟ เช� อม่ันในการ “สรางสรรคและแบงปนคุณคาจาก

การเติบโต” ดวยพลังแหงความมืออันแข็งแกรงของทุกภาคสวนท่ีรวม

กันขับเคล� อน โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว พรอมขยายเครือ

ขายเพ� อสรางสังคมแหงการ “ให” ท่ีย่ังยืน

สงทายคาราวานผาหมผืนเขียวรักษโลก 

ภายใตโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจตานภัยหนาว” ปที่ 22 ครบ 15 จังหวัด

สั่งตร. หม นนายดแลเสนทางปใหม 
ทําเนียบรั บาล  เม� อวันศุกร นาย                                                            

ธนกร วังบุญคงชนะ โ ษกประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

มีดําริใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ

รวบรวมจัดวางกําลังเจาหนาท่ีตํารวจ

ท่ัวประเทศกวา  นาย เพ� อ

อํานวยความสะดวกแกประชาชน

ในการเดินทางกลับภูมิลําเนาหรือ

ทองเท่ียวในชวงเทศกาลปใหม ซ่ึง

คาดการณวาปน้ีจะมีปริมาณรถเขา

ออก กทม.ในชวงวันท่ี 29 ธ.ค.64 - 4 

ม.ค.65 เปนจํานวนมากกวา 7 ลาน

คัน โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติได

เตรียมความพรอมกําหนดนโยบาย

การจราจรในดานตางๆ 

นายธนกรระบุวา อาทิ 1.การ 

อํานวยความสะดวกและจัดการ

จราจร จัดทําแผนท่ีแสดงเสนทาง

สํารอง เสนทางเล่ียง และเสนทางลัด 

พรอมประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เรงคืนพ้ืนผิวจราจรใหเสร็จส้ินภายใน

วันท่ี 25 ธ.ค.64 2.บริการหองพักฟรี

ท่ัวไทยจากตํารวจทางหลวง สําหรับ

ใหประชาชนแวะพัก บริการเคร� องด� ม

และขนม หองนํ้า

นอกจากน้ี 3.การออกขอบังคับ 

หัวหนาเจาพนักงานจราจรท่ัวราช

อาณาจักร เพ� ออํานวยความสะดวก

การจราจร 2 ฉบับ ไดแก ขอบังคับ  

วาดวยการกําหนดชอง หรือแนวทาง

เดินรถข้ึนและลอง (Re er i le ane) 

ขาออก กทม. 9 เสนทาง และขอบังคับ                                                                 

วาดวยการกําหนดหามรถบรรทุก 1  

ลอข้ึนไป เดินในถนนบางสาย

นายธนกรกลาวตอวา 4.การ 

บังคับใชก หมายเพ� อลดอุบัติเหตุ

ทางถนน โดยจะใชวิธีการตั้งจุดตรวจ

กวดขันวินัยจราจร จุดตรวจวัดแอล 

กอฮอลตามมาตรฐาน ( tandard 

eration Proced re) รวมถึงการ

ใชชุดสายตรวจจราจรออกตรวจใน

พื้นที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุหรือมีสถิติ

การกระทําผิดบอยครั้ง 5.มาตรการ

เพ� อปองกันกอนเกิดเหตุ โดยใหทุก

สถานีตํารวจจัดทําฐานขอมูลบัญชี

กลุมเสี่ยงในพื้นที่ ไดแก บัญชีบุคคล

เสี่ยง  บัญชีรานคาเสี่ยง และบัญชี

กิจกรรมเสี่ยง.

เจาหนาที่ดับเพลิง อบต.บางพลีใหญ จ.สมุทรปราการ พยายามดับไฟไหมบริเวณกองขยะขนาดใหญ ในที่ดิน

วางเปลาของเอกชนรายหนึ่ง ม.19 ต.บางพลีใหญ  

เม� อวันศุกร พล.อ.ประวิตร  

วงษสุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี 

ให สั มภาษณถึ ง เหตุปะทะใน

ประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้มีผู้

ลักลอบเขาชายแดนประเทศไทย

บริเวณแมสอด จังหวัดตากจํานวน

มากวา เขาหลบหนีเขามาเพราะ

เกิดเหตุปะทะกันก็เปนธรรมดา พอ

เหตุการณสงบเราก็ตองสงกลับ ไม

เปนไร

ผู้สื่อข่าวถามว่า ต้องให้

ที่พักพิงแกผูหลบหนีเหลาน้ีหรือไม 

พล.อ.ประวิตรกลาววา ก็เปนที่พัก

ชั่วคราว และก็ต้องควบคุมเรื่อง

มาตรการโควิด-19

ดาน พล.อ.สันติพงศ ธรรม

ปยะ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ

โ ษกกองทัพบก ระบุวา เปนการ

ปะทะกันของกําลังประเทศเพ� อน

บานในระยะท่ีติดกับแนวชายแดน 

ทําใหประชาชนจากประเทศเพ� อน

บานสวนหนึ่งขามมายัง งไทย

เพราะคิดวามีความปลอดภัย

พล.อ .สันติพงศกลาววา 

สําหรับแนวทางป ิบัติตามแนว

ชายแดนจะมีพ้ืนที่ความปลอดภัย

รองรับใหประชาชนจากประเทศ

เพ� อนบานในจุดตางๆ โดยการป ิบัติ

ตามหลักการมนุษยธรรม แตสวน

ใหญแลวเม� อสถานการณคล่ีคลาย 

ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน

ก็จะเดินทางกลับไป อยางเชนใน

กรณีที่เกิดการปะทะเม� อวานนี้ใกล

ชายแดนจังหวัดตาก 

“ประชาชนไมไดตั้งใจที่จะ

เขามาพักคางแรมใน งไทย เพียง

แคเขามาเพ� อตองการพื้นที่ปลอดภัย 

และเม� อสถานการณดีขึ้นก็ทยอย

เดินทางกลับ ซึ่งจากการติดตามเหตุ

ปะทะเม� อวานนี้สิ้นสุดลงในเวลา 17 

นาฬกา และไมมีการสูญเสียใดๆ 

สวนการดูแลประชาชนในประเทศ

เพ� อนบานก็จะเปนลักษณะของการ

ดูแลตามหลักมนุษยธรรมเปนหลัก” 

พล.อ.สันติพงศระบุ 

ที่ จ.ตาก ผูส� อขาวรายงาน

วา สถานการณชายแดนไทย-เมีย

นมา ดาน อ.แมสอด โดยเฉพาะ ง

เมียนมาหางจากชายแดนไทยเพียง 

1-2 กิโลเมตร หมูบานมินละปาน 

บานลอเยกอ จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง 

ตรงขามบานไรดอนไชย ม.6 ต.แม

ตาว อ.แมสอด ชุดป ิบัติการทหาร

เคล่ือนท่ีเร็วได้สนธิกําลังกับกอง

กําลังพิทักษชายแดน B F เขาโจมตี

ฐานที่มั่นกองกําลังกะเหรี่ยง  

กองพลนอยที่ 6 ซึ่งเปนที่ตั้งและ ก

อาวุธของกลุมกองกําลังประชาชน

หรือพีดีเอฟ หรือเครือขายทหาร

รับจางพรรคการเมืองกลุมตอตาน

รัฐบาลทหารเมียนมา 

โดยสถานการณลาสุดเม� อคืน

ท่ีผานมา มีการใชอาวุธปนยิงปะทะ

กันเปนระยะๆ สงผลกระทบตอ

ชาวบานใน งเมียนมา ซ่ึงมีท้ังชาว

กะเหร่ียง ชาวเมียนมา และชาวไทย

ท่ีไปอาศัยทํามาหากินใน งเมียนมา

ตองหนีตายขามมายัง งไทย. 

ทําเนียบรั บาล  “บิกปอม” สั่งสงกลับผหลบหนีภัยปะทะวุนชายแดน

แมสอดหลังสงบ ขณะที่ โ ษกกองทั แจง เหตุการณคลี่คลายเ  อนบาน

ทยอยกลับแลว ไรความสญเสีย 



เอกลักษณบานพับของปรัชญาไทย

เม� อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 กระผมไดรายงาน

ปรัชญาไทยครั้งที่ 3 ตอสํานักธรรมศาสตรและการเมืองแหงราช

บัณฑิตยสภา สาระสําคัญก็คือ กระผมไดเรียบเรียงปรัชญาไทย

เปนฉบับตนแบบสําเร็จแลว มี 18 บท โดย

บทที่ 1-6 ชี้แจงวามีที่มาจากรากเหงา (idol) ของบรรพ 

บุรุษไทยรวมชาติพันธุ 4 ดาน คือ รากเหงาแหงสายเลือด ราก

เหงาแหงการอบรมศึกษา รากเหงาแหงภาษา และรากเหงาแหง

ประเพณีอันดีงาม แสดงผลออกมาเปนเอกลักษณ 4 ประการของ

ปรัชญาไทย (the Four Characteristics of the Thai Philosophy) 

คือ พหุนิยม (pluralistic) รูเปนระบบ (systematic) คิดเปนเหตุ 

ผล (reasonable) และเทิดทูนประเพณีอันดีงาม (fair tradition 

respectful)

เอกลักษณ 4 ของปรัชญาไทยมีลักษณะเปนบานพับ (cardinal) 

เหมือนคุณธรรมบานพับ 4 ประการ (the cardinal virtues) อัน

ไดแก ความรอบคอบ ความกลาหาญ ความพอเพียง และความ

ชอบธรรม

ลักษณะบานพับเปนศัพทภาษากรีก (cardon = hinge) เปน

บานพับประตูคอกสัตวที่ทําใหบานประตูคอกสัตวหันไปไดรอบ

ทิศ จึงหมายถึงลักษณะคุณธรรม 4 ประการที่จะตองมีปรากฏ

อยูในทุกคุณธรรม รวมทั้งตัวคุณธรรมทั้ง 4 นั้นดวย เชน ความ

รอบคอบจะตองมีเจืออยูในความกลาหาญ ความพอเพียง และ

ความชอบธรรมดวย เม� อเปนเชนนั้นก็หมายความวา ลักษณะ

พหุนิยมของปรัชญาไทยจะตองแทรกอยูในคุณภาพดีๆ ทั้งหลาย 

รวมทั้งตองแทรกอยูในความรูที่เปนระบบ ในความคิดเปนเหตุผล 

การเทิดทูนประเพณีอันดีงาม และอะไรๆ ทั้งหลายที่มีความจริง 

ความดี และความงามทั้งหลายดวย จึงเห็นไดวา ปรัชญาไทย

หากไดมีการสั่งสอนอบรมบมนิสัยกันอยางถูกวิธีและเจตนารมณ

แลว ก็หวังวาจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองไทยทุกหมู

เหลาไดอยางสมบูรณแบบ

บทท่ี 7–8 ระบุนักคิดตนแบบท่ีเปนเน้ือในตนของชาติท่ีเนน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทที่ 9–10 แฉปรัชญาบริสุทธิ์ที่ไดมาตรฐานสากล โดย

เนน 4 ดานจากรากเหงาของบรรพบุรุษไทย

บทที่ 11–18 แฉปรัชญาประยุกตที่ขยายผลจากปรัชญา

บริสุทธิ์ไดไมรูจบ

บทที่ 11 เปนปรัชญาประยุกตบทแรกกลาวถึงจริยศาสตร 

ซึ่งถือวาเปนปรัชญาประยุกตสาขาสําคัญที่สุด จนบางคนถือวา

เปนกึ่งปรัชญาบริสุทธิ์ทีเดียว

จริยศาสตร ไทยเปนบทยอยของปรัชญาไทย จึงเดินตาม

นโยบายของปรัชญาไทย คือ มาจากรากเหงาของพลเมืองไทย

ปจจุบัน ซึ่งประกอบดวยชนเผาหลายชาติพันธุ แตก็มีอารยธรรม

รวมกันแบบพหุนิยม (pluralism) คือ เดินสายกลางระหวางสอง

สุดขั้ว คือ ไมใชอิทเมวสัจจังนิยม (exclusivism) ที่เช� อวาความ

คิดของฉันถูก อะไรที่เขากับความคิดของฉันไมไดตองถือวาผิด

หมด และไมใชนานาจิตตังนิยม (inclusivism) คือ ใครคิดอยางไร

ก็ถูกทั้งสิ้น เพราะไมมีความจริงกลางสําหรับทุกคน ไมมีผิด มีแต

ถูก พหุนิยมเช� อวาฉันมีความจริงของฉันซึ่งก็จริงสําหรับคนอ� น

ไดดวย เราจึงพยายามหาความจริงรวม เพ� อรวมมือกันบนความ

เหมือน ตามหลักการเอกภาพบนความหลากหลาย สวนที่ไม

เหมือนกันใหแยกไวตางหาก เพ� อเคารพความตางของกันและกัน 

และพยายามใหความตางเปนความสวยงาม และเปนประโยชน

รวมกันใหมากที่สุด

เม� อเปนเชนน้ี ความเหมือนของบรรพบุรุษ จะเปนรากเหงา                                                                                              

แหงอารยธรรมรวม โดยท่ีแตละชนเผาจะยังรักษาขนบธรรมเนียม

ไว เปนวัฒนธรรมประจําเผา จะแตกตางกันอยางไรก็ได บนฐาน

ของอารยธรรมแบบพหุนิยม 

น�าสังเกตวา โคชเกาหลีเช ที่สอนนักเทควันโดไทยนอง

เทนนิส นางสาวพาณิภัค วงศพัฒนกิจ จนไดเหรียญทองโอลิมปก

นั้น ทําใหเขาไดสัญชาติไทย แตไมสามารถทําใหเขามีเชื้อชาติ

ไทย แตเม� อสักวันหนึ่งเขามีลูกเต็มบานหลานเต็มเมือง เขาจะ

เปนบรรพบุรุษของคนไทยกลุมหนึ่ง ที่มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย    

มีบรรพบุรุษที่มีชาติพันธุเกาหลีและมีวัฒนธรรมเกาหลี ที่ไดรับ                                                          

การยกยองวาเปนวัฒนธรรมแหงชาติเกาหลี อันมีสวนทําใหอารย 

ธรรมไทยเปนอารยธรรมแบบพหุนิยม ในทํานองเดียวกัน เม� อ

มองยอนหลังกลับไปไกลในอดีต ประเพณีระดับอารยธรรมของ                                                                

ชนเผาไท ปกครองผืนแผนดินแหลมทอง ที่ตอมาไดช� อวาประ 

เทศสยาม และประเทศไทยมาจนถึงปจจุบัน ที่จะถือวา ผูที่ถือ

กําเนิดบนแผนดินผืนนี้ มีสิทธิรับผิดชอบและหนาที่ปกปองและ

พัฒนาประเทศนี้อยางทัดเทียมกัน แตทวาแตละชนเผายังมีสิทธิ

แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมประจําเผาอยางออกหนาออกตาตาม

เกณฑของลัทธิพหุนิยม (pluralism) ไมเอาลัทธิอิทเมวสัจจังนิยม 

(exclusivism) และนานาจิตตังนิยม (inclusivism) ทั้งนี้เร� อยมา

จนถึงปจจุบัน ที่ถือไดวาเปนวัฒนธรรมจากรากเหงาตางๆ ของ

พลเมืองไทย เชนเดียวกับที่อารยธรรมพหุนิยมเปนรากเหงารวม

ของทุกชนเผาและทุกชาติพันธุ

นับเปนอารยธรรมของผูมาเกิดบนผืนแผนดินแหลมทอง

นี้ ที่รูสึกรวมกันวาเปนเจาของแผนดินนี้รวมกัน แตก็แยกไดวา

แตละเชื้อชาติมีวัฒนธรรมแตกตางกันท่ีจะตองหวงแหนและมี

สิทธิ์แสดงออกเปนวัฒนธรรมหลากหลายที่จะตองบํารุงรักษาไว

ในฐานะเปนเคร� องประดับของอารยธรรมพหุนิยมของชนชาติไทย

ซ่ึงตองยกยองและบํารุงรักษาใหเปนเอกลักษณและสมบัติของชาติ

เราจึงตองชวยกันศึกษา แยกมรดกของชาติออกเปนสวนที่

เปนอารยธรรมและสวนที่เปนวัฒนธรรมตั้งแตบัดนี้ 

รวมความวา ชาติไทยเปนชาติพหุอารยธรรม (pluralistic 

civilizational nation) แตเปนชาติหลายวัฒนธรรม (multi-cultural 

nation) นั่นคือระดับอารยธรรมเราถือลัทธิพหุนิยม (pluralism) 

แตระดับวัฒนธรรมเราถือลัทธินานาจิตตังนิยมจํากัด (limited 

inclusivism) คือจํากัดเฉพาะวัฒนธรรมที่เปนของชาวไทยและไม

ขัดตอประเพณีอันดีงามของอารยธรรมไทย

สรุปไดวา เราถือลัทธิพหุนิยมในระดับอารยธรรม โดยเรามี

อารยธรรมไทยที่เคารพอารยธรรมของชาติตางๆ ในโลก และพหุ

นิยมในระดับวัฒนธรรม คือ แตละชาติพันธุในหมูพลเมืองไทย 
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4 บทความ

รายงานปรัชญาไทย ครั้งที่ 4

ตอราชบัณฑิตสํานักธรรมศาสตรและการเมือง
หลอกวาในทีวี

ควันหลงวัน “ลุงตู”-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ยกคณะลงพื้นที่ภาคใต ตรวจติด 

ตามงานดานความมั่นคงและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต 

พรอมมอบนโยบายการบูรณาการแกไข

สถานการณ โควิด-19 และพบปะชาว

บานที่จังหวัดยะลาและปตตานี อยาง

อิ่มอกอิ่มใจ เพราะกองเชียรเพียบ

เรียกวาไดรับการตอนรับอยาง

อบอุน โดยเฉพาะบรรดาสาวเล็กสาว

ใหญ แค นายกฯ ลุงตู หยอดคําหวาน

วาคิดถึงจังฮู ก็กรี๊ดฟนกันไป กอนสาว

ใหญคนหนึ่งจะหยอดหวานใสลุงตูกลับ

เชนกันวา “นายกฯ ตัวจริงหลอกวาใน

ทีวีเยอะเลย” จนเจาตัวยิ้มเขิน   

กอนกลับ นายกฯ ลุงตู เลยถือโอกาสโชวฝมือผัดปูผัดผง

กะหรี่ใหชาวบานไดชิม และบอกดวยวา “เน้ือปูมันหวาน เพราะ

ของมันสด รสชาติเลยกลมกลอม และย่ิงใสนํ้าใจนายกฯ ลงไป

ดวย มันก็ย่ิงอรอย” ทําทุกคนอมย้ิม

แหม…ปากหวานอยางนี้ ทํา FC ชาวปกษใตใจละลายไป

ตามๆ กัน ฮาๆๆ 

ใหแข็งแรงกวาผม

หลังพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

แกนนําจัดตั้งรัฐบาล ที่มี ส.ส.กทม. ถึง 

12 ที่นั่ง แตบัดนี้ยังไมสามารถหาตัวผู

สมัครเลือกตั้งผูวาฯ กทม.ได หลัง “ผู

วาฯ หมูปา”-ณรงคศักดิ์ โอสถธนากร 

พอเมืองปทุมธานี ประกาศไมลงผูวาฯ

กทม.  

ขณะที่  “บิ๊กปอม”-พล.อ.ประ 

วิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ และ

หัวหนาพรรค พปชร. จําตองผิดหวัง 

เพราะยังหาคนมาแทนท่ีไมได และมอบ

หมายใหคณะกรรมการบริหารพรรคไปตัดสินวาจะสงในนาม

พรรคหรือไม พรอมไปสอดสองวาจะไปหาใครมาทดแทน 

มีโอกาสถาม ลุงปอม ถึงสเปกผูวาฯ กทม. ที่อยากได เจา

ตัวบอกวา เปนใครก็ได ขอใหเปนคนดี และโปรงใส  

เม� อถามวาจะตองเปนคนรุนใหมหรือไม พล.อ.ประวิตร 

บอกวา “ไมเกี่ยวกับอายุมากหรือนอย แตขอใหแข็งแรงกวาผม

ก็พอ” 555 

แหะๆ สเปกอ� นไมรู แตถาแข็งแรงสุดก็มีแต “ชัชชาติ สิทธิ

พันธุ” รมต.ท่ีแข็งแกรงสุดในปฐพี “ลุงปอม” จะรับไดไหมนอ อิอิ

   

‘โนรา’ มรดกโลก

“เสี่ยคึก”-เทพไท เสนพงศ แม

พนจากตําแหน�ง ส.ส.นครศรีธรรมราช 

พรรคประชาธิปตย ไปแลวก็ตาม แต

ยังแรงไมตก ยังคงอัพเดตขาวสารบาน

เมือง เกาะติดเทรนดกระแสโลกและ

สิ่งรอบตัวอยูตลอดเวลา 

ลาสุดยูเนสโกข้ึนทะเบียน “โนรา” 

ศิลปะการแสดงพื้นบานภาคใต เปน

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่จับ

ตองไมได

เส่ียคึก สายเลือดแดนสะตอ บอกวา “ในฐานะคนท่ีมีเช้ือ                                                                                   

สายลูกหลานครูหมอโนรา รูสึกดีใจและภูมิใจ โนรานับเปนมรดก

ทางภูมิปญญาลําดับท่ี 3 ตอจากโขนและนวดไทย ต้ังแตเกิด ชีวิต

ของเด็กบานนอกทางภาคใต วิถีชีวิตสวนใหญจะสัมผัสศิลปะพ้ืน

บาน ท้ังการแสดงหนังตะลุงและมโนราห โดยเฉพาะท่ีบานของ

ผมก็มีการต้ังห้ิงบูชาครูหมอโนราเพ� อเปนสิริมงคล และคุมครอง

ลูกหลานในครอบครัวทุกคน ขอบอกตรงๆ วา รูสึกภูมิใจและดีใจ 

ท่ีโนราของปกษใตบานเราไดข้ึนทะเบียนจากยูเนสโก”

 อืม... เมืองไทยมีดี ไมเปนสองรองใครจริงๆ 

     

ทาเดิมพัน 

เปนหน่ึงใน ส.ส.มาดกวนในสภา                                                               

เต-มงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท ส.ส.บัญ 

ชีรายช� อ พรรคไทยศรีวิไลย ลาสุดงาน

เขา โดนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐย� น

ให ป.ป.ช.สอบจริยธรรม ท่ีขอลางาน

ไปดูภาพยนตร ขณะท่ีปมการเมืองอ� น 

ก็ถือเปนคูปรับ บ๊ิกตู-พล.อ.ประยุทธ 

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี  

ปมนายกฯ แนะนําใหชาวบาน

เลี้ยงไกบานละ 2 ตัว เดอะเต ไดที

สวนกลับ พรอมกับทาทายแบบทีเลนที

จริง ชวนนายกฯ ใหหันมาตีไกชน วางเดิมพันเอาไววา “ถาไก

นายกฯ ชนะ นายกฯ ก็ไดดูแลประเทศตอ แตถาไกนายกฯ แพ 

นายกฯ ก็ตองกลับบานไปดูแลลูกเมีย เลิกเลนการเมือง” 

เดอะเต  ขอทาเดิมพันนายกฯ กันดื้อๆ 

แตเสมือนเปนการพูดอยูฝายเดียว ไมมีองครักษนายกฯ 

หันมาโตตอบกลับเลย แม เดอะเต หวังจะพูดเพ� อสรางสีสัน

ก็ตาม (อิอิ)

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

เทพไท เสนพงศ

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ

มงคลกิตติ์ 

สุขสินธารานนท 

เป็นสวนสาธารณะระดับย่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช                                                                                      

ชนนีพันปหลวง ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ                                                                                                                  

เม� อป พ.ศ.2535 ต้ังอยูในบริเวณพื้นที่โรงงานยาสูบเดิม ขาง                                                                                                                             

ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกชวงระหวาง                                                                                                                        

ถนนพระรามที่ 4 กับถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต                                                                                             

คลองเตย กรุงเทพมหานคร เปนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบบึง

ยาสูบ ขนาด 200x800 เมตร.

สวนเบญจกิติ

มีวัฒนธรรมของตน โดยเคารพใหเกียรติวัฒนธรรมตางๆ ของ

เพ� อนรวมชาติอยางสมบูรณ

ตัวอยางการใชปรัชญาไทยขยายความเขาใจ

พุทธธรรม

ขอเทาความจากบทความบรรยายของทานราชบัณฑิต ศ.ร.ท.                                                         

ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ท่ีเสนอตอท่ีประชุมสํานักธรรมศาสตรและ                                                                         

การเมือง ราชบัณฑิตยสภา เม� อวันพุธท่ี 5 พฤษภาคม 2564 

เร� องสิงคาลกสูตร มีขอความที่น�าสนใจวา “...ศีลธรรมจะใชกับ

คุณธรรม จริยธรรมไดหรือไม หากยังเสียดายความเปนสากล

จะคงใช คุณธรรม จริยธรรมก็ได แตขอใหเพิ่มคําศีลธรรมเขา 

ไปดวย เปนศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และขอใหตีความ

คุณธรรม จริยธรรมเปนเชิงศาสนา ซึ่งจะสอดคลองกับศีลธรรม 

... ขอเรียนในเบื้องตนวา แมคุณธรรม จริยธรรม จะเปนคําบาลี

สันสกฤต แตรูปคํานี้ก็ดูจะไมมีใชในคัมภีรพระพุทธศาสนา มีแต

ใช โดดๆ เชน คุณ ธรรม ศีล”

กระผมขอใหลองใชบริการของปรัชญาไทยชวยวิเคราะหเร� อง

น้ีดูวา จะชวยใหความกระจางหรือขยายผลทางดานใดไดบางหรือ

ไม หากยังไมไดก็จะขอใชความพยายามตอไป แตไมควรตัด ลด 

ทอนอยางเด็ดขาด

ปรัชญาไทยขอรับประมวลศัพทปรัชญาสากลในเร� องนี้มา

ใช อันไดแกนิยามคํากุญแจสําคัญตอไปนี้

- action ขอแปลเปน การกระทํา ซึ่งเปนการแสดงออก

ของพลังตามสัญชาตญาณแรธาตุและสัญชาตญาณพืช อันเปน

สัญชาตญาณต่ํากวาปญญา

- behavior ขอแปลเปน พฤติกรรม ซึ่งเปนการแสดงออก

ของพลังตามสัญชาตญาณเดรัจฉาน อันเปนสัญชาตญาณท่ีตํ่ากวา

ปญญา

- conduct ขอแปลเปน ความประพฤติ ซึ่งเปนการแสดง 

ออกของพลังตามสัญชาตญาณปญญา คือรูเปาหมายและมีเสรี 

ภาพที่จะเลือกทําตามหรือไม

- virtue ขอแปลเปนคุณธรรม คือความประพฤติจนเปน

นิสัย (habit) เชน อดกลั้นจนเปนนิสัย หากใชเปนช� อเรียกการทํา

ดีใดๆ ก็สมมุติมีการปฏิบัติจนเคยชิน มิฉะนั้นก็จะมีความหมาย

แคความประพฤติดีเทานั้น

- ethic ขอแปลเปนจริยธรรม คือคุณธรรมชุดหนึ่งที่ทําให

คนคนหนึ่งหรือกลุมหนึ่งไดช� อวาดี มีคุณธรรม

- morality (ศัพทศาสนา) ขอแปลเปนศีลธรรม หมายถึงคํา

สั่งและขอหามรวมกันเปนประมวลความประพฤติดีตามคําสอน

ของศาสนาหนึ่งๆ เชน ศีลธรรมพุทธ ศีลธรรมอิสลาม ศีลธรรม

คริสต

- sin (ศัพทศาสนา) ขอแปลเปนบาป หมายถึงการละเมิด

ศีลธรรม

หากตกลงใชศัพทตามกรอบของปรัชญาไทยอยางดี หวน

กลับไปวิเคราะหสิงคาลกสูตร ก็คงจะเขาใจไดงายและชัดเจนขึ้น

ทั้งสําหรับนักการศาสนาและนักวิชาการตางๆ รวมทั้งนักปรัชญา 

จะแปลจากภาษาไทยเปนภาษาตะวันตกใดๆ ก็จะลงตัว และ

เขาใจงายและชัดเจน

เนื้อหาของสิงคาลกสูตรก็จะเสนอดวยสํานวนปรัชญาไทย

และแปลเปนภาษาทางตะวันตกใหเขาใจไดงายๆ กระชับ และ

ชัดเจนเปนกระแสเดียวกันดังตัวอยางตอไปนี้

1.ความประพฤติขาดศีล = Conducts that lead to 

violating Silas

2.ความประพฤติขาดธรรม = Conducts that lead to 

violating Dharmas

3.มีธรรมจึงมีความประพฤติตามศีล Dharmas lead to 

conducting Silas

4.เร่ิมขาดคุณธรรมเปนบอเกิดของการส้ินศีลธรรม = Violating 

some virtues lead to losing morality

หมายเหตุ ตัวอยางนี้เปนการทดลองถอยเรือออกจากฝง

ครั้งแรก ยอมรับวาจะตองปรับตัวหลายตลบกวาจะลงตัว

นโยบายสงเสริมปรัชญาท่ีเคยทํามาแลวและลมเหลว

1.บังคับใหหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตรตองมีการสอน

อยางนอย 1 วิชาจากตรรกวิทยาเบื้องตน ปรัชญาเบื้องตน และ

จริยศาสตรเบื้องตน

2.ชักชวนใหมหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพ เปดหลักสูตรปรัชญา

มหาบัณฑิตเพ� อเตรียมผูสอน 3 วิชาเบื้องตนของขอ 1.

3.ชักชวนใหมหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพ เปดหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตเพ� อเตรียมนักวิจัยและผูสอนในหลักสูตรปรัชญามหา

บัณฑิต

4.สงเสริมใหมีการเขียนและพิมพจําหน�ายตําราแบบตัด 

แปะ เพ� อเพิ่มจํานวนผูมีใบรับรองวาไดเรียนปรัชญาตามเง� อนไข

ของการจบหลักสูตร โดยไมสูจะไดเห็นความสามารถวิเคราะห วิ

จักษ และวิธาน (analysis, appreciation, and application)

นโยบายนี้ลมเหลวตั้งแตกระทรวงศึกษาธิการยกเลิกคําสั่ง

บังคับใหทุกหลักสูตรตองเรียนหมวดวิชาปรัชญาเปนวิชาบังคับ

อยางนอย 1 วิชามาเปนวิชาเลือกเสรีทั้งหมด ดวยเหตุผลวา

เปนวิชาที่ไมมีประโยชนตอการพัฒนาประเทศ และทันทีทันใด

มหาวิทยาลัยสวนมากรีบเอาปรัชญาออกจากหลักสูตรบังคับ มา

จนบัดนี้

นโยบายสงเสริมปรัชญาไทยควรทําเปนขั้นตอน

1.สรางจิตสํานึกวาชาติไทยจําเปนตองมีปรัชญาไทย เปรียบ

เหมือนนาวาตองมีหางเสือ

2.ปรัชญาไทยตองออกมาจากจิตสํานึกรวมของคนในชาติ 

วาเรามีเอกลักษณในชาติที่ไมเหมือนใครและไมมีใครเหมือน เรา

ไมจําเปนตองเปนอาณานิคมทางปรัชญาของชาติใด

3.ปรัชญาไทยตองไมเปนวิชาบังคับเรียน แตเปนกรอบปญ 

ญาที่ตองหาวิธีอบรมใหเขาใจดวยการจูงใจตามธรรมชาติทุกวิถี

ทางในทุกขั้นตอนแหงชีวิตแตเกิดจนตาย ในฐานะเปนธรรมนูญ

ชีวิตของพลเมืองไทย

4.ตองชักชวนใหส� อมวลชนทั้งหลายชวยกันสรางชาติไทย 

ใหมีความสุขแทแบบไทยๆ ตามแนวไทยๆ ในทุกกระแสของชีวิต

5.ในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาตอนตน ใหเนน                                                                             

การอบรมใหมีความสุขกับการเรียนและการรวมมือกันสรางความ

สุขในชั้นเรียน

6.ในระดับชั้นประถมตอนปลาย ใหเนนอบรมใหรูจักความ

สุขและมีความสุขกับการใชปญญาและอารมณท่ีมีปญญาเปนฐาน

7.ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ใหเนนอบรมใหรูจักความ

สุขและมีความสุขกับกรอบปญญาความจริง/ความเปนจริง

8.ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใหเนนอบรมใหรูจัก 

ความสุข และมีความสุขกับกรอบปญญาความดี

9.ในระดับชั้นปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ใหเนนอบรมใหรูจัก

ความสุข และมีความสุขกับกรอบปญญาตางๆ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งตามกรอบปญญาของสาขาวิชาที่เรียนเปนพิเศษ

10.ชักชวนใหบางมหาวิทยาลัยเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา

เพ� อเตรียมผูวิจัยไวอบรมผูอบรมปรัชญาไทยทุกระดับทั่วประเทศ

สรุป

ปรัชญาไทยมีสภาพเหมือนรัฐธรรมนูญไทย เราจําเปนตอง                                                                                      

มีปรัชญาไทยเพื่อคุมทิศทางความคิดของพลเมืองไทยทั้งชาติ                                                                              

เหมือนตองมีรัฐธรรมนูญไทยเพ� อคุมทิศทางของกระแสการเมือง

ของคนท้ังชาติ เราจําเปนตองมีรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหน่ึง ฉบับ

ใดก็ได ไมชอบใจก็ฉีกทิ้งได แตตองรีบมีฉบับใหมขึ้นมาใชแทน 

จะชั่วคราวหรือถาวรไมวากัน แตไมควรเปนมายรัฐธรรมนูญอยู

นานจนเปนอันตราย

ปรัชญาไทยฉบับนี้ จะฉีกทิ้ง ไมวากัน แตขอใหมีฉบับใหมที่

ดีกวานี้เขามาใชแทน เพ� อความมั่นคงของสถาบันตางๆ ของชาติ 

เพราะชาติไทยตองมีธรรมนูญชีวิต

บทความขยายความเขาใจปรัชญาไทย

1.สิทธิ์ บุตรอินทร เร� องภูมิปญญาไทย

2.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ เร� องดีเอ็นเอของนวัตกรพลิกผัน

3.กีรติ บุญเจือ เร� องคิดอยางหลังนวยุค

4.สัจภูมิ ละออ เร� องชุมชนคนจีนในสยามมีมาแตสมัยอยุธยา

5.วนิดา ขําเขียว เร� องชนเชื้อชาติไท

6.ภัทรพร สิริกาญจน เร� องนิวนอรมอลของ ร.9

7.สิวลี ศิรีไล เร� องจริยศาสตรกับศาสนา

8.สุนัย ครองยุทธ เร� องเหตุผลนิยม

9.บรรจบ บรรณรุจิ เร� องความสัมพันธระหวางศีลธรรม-

คุณธรรม-จริยธรรม

10.สุมน อมรวิวัฒน เร� องสุขแทดวยปญญา และเร� องนัก

วิชาการแท.

ที่มาภาพ : https://res.cloudinary.com/cognitives/image/upload/c_limit,dpr_auto,f_auto,fl_lossy,q_auto,w_1200/

cuqaeuozsptpn4yhdyzg



ญญาณเร่ิมชัด เมื่อสองคีย์แมนคนสำาคัญของ “4 

กุมาร”  ได้เผยแพร่ภาพขณะน่ังจิบกาแฟคุยกันเรื่อง

อนาคตของประเทศ

โดยล่าสุด นายอุตตม สาวนายน อดีตรัฐ 

มนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ  (พปชร.) โพสต์เฟซบุ๊ก “ดร.อุตตม สาวนายน” 

เมื่อกลางดึกวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา ข้อความว่า 

“มาจิบกาแฟกันครับ...ก็ได้พูดคุยเรื่องอนาคตของประ 

เทศ ซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยคงคิดถึงเรื่องนี้กันมาก โดยเฉพาะ

ในช่วงเวลานี้ที่ใกล้จะหมดปีแล้ว คิดว่าคนไทยต้องการเห็น

โอกาสใหม่ๆ ต้องการมีความหวัง และเมื่อมีความหวัง ทุก

คนก็จะสามารถร่วมกันสร้างความหวังนั้นให้เป็นความจริง 

ผมคงมีเร่ืองมาแลกเปล่ียนกัน                               

หลังปีใหม่อย่างแน่นอนครับ” 

อดีตหัวหน้าพรรค พปชร. 

ระบุ พร้อมโพสต์ภาพอีกมุม

หนึ่งที่มีการพูดคุยกับนายสน                                  

ธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมน 

ตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

และอดีตเลขาธิการ พปชร. 

หลังจากที่ ก่อนหน้าน้ี 

นายสนธิรัตน ์ โพสต์ภาพนั่ง

จิบกาแฟแบบสบายๆ พูดคุย

กับนายอุตตมในเฟซบุ๊กส่วน

ตัวเช่นเดียวกัน พร้อมข้อความว่า “คุยกันหลายเรื่องครับ 

มุมมองของเราท้ัง 2 ยังคงเป็นเรื่องอนาคตประเทศไทย แล้ว

จะมาเล่าให้ฟังต่อๆ ไปนะครับ” พร้อมติดแฮชแท็ก #สนธิ

รัตน์

ซึ่งการเคลื่อนไหวของนายอุตตมและนายสนธิรัตน์

คร้ังน้ี ถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงความชัดเจนมากข้ึน 

กับกระแสข่าวการตั้งพรรคการเมืองของกลุ่ม 4 กุมาร ที่ประ 

กอบด้วย อุตตม-สนธิรัตน์-สุวิทย ์(เมษินทรีย์) อดีตรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และ กอบศักดิ์ (ภูตระกูล)  

อดีตรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ที่เริ่มถูกจับตามอง 

และมีข่าวจะเปิดตัวปลายเดือนมกราคม 2565  

ประกอบกับหลังจาก นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัต ิ อดีต 

ส.ส.พัทลุง และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

ท่ีได้ลาออกจากสมาชิกพรรค และมีข่าวมาร่วมพรรคใหม่ของ 

4  กุมารด้วย

สำาหรับเส้นทางการทำางานของนายอุตตม เป็นผู้บริหาร

สถาบันการเงินเอกชน ต่อมาทำางานเป็นอาจารย์ในสถาบัน

อุดมศึกษา เคยเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประ                                                                                

จำาสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ                                                                                   

หารศาสตร์ และได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยา 

ลัยกรุงเทพ เคยเป็นท่ีปรึกษานายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต่อมาในปี พ.ศ.2558 ได้รับ

แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ในรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์

ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำา                                 

แหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับแต่ง                                                                        

ต้ังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท้ังยังเคยเป็นกรรม 

การศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ด้วย.

ระดมพล นี่คืออนาคตของชาติครับ

พี่สาวยายได้รับรางวัล “กวีศรีเมืองใต้” จากผลงานเรื่อง  

“ปั้นมากับมือ” ที่รจนาจากประสบการณ์จริงในการเลี้ยงบุตร

ชายและบุตรสาว ที่วันนี้ก็เป็นคนดีของสังคมไม่ประพฤติผิดกฎ

หมายใดๆ เป็นที่นับหน้าถือตาของสังคม หนังสือเรื่องปั้นมากับ

มือมีอายุเกือบครึ่งศตวรรษแล้วถ้าผมจำาไม่ผิด ดังนั้นวันนี้เมื่อ

สถานการณ์ของชาติเปลี่ยนไป การปั้นมากับมือให้อยู่ในกรอบ

สังคมและกฎหมายน้ันอาจจะไม่พอเพียง ผมขออนุญาตเพ่ิมเติม

ดังนี้ 

๑.พ่อแม่จะต้องทำาตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี เคารพกฎหมาย  

ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีศีลธรรม 

๒.พ่อแม่ต้องปลูกฝังศีลธรรมให้ลูกเพิ่มมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ 

“ทาน” ท่ีต้องสอนลูกว่าเป็นการเสียสละ แต่ไม่ใช่แค่หยอดเหรียญ

ขันขอทาน หรือโอนเงินให้ยูไม่เซฟช่วยเหลือเด็กทั่วโลก เพราะ

การทำาทานจะต้องพิจารณาให้คุ้มค่าด้วย 

กรณีขอทานเพราะพิการก็เป็นเพราะกรรมเก่า ปัจจุบัน

พวกเขาอาจจะมีรายได้มากกว่าเราด้วยซ้ำา สำาหรับยูไม่เซฟเพราะ

ผู้บริหารผลาญเงินที่รับบริจาคมาไปกับการบำารุงบำาเรอความสุข

ของตนเอง นั่งเครื่องบินประจำาตำาแหน่งไปดินเนอร์กับภรรยา

ในสถานที่หรูๆ พร้อมกับตั้งบิลเบิกจ่ายจากยูไม่เซฟ “ศีล” ไม่ใช่

แค่พนมมือฟังพระสวดในงานศพ แต่ต้องนำาปรัชญาของศีลมา                                     

ปฏิบัติจริงอย่างเคร่งครัด ไม่ใช่ฉันเป็นพุทธศีลสามข้อนะจ๊ะ “สมาธิ” 

ก็ไม่ใช่การจดจ่อกับงานที่กระทำา เพราะสมาธิคือความสงบเพื่อ

รอให้ปัญญาบริสุทธ์ิเกิดข้ึนในจิต “ปัญญา” ก็ไม่ใช่ความรู้ที่ได้จาก

ปริญญาต่างๆ แต่ต้องเป็นปัญญาบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในจิตที่มีทาน 

ศีล สมาธิ สามารถวิเคราะห์ด้วยจิตว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิด

คนดีของชาติจะต้องป้ันด้วยพ่อแม่ ตามด้วยครูบาอาจารย์

และสภาพสังคม เพราะถ้าพ่อแม่ปั้นได้แต่น้ำาแข็ง ลูกๆ เจอ

เพื่อนที่โรงเรียน สังคมโซเชียลก็ละลายเป็นน้ำา ดังนั้นพ่อแม่

ต้องปั้นลูกให้เป็นหิน ไม่ให้อิทธิพลภายนอกหลอมละลายได้ สุด                                                                             

ท้ายก็จะขอวิพากษ์นโยบาย “มารดาประชารัฐ” ท่ีเพ่ิมแต่ปริมาณ

แต่ไร้คุณภาพ 

วันนี้แรงงานไทยขาดแคลน มิใช่เพราะขาดแคลนประชา 

กร แต่เป็นเพราะคนไทยเลือกงาน ชอบงานสบาย โดยเฉพาะ

วันนี้มีโลกซ้อนโลก อยากจะรู้อะไรก็แค่กด เลื่อน ไม่จำาเป็นต้อง

เรียนรู้ ไม่จำาเป็นต้องคิด อินเทอร์เน็ตล่มเมื่อใดคนไทยทำาอะไร

5บทความ

ภาล่มซ้ำาซากบ่อยไปนะ

ช่วงนี้ ไม่ทราบ “นายหัวชวน” สั่งสภาจ่าย

เงินเดือนท่าน ส.ส.ผู้ทรงเกียรติ ครึ่งเดียวหรือ

อย่างไร ถึงได้หนีประชุมสภากันบ่อยจัง 

คงต้องขอร้อง “นายหัวชวน” เอาซะทีเถอะ จ่าย

เงินเดือน ส.ส.ตามที่เซ็นชื่อเข้าประชุม 

พวกลาบ่อย ขาดเป็นประจำา เซ็นชื่อเข้าประชุมแล้ว

หายหัว น่าจะเอาให้เข็ด 

ครับ...อ่านข่าวสภาล่ม เป็นอันต้องกุมขมับ เพราะ 

ส.ส.ฝ่ายค้านกับรัฐบาล โทษกันไปมา ให้อีกฝ่ายรับผิดชอบ 

ส.ส.มีหน้าที่อะไร?

๑.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

๒.พิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปี งบประมาณทรงลงพระปรมาภิไธย

๓.การอนุมัติพระราชกำาหนด

๔.การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

-ตั้งกระทู้ถาม

-เปิดอภิปรายทั่วไป

๕.การตั้งคณะกรรมาธิการ

๖.การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเป็นนายกรัฐ 

มนตรี

หน้าท่ีหลักของ ส.ส. ต้องทำาในห้องประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร 

ถ้าไม่มีสภาก็จบเห่

องค์ประชุมเป็นสิ่งสำาคัญ ถ้าไม่ครบประชุมต่อไม่ได้ 

ผลที่ตามมาคือ งานสภาไม่เดิน 

เห็นด้วยกับ “นายหัวชวน” ครับ สภาล่ม เป็นการ

เสียโอกาสทั้งสองฝ่าย

รัฐบาลทำางานไม่ได้

ฝ่ายค้านตรวจสอบไม่ได้ 

ถ้าท้ังสองฝ่ายยังเล่นการเมืองแบบเดิมๆ ประชาชน

เอ็งชั่ว ข้าเลว

แทบไม่ได้ประโยชน์อะไร แถมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ก็

จะตกกับประชาชนอีก 

ฉะนั้นต่อไปฝั่งรัฐบาลต้องเตรียมคนให้พร้อม 

องค์ประชุมสภา เป็นหน้าที่ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล  

เพราะทั้งสองฝ่ายคือองค์ประชุม

แต่ระบบรัฐสภา รัฐบาลมาจากเสียงข้างมาก 

เสียงข้างมากต้องประคององค์ประชุมไว้ให้ได้ 

ฉะนั้นความรับผิดชอบเรื่ององค์ประชุมจึงไปตกที่

พรรคร่วมรัฐบาลในเบื้องต้น ต้องพยายามทำาให้องค์ประชุม

ครบ 

ส่วนฝ่ายค้านมองว่าการไม่เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประ 

ชุมคือการคานอำานาจกับรัฐบาล 

มันก็ถูก

เพียงแต่วันหน่ึงอำานาจสลับข้าง ยังจะมองเรื่องน้ีเหมือน

เดิมหรือไม่

ก็ไม่!

หากยอมรับกันเพียงว่า “องค์ประชุม” คือเกมที่เล่น

ในสภา ฝ่ายค้านไม่มีอำานาจอื่น นอกจากทำาให้สภาล่ม ถือ

เป็นการเล่นการเมืองแบบเก่าอย่างสิ้นเชิง 

พรรคก้าวไกลท่ีบอกว่า เป็นพรรคคนรุ่นใหม่ เล่นการ 

เมืองแบบใหม่ สุดท้ายก็ลงไปอยู่ในโคลนตมเหมือนกัน แทน 

ที่จะทำาให้ที่ประชุมสภาไปต่อได้ หากมีอะไรไม่ชอบมาพากล  

คนรุ่นใหม่มีสื่อโซเชียลอยู่ในมือ สามารถประจานความไม่

ชอบมาพากลนั้นได้ 

แต่กลับเลือกใช้วิธีเก่า 

วันหนึ่งพรรคก้าวไกลไปเป็นรัฐบาล ปฏิกิริยาแรกจาก

การที่ฝ่ายค้านทำาสภาล่ม ก็คือ ทำาเหมือนสิ่งที่พรรครัฐบาล

ทำาอยู่ในขณะนี้

โทษฝ่ายค้าน 

นับแต่มีรัฐสภาไทย มันก็เป็นแบบนี้มาตลอด 

นี่แค่ตัวอย่างเล็กๆ สำาหรับนักการเมืองไทย

สถานะเปลี่ยน 

ความคิดก็เปลี่ยน 

“หมอชลน่าน ศรีแก้ว” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย บอกว่า 

“ฝ่ายค้านจะให้บทเรียนรัฐบาลแบบนี้ ไปเรื่อยๆ จนกว่า

จะปรับตัวเอง หรือจนกว่าจะยุบสภา คืนอำานาจให้ประชาชน

ตัดสิน 

เพราะฝ่ายค้านไม่อยากเห็นสภาที่เป็นเป็ดง่อยทำาอะไร

ไม่ได้เลย 

แม้แต่ พ.ร.ก.เงินกู้ รัฐบาลยังไม่กล้าเอาเข้าสภา แล้ว

จะบริหารประเทศไปได้อย่างไร ตอนนี้ก็มีปัญหาเงินกู้ กยศ.

ก็ยังไม่ออก เพราะรัฐบาลไม่มีเงิน จะเอาเงินกู้มาช่วยก็ทำาไม่

ได้เพราะกลัวสภาล่ม  

ยืนยันว่าฝ่ายค้านไม่กล่ันแกล้ง แต่เราต้องการประสิทธิ 

ภาพ และความรับผิดชอบของฝ่ายเสียงข้างมาก”

เสียดาย “หมอชลน่าน” ไม่ได้พูดต่อว่า สมัยที่พรรค

เพื่อไทยเป็นรัฐบาล ก็โดนฝ่ายค้านคว่ำาองค์ประชุมบ่อยครั้ง

แล้วบทเรียนคืออะไร?

ผลัดกันคว่ำาไปเรื่อยๆ อย่างนั้นหรือเปล่า 

พ.ร.ก.กู้เงินมันผ่านสภาไปกี่ฉบับแล้ว ฉบับใหม่จะ

เข้าสภาเมื่อไหร่รัฐบาลเขาต้องประเมินจากความพร้อม

หลายๆ ปัจจัย  

ถ้ารัฐบาลไม่มีเงิน จะเอาเข้าสภาก็กลัวสภาล่ม ก็

สมควรแล้วที่จะยุบสภา แยกย้ายให้คนที่พร้อมกว่าเข้ามา

ทำางาน 

แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น 

รัฐบาลเพื่อไทยก็เคยมีบทเรียนการเอา พ.ร.ก.กู้เงิน

เข้าสภา แล้วทำาไมไม่รู้จักจำา 

ทัศนคติของนักการเมืองไทย ไม่ใช่เรื่ององค์ประชุม

เรื่องเดียวครับ 

ท่ีเห็นจนชินตาคือ เมื่อเป็นฝ่ายค้านมักฉลาดทุกเรื่อง 

รู้วิธีแก้ปัญหาทุกอย่าง

พอเป็นรัฐบาล ต่อมฉลาดตันขึ้นมาทันที 

ไม่รู้อะไรสักอย่างยกเว้นผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้

รับ 

ครับ...ทางเพื่อไทยเขาเคลื่อนไหวกันคึกคัก เตรียม

รับ  “ทิดปอง” เห็นว่าจะสลัดจีวรวันที่ ๒๙ ธันวาคม ที่

จะถึงนี้ 

เจรจาต้าอ่วยกับ “วัน อยู่บำารุง” เรียบร้อยแล้ว 

เตรียมเก้าอี้ทีมงานโฆษกไว้รอรับ การเมืองหลังจากนี้ก็น่า

จะสนุกสนาน 

“ดร.เสกสกล” ต้องมาฟาดฟันกับ “ทิดปอง” แค่คิด

ก็เสียวแล้ว 

ไม่รู้ติดนิสัยใคร?

เดี๋ยวนี้พระทั้งที่ยังห่มเหลืองอยู่ ดันพูดถึงธุรกิจที่จะ

ไปทำาหลังสึกกันแล้ว 

เห็นว่า แบรนด์ “แม่ปอง”

เท่านั้นไม่พอ แม้ยังครองความเป็นพระอยู่ แต่บอก

ว่า จะไปอยู่พรรคเพื่อไทย แถมคุยกันเรียบร้อยแล้ว

คุยตั้งแต่ยังห่มเหลืองอยู่นี่นะ

ผีเน่ากับโลงผุจริงๆ.

ผู้น้อยจิตสำานึก

ให้เงินเดือนตามวันขยันกิจ

ของ ส.ส.ผู้ ใช้สิทธิ์ ออกเสียง

ผู้ไม่ร่วมงานสภาพร้อมเพรียง

ผู้หลบเล่ียง ก้าวเดิน รับเงินเดือน

เป็นอะไร ไม่เท่า ทำาอะไร

เป็นผู้ ใหญ่ไม่ขยันไม่เขยื้อน

สภาล่มซ้ำาซากยากตักเตือน

จักเสียเพื่อน เสียผี ไม่มีสภา

ว่าไงครับ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

วันที่ ๓ พ.ย.๖๔ ไปตลาดซื้อไทยโพสต์ฉบับสุดท้ายพอดี  

ไม่ได้ไปตลาดหลายวันทุกส่ิงทุกอย่างเปล่ียนแปลงเร็วมาก  พรรค

เพื่อไทยเปลี่ยนหัวหน้าพรรค, ๒ พส.วัดสร้อยทองไลฟ์สดหลั่ง

น้ำาตากลัวถูกจับสึก, ตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองกำาลังแย่ง

กัน, ยูทูบเบอร์สาวแต่งกายเลียนแบบพระพุทธเจ้า, จ้ิงเขียว (ยันดะ) 

มี พส.ศรัทธาไปกราบไหว้ ยันดะบอกว่าไม่ได้บังคับให้ใครมา

ไหว้ เขามากันเอง, เปิดสภาพรรคฝ่ายค้านจะเปิดอภิปรายไม่ไว้

วางใจโดยไม่ลงมติพร้อมเสนอยกเลิก  ม.๑๑๒ มีพรรคการเมือง

เกิดใหม่และมีการทำาโพล บอกว่าจะมีนายกฯ คนใหม่ถ้ามีการ

เลือกตั้ง คุณอัตถ์จะว่ายังไงล่ะครับ.

พันธุ์ ไดโนเสาร์

 

ผมก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วล่ะครับ ฮ่าๆๆ 

พรรคเพื่อไทยเปลี่ยนหุ่นเชิด ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเพราะ

เขาเปล่ียนมาหลายรอบแล้ว และส่วนใหญ่เปล่ียนแล้วเข้ารกเข้า

พงหมด  

ส่วนเรื่องนายไพรวัลย์ ในความเห็นผม มันร้อนรุ่มตั้งแต่

ห่มผ้าเหลืองแล้ว นี่คือโทษของสงฆ์ที่หมกมุ่นอยู่กับโซเชียลมาก

เกินไป จนสุดท้ายแยกทางโลกทางธรรมไม่ออก พอสึกออกมาก็

ท่องทางโลกยิ่งกว่าฆราวาสอย่างผมซะอีก ฮ่าๆๆๆ

สำาหรับ ม.๑๑๒ พรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลเสนอให้แก้ไข 

และยกเลิก ผมก็อยากฟังการอภิปรายของสองพรรคนี้ในสภา 

ครับ ขอแค่ให้ปากตรงกับใจ ผมคิดว่าประชาชนเขาจะได้ตัดสิน

ใจถูกว่า เวลาเลือกตั้งควรจะเลือกพรรคไหน.

ปั้นอย่างไรให้เป็นคนดีของชาติ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ข่าววันน้ีแก๊งเด็กเลวประตูน้ำาจุฬาภรณ์ปล้นป๊ัมน้ำามัน  แสดง

ความเหี้ยมโหดด้วยการยิงพนักงานผู้หญิง นัยว่าต้องการสร้าง                                                                                   

ประวัติรับน้องให้เหี้ยมโหดเป็นบันไดเบิกทางสำาหรับอาชญา 

กรรมเต็มรูปแบบ สมาชิกในแก๊งน้ันส่วนหน่ึงก็เป็นเพียงเด็กชาย

เท่านั้น อนาคตของชาติมีแต่เด็กเลว เด็กหญิงออกมาประท้วง

ต้องการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ เพราะต้องการเพิ่มค่าขนมและ

เพิ่มวันกินข้าวนอกบ้าน 

เด็กหญิงโตมากข้ึนก็ออกมาประท้วงเพื่อสถานภาพของ                                                                                  

ตน เริ่มตั้งแต่ต้องการวีซ่าผู้ลี้ภัยเพื่อย้ายประเทศ แล้วบันทึก  

ไว้ในปูมสหประชาชาติว่า “ฉันเป็นผู้ที่ออกมาเรียกร้องประชา 

ธิปไตย ขับไล่สถาบันกษัตริย์ในประเทศไทย”  

สำาหรับเด็กชายถ้าไม่เข้าแก๊งอาชญากรรมในชื่อต่างๆ ก็                                                                                         

พร้อมสร้างชื่อด้วยการทดลองปะทะกับตำารวจ เพื่อหาประสบ 

การณ์สำาหรับอาชีพในอนาคต วันที่ ๑๒ ธ.ค. แก๊งเด็กเลวก็เรียก

สัญญาณชัด

ไม่เป็น ค้าขายต้องหยุดชะงักเพราะปราศจากเครื่องคิดเลข ไม่มี

ข้าวจะกินเพราะสั่งไรเดอร์ไม่ได้

สมัยที่ผมเป็นเทรนนีที่ประเทศญี่ปุ่น บรรดาอาจารย์และ                                                                             

เพื่อนๆ ต่างพากันส่ายหน้าเด็กวัยรุ่นในชาติ เพราะเด็กญี่ปุ่น

ยุคนั้น (สี่สิบที่ผ่านมา) ปฏิเสธงานหนัก อยากจะได้งานเบาๆ  

เงินดี ไม่เหมือนคนญี่ปุ่นสมัยแพ้สงครามที่ทำางานหนัก เรียนรู้

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรือง วันน้ีญ่ีปุ่นจึงล้าหลังจีน 

แต่จีนก็กำาลังจะเดินตามรอยญี่ปุ่นในวันนั้น สำาหรับประเทศไทย

ก็ต้องยอมรับว่า “ไม่มีโอกาสพัฒนา” เพราะคนไทยขี้เกียจ รัก

สนุกเป็นนิสัยประจำาชาติ แถมไม่อดทน ไม่สู้งานหนักทุกชนิด 

เรียนก็ไม่ได้เรียนเพื่อรู้แต่เรียนเพื่อปริญญา

วันนี้ลูกหลานไทยที่พ่อแม่พาไปเที่ยวห้าง มีแต่พฤติกรรม

เอาแต่ใจตัวเอง ไม่ได้ดังใจก็กระทืบเท้า พ่อแม่ก็เลี้ยงดูลูกด้วย

อินเทอร์เน็ต สมัยก่อนถ้าถามนักเรียนมัธยมว่าอยากจะเป็นอะไร 

ทหาร, แพทย์, วิศวะ ฯ คือคำาตอบ แต่วันนี้คำาตอบที่ได้ก็คือ     

ลิซ่า แบล็กพิงก์ แล้วประเทศไทยยังมีนักการเมืองขายชาติ จะ

ขุดคลองไทยบ้าง จะตั้งบ่อนกาสิโนบ้าง และเปิดซ่องเสรีบ้าง 

ชราชนวันนี้ขอปิดหูปิดตาไม่รับรู้ความชั่วทั้งหลายที่เกิดขึ้น ทุก

เช้าท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะพบกับเร่ืองไม่เจริญหูเจริญตาท้ังส้ิน                                                                              

ดาราหญิงแก้ผ้ามากมายจนทะเลเดือดบ้าง ต้องกราบร่องอก 

ร่องก้นบ้าง นี่หรือไทยแลนด์.             

บ่นบ้าไร้สาระ 

 

อ่านแล้วเครียดเลยครับ ฮ่าๆๆๆ

ปัญหาในสังคมที่เล็กที่สุดคือ “ครอบครัว” แต่มันเป็นปัญ                                                                               

หาใหญ่จริงๆ ครับ เมื่อก่อนพูดกันว่าเด็กจะเป็นอย่างไรในอนา 

คตขึ้นกับการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่  แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้ว 

พ่อแม่เล้ียงดูอบรมดีตั้งแต่เป็นทารกยันเข้าโรงเรียนช้ัน

ประถม แต่พอเข้าสู่วัยรุ่น เรียนมัธยม เด็กเริ่มเห็นเพื่อนสำาคัญ

กว่าพ่อแม่ ที่สำาคัญในยุคบ้าคลั่งโซเชียล เด็กถูกชักจูงในทาง

ที่ผิดง่าย จากเคยเชื่อฟังพ่อแม่ กลับมาตั้งคำาถามกับพ่อแม่ว่า 

ทำาให้พวกเขาเกิดมาทำาไม ถามหรือยังว่าอยากเกิดมาเป็นลูกหรือ

เปล่า ฯลฯ 

ฉะนั้น ถ้าถามว่าปั้นอย่างไรให้เป็นคนดีของชาติ คำาตอบ

คือ จัดการกับพวกที่ใช้เด็กเป็นเครื่องมือให้ได้เสียก่อน ถ้าทำาไม่

ได้ก็สร้างคนยากครับ.

ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า

  อันชีวิตเรานั้นก็สั้นนัก

วันเวลาก็มักหมุนเร็วผ่าน

ไม่มีหวนกลับคืนอย่าฝืนกาล

จงสำาราญกับเวลาทุกนาที

  นักกลอนหน้าต่าง

อุตตม สาวนายน

ส

สั



คลังกระทุ้งรีบใช้‘คนละครึ่ง’

ส่องความพร้อมนิคมอุตสาหกรรมไทย

ปรับตัวรับเทรนด์รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คมนาคมยิ้มEIAด่วนเกษตร-นวมินทร์ผ่านฉลุย
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6 เศรษฐกิจ

โชว์ยอดสะพัด2แสนล./ฟุ้งร้านค้ารับอานิสงส์ทั่วถึง

พรชัย ฐีระเวช

ไทยโพสต์ • “คลัง” จุดพลุคนละครึ่ง เฟส 3 ยอดใช้จ่ายทะยาน 

2.04 แสนล้านบาท ด้านยิ่งใช้ยิ่งได้ยอดเริ่มวิ่ง ประชาชนแห่ใช้

สิทธิดันยอดพุ่ง 3.78 พันล้านบาท ฟุ้งร้านอาหารและเครื่องดื่ม-

ร้านธงฟ้า-ร้านโอท็อปรับอานิสงส์ทั่วถึง พร้อมกระทุ้งคนเร่งใช้

จ่ายก่อนสิ้นสุดโครงการ 31 ธ.ค.2564

ายในปี 2564 ที่ผ่านมานี้ ประเทศไทยแม้จะได้รับผลกระทบ

อย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่

ก็ยังมีความคืบหน้าด้านอื่นๆ ที่เห็นได้ชัด โดยเฉพาะความตื่น

ตัวด้านการดูแลส่ิงแวดล้อม เนื่องจากกระแสการขับเคลื่อนของโลกท่ี

เปล่ียนไป ปัญหาโลกร้อนถูกจับตามองมากย่ิงข้ึน ซ่ึงประเทศไทยเองก็

เป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีการประกาศแผนการดำาเนินงานอย่างชัดเจนใน

เวทีโลก จึงทำาให้เกิดการเปล่ียนผ่านต่างๆ ในปี 2564 น้ีอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อมาจำาแนกดูแต่ละภาคส่วนแล้วน้ันก็จะเห็นแผนงานท่ีชัดเจน

ถึงการทำาให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายน้ัน หรือคือการบรรลุเป้า

หมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2050 

(อีก 29 ปี) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น

ศูนย์ (Net Zero) ได้ในปี 2065 (อีก 44 ปี) ซ่ึงหน่ึงในแผนงานท่ีชัดเจน

คือ การดำาเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 

ท่ีถือเป็นองค์กรหลักท่ีควบคุมการทำางานของภาคอุตสาหกรรมได้ด้วย

ทรัพยากรและกำาลังท่ีมีอยู่ในมือ โดยตลอดการดำาเนินธุรกิจมายาวนาน 

กว่า 46 ปี กนอ.ได้มีการดำาเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมมาโดยตลอด  

จากเป้าหมายที่ตั้งขึ้น จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำาคัญที่ กนอ.จะ

ต้องดำาเนินการไปให้ได้ และภายใต้การนำาของ “วีริศ อัมระปาล” ผู้

ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้สั่งการให้ต้องมี

การปรับตัวที่รวดเร็ว ให้เกิดการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ทำาน้อย

แต่ได้มาก ซึ่งการทรานฟอร์เมชั่น หรือการปรับรูปแบบการทำางานที่

จะเกิดขึ้นนั้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.การบริหารจัดการนิคม 

2.การบริการลูกค้า และ 3.มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งเป็น

เป้าหมายสำาคัญที่จะตอบโจทย์ความต้องการของประเทศได้

โดยเมื่อมาดูหลักการทำางานตามแผนการทรานฟอร์มแล้วน้ัน จะ

เห็นได้ว่า กนอ.ในปัจจุบันได้เร่ิมดำาเนินงานในหลายภาคส่วนเพื่อให้เป็น

  

ไปตามแผน คือ การบริหารจัดการนิคม เช่น 

นำาเทคโนโลยี 5G มาใช้ในการเป็นโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ระบบ 5G ในนิคม เพื่อให้บริการผู้

ประกอบการและสนับสนุนผู้ประกอบการสู่การ

เป็น Industry 4.0 ในการนำาเทคโลยีมาใช้ใน

กระบวนการผลิตได้อย่างดี ขณะท่ีการบริหาร

จัดการข้อมูล (บ๊ิกดาต้า) ได้นำาปัญญาประดิษฐ์ 

(เอไอ) รวมถึงอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (ไอโอที) มา

ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลในด้าน

คุณภาพน้ำา อากาศ และกากของเสีย 

โดยด้านคุณภาพน้ำา นอกจากจะสามารถ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำาท้ิงได้อย่างเรียล

ไทม์แล้ว ยังป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

ท่ีจะเกิดข้ึนได้ทันท่วงที กรณีท่ีพบว่าคุณภาพ

น้ำาท้ิงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถนำาน้ำา

ดังกล่าวกลับเข้าสู่ระบบบำาบัดน้ำาเสียอีกคร้ังได้

อย่างทันท่วงทีก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดล้อม 

ด้านคุณภาพอากาศ ได้กำาหนดให้โรงงานภาย

ใต้การกำากับดูแลของ กนอ.มีการดำาเนินการ

อย่างต่อเนื่อง ในการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจ

วัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายแบบเรียล

ไทม์ ซ่ึงนอกจากการกำากับดูแลโดยตัวโรงงาน

เองแล้ว การเชื่อมโยงข้อมูลมายัง กนอ.ก็จะ

สามารถทำาให้ กนอ.เห็นภาพรวมของการปล่อย

มลพิษทางอากาศของนิคมอุตสาหกรรมได้ ซ่ึงนำาไปสู่การกำาหนดเพดาน

การควบคุมการระบายมลพิษในพ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ขณะที่ ด้านกากของเสียที่เป็นปัญหาในการติดตามการขนส่ง

กากอุตสาหกรรมตอนนี้ที่ยังเป็นช่องว่างอยู่ ทำาให้ปัจจุบันยังพบปัญหา

การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอยู่เป็นระยะ ในอนาคต กนอ.จะนำา

ระบบ GPS มาใช้กับรถขนส่งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ กนอ.อย่าง

จริงจัง ซึ่งนอกจากจะเป็นการติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์แล้ว ยัง

สามารถนำามาใช้ในการต่อยอดด้านการจัดระเบียบการขนส่งเพื่อลด

พลังงาน และคำานวณกลับเป็นราคาคาร์บอนเครดิตให้ลูกค้าได้ต่อไป

ส่วนด้านการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน กนอ.ได้ดำาเนิน

งานตามนโยบายของรัฐบาลที่ใช้ BCG Model ในการนำาแนวคิด

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว มาเป็น

แผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อสร้างการพัฒนาอย่าง

สมดุลมากขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง

กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป้าหมาย กนอ.ในปี 2568 คือ 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ลงได้ 2.5 ล้านล้านกิโลกรัม

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2e) 

โดยปัจจุบัน กนอ.มีแผนงานโครงการเพื่อลดการปล่อย GHG 

จำานวน 25 โครงการ โดยคาดการณ์ว่าจะลดการปล่อย GHG ได้ 

517,929 ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซ่ึงถือว่าเป็นความ

มุ่งม่ันท่ีจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการ 

แข่งขันไปยังตลาดโลก และเกิดการเติบโตอย่างย่ังยืนโดยการสนับสนุน

แรงจูงใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำาใบรับรองต่างๆ ไปใช้ในการ

ค้าขายแลกเปล่ียนก๊าซเรือนกระจกในกระดานซ้ือขายของนานาชาติได้ 

และยังใช้ในการลดกำาแพงภาษีด้านคาร์บอนในต่างประเทศได้อีกทางหน่ึง 

รวมถึงจัดหาแหล่งเงินทุน/สนับสนุนที่ปรึกษา ในการสนับสนุน

ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อ

ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามแนวนโยบาย BCG ที่มุ่งเน้น

การสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดทางธุรกิจด้วยการจัดการบนพื้นฐานของ

เทคโนโลยี ผสานองค์ความรู้และนวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อให้องค์กร

เติบโตอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่ดีของสังคม สร้างการมีส่วน

ร่วมเพื่อวางรากฐานให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้ ตามแนวทาง

การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อ

เนื่อง. 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำา                              

นวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษก

กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า 

ขอให้ประชาชนเร่งการใช้จ่าย

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 

หรือใช้จ่ายในส่วน e-Voucher 

สำาหรับโครงการย่ิงใช้ย่ิงได้ เนื่อง 

จากจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 

31 ธ.ค.นี้ ซึ่งขณะนี้โครงการ

คนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีจำานวน

ผู้ใช้สิทธิครบ 4,500 บาท แล้ว 

กว่า 6.5 ล้านคน จึงขอเชิญชวน

ให้ประชาชนที่ยังมีวงเงินคง

เหลือเร่งการใช้จ่ายให้ครบก่อน

สิ้นสุดโครงการ หากพ้นกำาหนด

ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิ

วงเงินที่เหลือได้อีก

ทั้งนี้ ความคืบหน้าของ

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3                          

จากข้อมูล ณ วันที่ 16 ธ.ค.

2564 พบว่า มีผู้ใช้สิทธิสะสม

จำานวน 26.3 ล้านราย จากผู้

ได้รับสิทธิจำานวน 27.98 ล้าน

ราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม

รวม 204,325 ล้านบาท แบ่ง

เป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 

103,901.1 ล้านบาท และรัฐ

ร่วมจ่ายสะสม 100,423.9 ล้าน

บาท ส่วนการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิ

เวอรีแพลตฟอร์มล่าสุด ณ วัน

ที่ 17 ธ.ค.2564 เวลา 08.00 น.                        

โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 มี

การใช้จ่ายสะสมประมาณ 3,181 

ล้านบาท แบ่งเป็นเงินท่ีประชาชน

ใช้จ่าย 1,644.4 ล้านบาท และรัฐ

ร่วมจ่าย 1,536.6 ล้านบาท

โดยมียอดใช้จ่ายสะสม

แบ่งตามประเภทตามร้านค้า 

ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

81,255.2 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 

32,786.3 ล้านบาท ร้านโอท็อป 

9,777.9 ล้านบาท ร้านค้าท่ัวไป 

76,750.3 ล้านบาท ร้านบริการ 

3,521 ล้านบาท และกิจการขน 

ส่งสาธารณะ 234.3 ล้านบาท

ขณะที่ โครงการยิ่งใช้ยิ่ง

ได้มีประชาชนผู้ ใช้สิทธิสะสม

จำานวน 91,952 ราย จากผู้ได้

รับสิทธิจำานวนกว่า 4.9 แสน

ราย โดยมียอดใช้จ่ายสะสมส่วน      

ประชาชนรวม 3,789 ล้านบาท 

มีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำามา

คำานวณสิทธิ e-Voucher 3,064 

ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าสะสม 

e-Voucher ทั้งสิ้นกว่า 353.8 

ล้านบาท มูลค่าการใช้จ่ายสะสม                                         

ส่วน e-Voucher 286.6 ล้าน

บาท และมียอดใช้จ่ายสะสมรวม                         

ส่วนประชาชนและ e-Voucher 

แบ่งตามประเภทตามร้านค้า 

ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่อง

ดื่ม 190.2 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 

208.7 ล้านบาท ร้านโอท็อป 

433.7 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 

3,099.8 ล้านบาท และร้าน

บริการ 143.2 ล้านบาท

สำาหรับ ข้อมูลการใช้จ่าย

ผ่านฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์ม

ล่าสุด ณ วันท่ี 17 ธ.ค.2564 

เวลา 08.00 น. โครงการย่ิงใช้ย่ิง                                                

ได้มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 

2.39 ล้านบาท และในส่วนของ

ผู้ประกอบการร้านอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในโครงการคนละคร่ึง                                                 

ระยะท่ี 3 และโครงการย่ิงใช้ย่ิง                            

ได้ท่ีขายอาหารและเคร่ืองด่ืม                                             

ผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรีแพลต  

ฟอร์มล่าสุด ขณะน้ีมีจำานวนประ 

มาณ 80,000 ราย.

ไฮเออร์ทุ่มงบ

ลุยตลาดปี65

จ่อรุกพรีเมียม

เพิ่มโทษรง.แอบทิ้งกาก-น้ำาเสีย

ภ

ไทยโพสต์ • นายจาง เจิ้งฮุ้ย 

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท  

ไฮเออร์ ประจำาภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า 

แนวทางธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าปี 

2565 บริษัทยังทำาการตลาดเชิง

รุก ทั้งการเปิดตัวสินค้าใหม่ทุก

หมวดเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง

แก่พอร์ตโฟลิโอและตอบสนอง

ความต้องการผู้บริโภค และทำา 

การตลาดเชิงรุก โดยเฉพาะการ 

บุกตลาดพรีเมียมและลักชัวรี

มากขึ้น เพื่อผลักดันการเติบโต

อย่างต่อเนื่อง

“ทางบริษัทแม่ ได้มอบ

นโยบายและวางกลยุทธ์ ให้

ไฮเออร์ (ประเทศไทย) มีการ

ขยายตลาดไปทางพรี เมียม

มากขึ้น มุ่งผลักดันสินค้าหรือ

บริการที่เชื่อมอี โคซิสเต็มของ

ไฮเออร์เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทย

สามารถเข้าถึงสินค้าที่เชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตได้ง่าย” นายจาง

กล่าว

สำาหรับในปี 2565 บริษัท

ยังทุ่มงบ 850 ล้านบาท เพื่อ

ทำาการตลาดครบวงจรให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายผ่านคอนเซ็ปต์ 

“Haier Inspired Living การใช้

ชีวิตของคุณคือแรงบันดาลใจ

ของเรา” โดยปี 2565 ยังเป็น

ปีแห่งการพลิกโฉมแบรนด์ ให้

เป็นระดับพรีเมียมและลักชัวรี

มากขึ้น เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย

วงกว้างจากเจเนอเรชันเอ็กซ์, 

เจเนอเรชันวาย ขยายไปสู่คน

รุ่นใหม่อย่างเจเนอเรชันซีอีก

ด้วย

นอกจากนี้ยังมีอีกกลยุทธ์

สำาคัญในปี 2565 โดยบริษัทได้                                        

สร้างสรรค์ โมเดลธุรกิจใหม่                                                 

“อยู่ดี (Yudee)” ต่อยอดโครง 

การ Smart Sharing AC หลัง

นำาร่องกับเครื่องปรับอากาศ 

สร้างยอดขายได้ถึง 100 ล้าน

บาท โมเดลธุรกิจ “อยู่ดี” ลูกค้า

จะสามารถซื้อเครื่องใช้ ไฟฟ้า

เงินผ่อน 0% ทั้งหมวดเครื่อง

ปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า 

ตู้แช่ และทีวี.

พระราม 6 • สุริยะสั่งทบ                          

ทวนกฎหมายโรงงาน เพิ่ม

โทษจำาคุกพวกนอกแถว แอบ                                

ลักลอบทิ้งกาก-ปล่อยน้ำาเสีย

โดยไม่ผ่านการบำาบัด ด้าน 

กพร. ผนึก CPAC ร่วม                                  

พัฒนาและการบริหารจัด 

การแหล่งน้ำาจากขุมเหมือง

อย่างยั่งยืน  

นายสุริยะ จึงรุ่งเรือง                           

กิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า                                              

ได้สั่งให้กรมโรงงานอุตสาห 

กรรม (กรอ.) ทบทวนกฎหมาย 

โรงงาน โดยให้เพิ่มโทษจำา

คุกพวกลักลอบทิ้งกากของ

เสียและแอบลักลอบปล่อย

น้ำ า เสียลงแม่น้ำ าลำาคลอง

สาธารณะ ซึ่งเดิมมีเพียง

แค่โทษปรับ ทำาให้ผู้กระทำา

บางเขน • ปลื้ม! อีไอเอทาง   

ด่วนเกษตร-นวมินทร์-วงแหวนฯ”                                          

N2 กว่า 1.6 หมื่นล้านผ่านฉลุย 

“ศักดิ์สยาม” สั่งปลัดคมนาคม

เร่งเคลียร์ ม.เกษตร คาดภายใน

ปี 65 เปิดประมูล

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ                                   

รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงความ                                                

คืบหน้าโครงการก่อสร้างทาง 

ด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือตอน N2                                               

(เกษตร-นวมินทร์-ถนนวงแหวน                                     

รอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวัน

ออก) ระยะทางประมาณ 8 

กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 1.6 หมื่น

ล้านบาท ว่า รายงานผลการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(อีไอเอ) ได้ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว คาด

ว่าจะเสนอโครงการให้คณะรัฐ                            

มนตรี (ครม.) พิจารณาและเปิด

ประกวดราคาได้ในปี 65 โดยใช้

เงินจากกองทุนรวมไทยแลนด์

ฟิวเจอร์ฟันด์ (TFF) ในการลง 

ทุนก่อสร้าง หาก ครม.เห็นชอบ

โครงการก็สามารถดำาเนินการ

ได้ทันท ี  นอกจากนี้ยังได้มอบ                                                   

ให้ปลัดกระทรวงคมนาคม และ                                            

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

หรือ กทพ. เจรจากับมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (มก.) อีกครั้ง 

โดยเฉพาะประโยชน์ และข้อดี

ข้อเสียและสิ่งที่ มก.กังวลเรื่อง

เสียงและฝุ่น ซ่ึงกระทรวงคมนาคม

ต้องนำาเสนอให้ชัดเจนว่าจะมีวิธี

แก้ไขอย่างไร หากอธิบายแล้ว 

มก.เห็นด้วยก็เดินหน้าโครงการ

ได้เต็มที่ แต่หากไม่เห็นด้วยก็

ต้องทำาเท่าที่ดำาเนินการได้ 

“โครงการ N1, N2 จะ

มีความสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทั้ง 2 

ช่วงเชื่อมต่อกัน เพราะการดำา  

เนินโครงการนี้ต้องการที่จะถ่าย

โอนปริมาณรถจากงามวงศ์วาน

ไปยังวงแหวนตะวันออก ซึ่ง

ปัจจุบันประสบปัญหาการจราจร                                     

ติดขัดมาก” นายศักดิ์สยาม

กล่าว

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า 

ขณะนี้ กรมทางหลวง (ทล.) 

อยู่ระหว่างการเสนอขอรับการ                                                 

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ 

จำาปี 2566 วงเงิน 980 ล้านบาท 

ขยายทางหลวงหมายเลข 224 

สาย บ.โคกกรวด-บ.หนองสนวน 

ช่วง กม.ที่ 66+331-80+000 

และ กม.ที่ 92+555-102+000 

ในพื้นที่ บ.โคกกรวด-บ.ทรัพย์

เจริญ อ.ครบุรี และ อ.เสิงสาง-

บ.โคกโจด จ.นครราชสีมา ระยะ

ทาง 23.114 กิโลเมตร (กม.) ให้

เป็น 4 เลน เพื่ออำานวยความ

สะดวกและเชื่อมการเดินทาง 

3 จังหวัดและส่งเสริมการขนส่ง

พืชผลทางการเกษตร.

ความผิดกล้าที่จะเสี่ยงทำาโดย

ไม่ยำาเกรงกฎหมาย ซึ่งก่อให้

เกิดความเสียหายอย่างมากต่อ

ทั้งคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมทั่ว

บริเวณที่มีการลักลอบทิ้ง 

ด้านนายวันชัย พนมชัย 

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(กรอ.) เปิดเผยว่า กรอ.ให้ความ

สำาคัญเป็นอย่างย่ิงในการดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ

เร่ืองการลักลอบท้ิงกากของเสีย

และการปล่อยน้ำาเสียโดยไม่ผ่าน

การบำาบัด ถือเป็นความผิดท่ีร้าย

แรง แต่กฎหมายกำาหนดโทษ

ปรับสถานเดียวไม่เกิน 200,000 

บาท ส่งผลให้ผู้กระทำาผิดไม่เกรง

กลัวกฎหมาย ประกอบกับโทษ

ปรับมีอายุความในการดำาเนินคดี

เพียง 1 ปี กว่าจะมีการพิสูจน์

หรือหาตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษ

บางคร้ังก็ไม่สามารถดำาเนินการ

ได้เนื่องจากขาดอายุความ  

ทั้งนี้ กรอ.จึงเร่งปรับปรุง

กฎหมาย พ.ร.บ.โรงงาน โดย

เพิ่มโทษผู้กระทำาความผิด จาก

เดิมมีบทลงโทษเฉพาะโทษปรับ

ไม่เกิน 200,000 บาท จะเพิ่ม

โทษเป็นจำาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ

ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือ

ทั้งจำาทั้งปรับ ซึ่งคาดว่าจะมีผล

บังคับใช้ปีหน้า หลังจากผ่านขั้น

ตอนการรับฟังความคิดเห็นจาก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และขั้นตอน

ทางกฎหมาย 

นายภานุวัฒน์ ตริยาง                               

กูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาห 

กรรม เปิดเผยภายหลังเป็นสักขี

พยานในพิธีลงนามบันทึกความ

เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ เรื่อง 

“การพัฒนาและการบริหาร

จั ด ก า รแหล่ งน้ำ า จ ากขุ ม

เหมืองอย่างยั่งยืน” ระหว่าง

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่ (กพร.) 

และบริษัท ผลิตภัณฑ์และ

วัตถุก่อสร้าง จำากัด (CPAC) 

ว่า การลงนามบันทึกความ

เข้าใจนี้ สองหน่วยงานจะ                                  

ร่ ว ม มื อ กั น แ ล ก เ ป ลี่ ย น

นวัตกรรมและองค์ความรู้ 

ต่อยอดโครงการต้นแบบใน

การบริหารจัดการแหล่งน้ำา

จากขุมเหมืองเพื่อแก้ปัญหา

ภัยแล้ง และใช้เป็นพื้นที่แก้ม                                         

ลิงเพื่อรองรับน้ำาและบรร 

เทาปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำา                                     

หลาก ซ่ึงให้ชุมชนรอบเหมือง 

มี น้ำ า ใ ช้ เ พื่ อ อุ ป โ ภคและ

การเกษตรเพียงพอตลอดทั้ง

ปี.

กรุงศรีผนึก MUFG จัดจับคู่ธุรกิจออนไลน์

นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือ

กับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) สถาบันการ

เงินจากญี่ปุ่น จัด Krungsri-MUFG Virtual Business Matching 

Fair 2021 งานจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบออน                                                                               

ไลน์ โดยมีผู้ประกอบการจากประเทศไทย ญี่ปุ่น และประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วม ซึ่งเป็นการช่วยลูกค้าขยายโอกาส

ธุรกิจสู้ โควิดต่อเนื่อง และเป็นไปตามกลยุทธ์แผนธุรกิจระยะ

กลางปี 2564-2566 ของกรุงศรีในการมุ่งเสริมศักยภาพลูกค้า

ธุรกิจและเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าท่ัวท้ังภูมิภาคอาเซียน

AWC เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้ารถอีวี

บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป หรือ AWC รายงานว่า 

บริษัทได้จับมือ บมจ.พลังงานมหานคร หรือ (EA ANYWHERE) 

ผู้ ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำาหรับยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอิน

ไฮบริด และบริษัท ฮ้อปคาร์ จำากัด (HAUP) บริการคาร์แช

ริ่งผ่านแอปพลิเคชัน เปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำาหรับยาน

ยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดย่านสาทร ในรูปแบบการให้บริการ

ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง ณ บริเวณชั้น B1 อาคารเอ็มไพร์ 

ทาวเวอร์ ในอัตราค่าบริการเริ่มต้นสำาหรับเช่ารถยนต์ไฟฟ้าชั่ว 

โมงละ 99 บาท สำาหรับรถยนต์ Fomm one และค่าบริการเริ่ม

ต้นชั่วโมงละ 239 บาท สำาหรับรถยนต์ MG EP พร้อมโปรโมชัน

พิเศษใช้ครั้งแรกลด 50% เพียงกรอกโค้ด “EMPIREEV” ตั้งแต่

วันนี้จนถึง 31 พ.ค.2565

จัดอบรม ‘GI รุก บุกตลาด Online’

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดกิจกรรมอบรม “GI รุก บุกตลาด Online” 

โดยจัดทำาคลิปวิดีโอ 7 ตอน ติวเข้มผู้ประกอบการ GI ใช้ช่อง

ทางตลาดออนไลน์ขายสินค้า ดูจบตอบคำาถามได้คะแนนเกิน 

80% มีสิทธิได้รับการสนับสนุนจัดทำาภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว 

และเข้าร่วมกิจกรรมจำาหน่ายสินค้า GI ออนไลน์ กำาหนดไว้ 80 

ราย รีบด่วน กิจกรรมสิ้นสุด 31 ธ.ค.นี้

เปิดบริการอาคารผู้ โดยสารส่วนตัวภูเก็ต 

นายขจร เจียรวนนท์ รองกรรมการบริหาร บริษัท สยาม

แลนด์ ฟลายอิ้ง จำากัด เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดบริการอาคารผู้

โดยสารส่วนบุคคล “Siam Land Private Jet Terminal” แห่ง

แรก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต หวังช่วยขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย คาดจะเริ่มให้บริการและรับลูกค้า

อย่างเป็นทางการในต้นปี 2565 อย่างไรก็ตามบริษัทพร้อมสนับ 

สนุนนโยบายของรัฐในการขยายตลาดการท่องเที่ยวไทย เปิด

โอกาสใหม่จากทัวริสต์กลุ่มที่มีกำาลังซื้อสูง สร้างรายได้และการ

จับจ่ายภายในประเทศ ตลอดจนสร้างงานให้กับคนในพื้นที่อีก

ด้วย

โออาร์เปิดบริการโอ้กะจู๋ สาขาแรกในปั๊ม 

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก 

หรือ OR เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดร้านโอ้กะจู๋สาขาแรกในสถานี

บริการพีทีที สเตชั่น บริษัท เคซีซี ปิโตรเลียม จำากัด (Active 

Park) ตอบโจทย์ผู้บริโภคท่ีมีไลฟ์สไตล์รักสุขภาพให้สามารถเข้า

ถึงร้านอาหารเพื่อสุขภาพได้สะดวกง่ายดายย่ิงข้ึน ท่ีพีทีที สเตช่ัน 

Active Park เมืองทองธานี พร้อมโปรโมชันพิเศษฉลองร้านใหม่

LPN ฟุ้งปิดขายลุมพินี ทาวน์วิลล์ ได้ 100%

นางสาวเสาวณี อังกูรพิพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท พรสันติ จำากัด ผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ 

“บ้านลุมพินี” ในเครือ บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ หรือ 

LPN เปิดเผยว่า ได้ปิดการขายโครงการลุมพินี ทาวน์วิลล์ พหล 

โยธิน-สะพานใหม่ ที่มีขนาดโครงการ 262 หลัง คิดเป็นมูลค่า

โครงการ 720 ล้านบาทแล้ว ซึ่งทำาการขายได้แล้ว 100% คาด

จะส่งมอบบ้านให้ลูกค้าได้ทั้งหมดภายในต้นปี 2565.

17/12/64

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,530.31 5,997.42 -1,467.12
 8,549.78 8,354.61 195.17
 46,699.59 46,715.14 -15.55
 36,673.53 35,386.03 1,287.50

96,453.20
-3.59

1,641.73 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.85 33.57
ยูโร 37.03 38.03
ปอนดสเตอรลิง 43.45 44.64
เยน (100 เยน) 28.69 29.54
หยวนจีน 4.91 5.31
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,400 28,500
ทองรูปพรรณ 27,894 29,000
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

‘‘ด้านการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

กนอ.ได้ดำาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ใช้ BCG Model         

ในการนำาแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ

สีเขียว มาเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศ โดยเป้าหมาย 

กนอ.ในปี 2568 คือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ลงได้ 2.5 

ล้านล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2e)’’
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รารู้กันว่าวิตามินเป็นประโยชน์ต่อ

ร่างกาย แต่จะดีกว่าแน่นอนหากรู้ให้

ลึกว่า วิตามินแบบไหนกินไปเพื่ออะไร 

เพราะวิตามินไม่ใช่ราคาถูกๆ อีกทั้งก็ไม่ใช่

ของหวานที่อยากจะกินก็หยิบใส่ปาก

อินเตอร์ ฟาร์มา ในฐานะผลิต 

ภัณฑ์สุขภาพครบวงจร Interpharma 

Multivitamin ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ

วิตามินมาบอกกล่าวไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

Vitamin C ช่วยเสริมสร้างคอลลา

เจนให้กับผิวหนัง และเนื้อเยื่อต่างๆ เช่น 

ผนังหลอดเลือด ช่วยสมานแผล

Vitamin B3 หรือไนอะซิน ช่วย

ให้การทำางานของเอนไซม์เป็นปกติ ช่วยลด

คอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ และ

ช่วยเพิ่ม HDL ให้มากขึ้น

Vitamin B7 ช่วยบรรเทาอาการปวด

เมื่อยตามกล้ามเนื้อ ช่วยบรรเทาอาการผืน

ผิวหนังอักเสบ และผดผื่นต่างๆ

Vitamin E ช่วยต้านอนุมูลอิสระ 

ช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย

Vitamin B5 ช่วยให้ระบบเผาผลาญ

สารอาหารทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ เสริม 

สร้างฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นโมเลกุลโปรตีน

ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดง

Vitamin B2 ช่วยบำารุงระบบไหล

เวียนของเลือดและสมอง

Vitamin B12 ช่วยในการทำางานของ

ระบบประสาท สร้างเม็ดเลือดแดง

Vitamin B1 ช่วยส่งเสริมระบบการ

ทำางานของระบบประสาทและกล้ามเน้ือ 

ซ่ึงหากร่างกายขาดวิตามินชนิดน้ีจะทำาให้

ร่างกายเหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร ปวดกล้ามเน้ือ

Vitamin B6 ช่วยในการ

เปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทซึ่ง

เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ ความอยาก

อาหาร และอารมณ์

Vitamin B9 ช่วยในการผลิตเซลล์

เม็ดเลือดแดง ซึ่งทำาหน้าที่ส่งออกซิเจนไป

ทั่วร่างกายนั่นเอง

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

www.interpharma.co.th ค่ะ.

เ

Time To Shine สไตล์เฉิดฉาย 

ฉลองปาร์ตี้ส่งท้ายปีกับSHEIN

10 วิตามินที่ร่างกาย

ต้องการในชีวิตประจำาวัน

าวเข้าสู่ฤดูแห่งการ

สังสรรค์อย่างเดือน

ธันวาคมแล้ว เชื่อว่าสาวๆ 

หลายคนกำาลังมองหาชุดสวย

สำาหรบัไปงานฉลองปารต์ีส้ิน้

ปี SHEIN (ชีอิน) ชวนส่อง

สไตล์หาไอเดียแต่งตัวไปปาร์ต้ี 

ถึงเวลาให้คุณได้เฉิดฉาย            

บอกลาสิ้นปีอย่างสวยๆ กับ 

9 ลุคส์สุดปังจาก คอลเลกชัน                

Time To Shine รับรองว่า 

ไม่ว่าจะปาร์ตี้แนวไหน ก็

เอาอยู่ กับสไตล์ชุดที่มีให้เลือก

หลากหลายโอกาส ให้เหล่าแฟชั่น

นิสต้าได้สนุกไปกับการค้นหาสไตล์ที่

ใช่ ในสไตล์ที่เป็นคุณ ไม่ว่าจะเป็น ชุดเดรสยาว ที่เหมาะสำาหรับออกงาน

ทางการ ให้ลุคส์สวยหรูดูปังอลังการ ในราคาที่เข้าถึงได้ สบายกระเป๋า หรือ

สำาหรับปาร์ตี้กลุ่มเพื่อนที่ชิลๆ ขึ้นมาหน่อย ก็มีชุดออกงานเก๋ๆ ที่ให้ลุคส์

ทะมัดทะแมงขึ้นมาหน่อย ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ Indoor หรือ Outdoor ก็

เหมาะ ปิดท้ายด้วยสไตล์ชุดสุดปังให้คุณได้เฉิดฉายในงานกลางคืน 

รับรองว่าสาวๆ ถ่ายรูปไม่ต้องกลัวดร็อป ให้ลุคส์ โดดเด่น จน

คนต้องเหลียวหลังมองกันเลยทีเดียว 

เริ่มต้นด้วยสไตล์แรกกับชุดเดรสยาวสำาหรับออกงาน

อย่าง เดรสผ้าซาติน ให้ลุคส์ดูแพง แฝงไปด้วยความเซ็กซี่                                              

เล็กๆ เสริมแอคเซสเซอรี่ด้วยสร้อยคอมุกประดับโบ เพิ่ม

ความชิกในแบบที่ไม่

ซ้ำาใคร, เดรสยาวเข้า

รูป เน้นทรวดทรง เผย

ความเซ็กซี่ด้วยดีไซน์

โชว์หลัง พร้อม

ก้

ไทย-กัมพูชาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดร.ซก ซกกรัดทะยา (H.E.Dr.Sok Sokrethya) ที่ปรึกษาส่วนตัวสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุน 

เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และ รมช.ท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วย 

ดร.อภิชา ระยับศรี อุปนายกสมาคมชาวศรีสะเกษ และ อนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วน

ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56 ปี) นัดพบปะปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมรับประทาน

อาหารกลางวัน ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน

รับเทรนด์ยานยนต์ ไฟฟ้า

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท 

ปตท. จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วย โทรณ หงศ์ลดารมภ์ Head of EV Charger Business บริษัท อรุณ 

พลัส จำากัด  และ กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำากัด ร่วม

พิธีลงนามสัญญาให้บริการสถานีอัดประจุสำาหรับยานยนต์ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้า

ชนิดกระแสสลับ (AC Charger) ระหว่าง บริษัท อรุณ พลัส จำากัด และบริษัท เดอะ เคอี กรุ๊ป จำากัด 

เพื่อให้บริการสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ ออน-ไอออน (on-ion) รองรับการเติบโตของ

ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ โดยพร้อมให้บริการสถานีอัดประจุสำาหรับยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูป

แบบในปี 2565 ภายในพื้นที่ศูนย์การค้า 6 แห่ง

เปิดร้านขายยา ‘สิริฟาร์มา’ 

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) นำาโดย ดร.มลฤดี เลิศอุทัย กรรมการ

บริหาร รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการค้าปลีกขนาดเล็ก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำากัด 

(มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดร้านขายยา “สิริฟาร์มา” สาขาแรก ณ ตลาดพรานนก 

เมื่อเร็วๆ นี้ โดยเน้นจำาหน่ายสินค้ายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ ในราคาส่งให้แก่ผู้

บริโภคตั้งแต่ชิ้นแรก เพื่อเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อยาในราคาที่คุ้มค่า มีมาตรฐานรับรอง 

ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ สิริฟาร์มาตั้งเป้าขยายถึง 11 สาขาทั่วประเทศ ภายในปี 2569

บริหารโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม 

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ มอบประกาศนียบัตร 

ESG100 Company ประจำาปี 2564 เป็นปีที่ 5 ให้แก่ ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ 

ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) หรือ ซีพี

เอฟ สะท้อนการดำาเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

(Environment Social and Governance: ESG) สร้างสมดุลในการดำาเนินธุรกิจ

และการเติบโตของรายได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างความเชื่อ

มั่นให้กับคู่ค้าธุรกิจ นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์                                                                                 

ถ.สีลม วันก่อน

จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำากัด 

(มหาชน) มอบเงินสนับสนุน จำานวน 2,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ                                        

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทาง 

การแพทย์ สถาบันการ

แพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ โรง

พยาบาลรามาธิบดี โดยมี                     

ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย                      

สิมะโรจน์ อาจารย์ประจำา

คณะแพทยศาสตร์ โรง

พยาบาลรามาธิบดี และ 

ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ 

กรรมการบริหารและ

เลขานุการ มูลนิธิรามาธิบดีฯ 

เป็นผู้รับมอบ โดยในงานดังกล่าว บมจ.ทุนธนชาต (TCAP) ร่วมกับบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม ได้ร่วมกันมอบเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 

5,870,000 บาท โดยพิธีจัดขึ้น ณ สำานักงานใหญ่ บมจ.ทุนธนชาต เมื่อเร็วๆ นี้

ดูงานโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน 

พล.ต.ต.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ รองโฆษกคณะกรรมาธิการและ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาและนันทนากรเพื่อสุขภาพและการออก

กำาลังกายของประชาชน นำาคณะกรรมาธิการการศึกษาดูงานและแลก 

เปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการส่งเสริมการออกกำาลังกายและการจัดการเรียน

การสอนวิชาพลศึกษา ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน 

คอลเลจ กรุงเทพฯ โดยมี กูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา ส.ว. และประธาน

กรรมการโรงเรียน พร้อม คริสโตเฟอร์ นิโคลส์ ครูใหญ่ ให้การต้อนรับ   

เมื่อเร็วๆ นี้

ดีเทลผูกโบ, คามิเดรสผ้าเมทัลลิก ดีเทลผ่าข้าง ถัดมาเป็นสไตล์ชุดออกงานท่ีให้คุณได้

เปล่งประกายท้ังในเวลากลางวันและกลางคืนอย่าง เดรสรัดรูปสุดเซ็กซ่ี ดีเทลเส้ือคล้องคอ

สุดชิก มาในดีไซน์เว้าบริเวณเอวแบบเก๋ๆ ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอน, ชุดเซตเส้ือสูทและ

กางเกงขายาว ให้ลุคส์ทะมัดทะแมง เพ่ิมความมีสไตล์ด้วยดีไซน์ของเส้ือพร้อมโบสุดคิวท์ 

ปิดท้ายด้วยสไตล์ที่เหมาะกับงานปาร์ตี้กลางคืน ที่ให้คุณได้เฉิดฉายเหมือน

อยู่ท่ามกลางสปอตไลต์อย่าง เซตชุดหนัง PU ที่รับรองว่าใครเห็นเป็นต้องเหลียว

มอง กับดีเทลเสื้อหนังคล้องคอ ดีไซน์เซ็กซี่ มาพร้อมกางเกงหนังสุดชิก, เดรสรัดรูป

ผ้าเมทัลลิก ดีไซน์เปิดไหล่ข้างเดียว, เสื้อเข้ารููปแขนยาวสีดำา เพิ่มความมีอะไรด้วย

ดีเทลจับจีบด้านหน้า จับเซตคู่กับกระโปรงหนัง PU ผ่าหน้า มาพร้อมดีไซน์เข็มขัด

สุดเก๋ ให้ลุคส์เท่ที่แฝงไปด้วยความเซ็กซี่เบาๆ ปิดท้ายด้วยชุดที่ให้คุณเฉิดฉายแม้

อยู่ในที่มืด ถ่ายรูปออกมายังไงก็สวยปังไม่ดร็อปแน่นอน          

กับเดรสปักเลื่อมสีน้ำาเงินรัดรูป ดีไซน์ โชว์ไหล่ข้างเดียว. 
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8 ท่องเที่ยว

ถานการณ์โควิดแนวโน้มดี แต่มี ไวรัสสายพันธุ์ ใหม่เกิดขึ้น 

การเดินทางเที่ยวต่างประเทศดูจะเป็นเรื่องไม่ง่าย หลาย

ประเทศยังไม่ผ่อนปรนให้เดินทาง หนาวนี้หันมาเที่ยวเมือง

ไทยได้อากาศเหมือนเมืองนอกกันดีกว่ากับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่

จะทำาให้หายเหนื่อยล้าจากการงานที่หนักตลอดปีและมีความสุขใน

เมืองที่ร่ำารวยทางวัฒนธรรม ถ้าพร้อมแล้วเราจะชวนไปเที่ยว “บ้าน

ผาบ่อง” พิกัด อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ 

“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2564 ที่ช่วยให้ทุกคนอิ่มเอม ซึ่งกระทรวง

วัฒนธรรม (วธ.) คัดมาให้แบบเน้นๆ

นอกจากเตรียมกระเป๋า เสื้อกันหนาวตัวโปรดพร้อมแล้ว อย่า

ลืมข้อมูลฉีดวัคซีนครบโดสที่ช่วยเพิ่มความสะดวกทุกการเดินทาง 

บ้านผาบ่องมีอะไรดีบ้างตามไปเที่ยวกับ ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด

กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการขับเคลื่อน

งานวัฒนธรรม จ.แม่ฮ่องสอน อย่างแข็งขัน  

ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง มีอัตลักษณ์ โดดเด่นเป็นกลุ่ม                                                                   

ชาติพันธุ์ ไทใหญ่ และปกาเกอะญอ ที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรม รับรองมาเยือนได้สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี

ที่งดงามแบบเต็มๆ รุ่งเช้าเราได้ไปจิบชาอุ่นๆ ชมสายหมอกขาวๆ 

สัมผัสอากาศเย็นสบายท่ามกลางทัศนียภาพป่าเขาซ้อนทับกัน

สวยงามที่จุดชมวิวผาบ่อง ได้รับรู้ที่มาของคำาว่า “ผาบ่อง” เพราะมี

น้ำาไหลระหว่างช่องเขา “บ่อง” แปลว่า “ช่อง” แล้วยังเป็นจุดกำาเนิด

ของชื่อ “น้ำาตกผาบ่อง” และ “น้ำาพุร้อนผาบ่อง” อากาศหนาวทีไร

นึกถึงน้ำาอุ่นๆ แช่แล้วสบายตัว ผ่อนคลาย ซึ่งมาใช้บริการได้ที่บ่อน้ำา

พุร้อนผาบ่อง ไม่ไกลจากตัวเมือง

จากนั้นก็ตระเวนปักหมุดแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมหลายแห่ง 

ไหว้พระวัดผาบ่องเหนือ วัดผาบ่องใต้ เพื่อความเป็นสิริมงคลส่งท้าย

ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แล้วไปเที่ยวสะพานข้าว 9 เพื่อสุข เดินเล่น ถ่าย

ภาพเก๋ๆ บนสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาไปในนาข้าว แม้จะ

ไม่ได้ชมวิวทุ่งนาเขียวๆ หรือมีรวงข้าวเหลืองอร่ามเพราะเข้าสู่ฤดูเก็บ

เกี่ยวแล้ว แต่ได้เห็นการปลูกพืชหลังนา ทั้งถั่วและพืชผักที่สร้างราย

ได้ให้ชุมชน

แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชาวไทใหญ่อาศัยอยู่จำานวน

มาก อาหารการกินแบบดั้งเดิมสืบทอดไม่เลือนหาย ปัจจุบันหาซื้อได้

ตามท้องตลาด ไฮไลต์สำาคัญอีกจุดเรามาเช็กอินกันที่ “กาดซอกจ่า” 

จัดว่าเป็นตลาดที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชน มีอาหารไทใหญ่ให้ลิ้มลอง 

กาดแห่งนี้เปิดทั้งปีทุกเย็นวันศุกร์และวันเสาร์ ไม่ใช่แค่หน้าหนาว 

บอกเลยว่า ตื่นตาตื่นใจ มี “ถั่วเน่าแผ่น” หรือถั่วเหลืองที่ทำามาจาก

ถั่วเหลืองบดแล้ว นำามานวดตีเป็นแผ่นบางนำาไปตากแห้ง ใช้เป็น

ส่วนประกอบของอาหารคาวเกือบทุกชนิด อีกเมนูชวนกิน “ข่างปอง” 

นำาเอาพืชผักเช่น มะละกอ หัวปลี หอมทอด และฟักทอง มาหั่นเป็น

เส้นๆ แล้วชุบแป้งที่ผสมเครื่องปรุงท้องถิ่น ทอดให้เหลืองกรอบ

ที่นี่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง แหล่ง

รวมตัวของชาวบ้านทำากิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาของชาวไทใหญ่ เรา

ได้ชมการอีดน้ำามันถั่วลิสง การคั่วถั่วลายเสือกับเตายักษ์ให้หอม 

กรอบ และอร่อย ก่อนบรรจุลงแพ็กเกจเป็นของดีแม่ฮ่องสอน ใน

ทริปนี้เรายังได้ดื่มด่ำาฟ้อนกิงกะหร่า ศิลปะการแสดงที่มีชื่อเสียงอัน

เป็นเอกลักษณ์ชาวไทใหญ่ และระบำาชาติพันธุ์ เป็นประสบการณ์ที่

ดีจริงๆ ใครที่มีเวลาสามารถเยี่ยมเยือนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอ

เพียง มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพาชมอย่างเพลิดเพลิน ที่บ้านผาบ่องมีทั้ง

โฮมสเตย์ที่บริหารจัดการโดยชุมชน โรงแรมและรีสอร์ตเปิดบริการ 

ที่ได้รับความนิยมมากจากนักท่องเที่ยว 

บ้านต่อแพไว้ โดยเฉพาะ ช่างผู้นี้ถ่ายทอดวิชาให้คนในชุมชนและ

เยาวชนที่สนใจ เพราะไม่อยากให้สูญหายไป ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์

วัดต่อแพให้มาเที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ผ่านสิ่งของ

จัดแสดงอย่างผ้าม่านล้ำาค่าประดับทับทิมแท้กว่า 100 เม็ดผืนใหญ่ เป็น

งานศิลปะเย็บด้วยมือ อายุมากกว่า 150 ปี ไม่ควรพลาดชม

ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด วธ. กล่าวว่า แม่ฮ่องสอนเป็น

เมืองแห่งธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม นอกจากท่องเที่ยวบ้าน

ผาบ่อง ยังมีเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปชุมชนใกล้เคียง อย่าง

ชุมชนกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกง ต.ผาบ่อง และชุมชนคุณ             

ธรรมฯ บ้านต่อแพ โดยเฉพาะชุมชนบ้านต่อแพมีผู้นำาชุมชนที่เข้ม

แข็ง คนในชุมชนยังคงอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตของชาวไทใหญ่ที่สืบทอด

มาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีการสืบสานมรดกภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้

ด้านวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ตนได้แนะนำาให้มีการพัฒนาศักยภาพของ

ชุมชนด้วยการสร้างจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อยก

ระดับให้ได้รับการพิจารณาเป็นชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” 

ปี 2565 ต่อไป 

นอกจากนี้ วธ.จะหาพันธมิตรเพื่อให้การสนับสนุนชุมชน

คุณธรรมต้นแบบปี 2564 ทั้ง 10 แห่ง โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทุก

ช่องทางให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น พัฒนาต่อยอดให้เป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ เชื่อว่าหลังสถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลายแล้ว ทุกชุมชน

จะมีศักยภาพในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเต็มที่ อีกทั้งได้มอบหมาย

ให้แต่ละจังหวัดจัดทำาปฏิทินกิจกรรม เทศกาลงานประเพณี เพื่อให้

ข้อมูลนักท่องเที่ยวได้เลือกเที่ยวได้อย่างสะดวกตามความสนใจ 

วิถีวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอนคือเสน่ห์ที่ทำาให้ใครๆ ก็อยากมา 

หนาวนี้ถ้าแพลนมาเมืองสามหมอก บอกเลยเที่ยวชุมชน ยลวิถี ดีต่อ

ใจแน่นอน!.

หนาวนี้ที่แม่ฮ่องสอน เที่ยวฟินวัฒนธรรม‘บ้านผาบ่อง’

วิถีวัฒนธรรมชาวเมืองสามหมอกที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา 

ทำาให้แม่ฮ่องสอนอยู่ในใจใครหลายคน ภาพนี้ชัดเจนขึ้นอีกเมื่อได้

ร่วมตักบาตรยามเช้าท่ามกลางสายหมอกบางๆ บนสะพานไม้ซูตอง

เป้ คำาว่า “ซูตองเป้” เป็นภาษาไทใหญ่ แปลว่า อธิษฐานสำาเร็จ            

สัมฤทธิผล สะพานนี้สร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพระและ

ชาวบ้าน เชื่อมระหว่างหมู่บ้านกุงไม้สักและสวนธรรมภูสมะ ภาพ

พระจากสวนธรรมภูสมะเดินมาบิณฑบาตบนสะพานเป็นวัฒนธรรมที่

สวยงาม ควรค่าแก่การไปเที่ยวชม

นอกจากบ้านผาบ่องแล้ว ไปเที่ยวที่ อ.ขุนยวม ปลายทางเป็น

ชุมชนคุณธรรมฯ “บ้านต่อแพ” ดื่มด่ำาวิถีชีวิตของชาวไทใหญ่ที่เรียบ

ส

สิงคโปร์เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ไปไม่ต้องกักตัว

การท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินหน้าโครงการ Vaccinated Travel 

Lane (VTL) กับประเทศไทยเต็มตัว เริ่มตั้งแต ่14 ธ.ค.นี้ และ

ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ไม่ต้องกักตัว 

14 วันเพื่อสังเกตอาการ สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

https://safetravel.ica.gov.sg/vtl/requirements-and-process 

นอกจากนี้ เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยโครงการ 

“SingapoReimagine” สร้างมุมมองและประสบการณ์ใหม่ให้กับ

การเดินทาง แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เปิดตัวแล้ว ได้แก่ Museum 

of Ice Cream พิพิธภัณฑ์ไอศกรีมอันโด่งดังส่งตรงจากมหานคร

นิวยอร์กสู่สิงคโปร์เป็นท่ีแรก SkyHelix Sentosa หอชมวิวแห่งใหม่                 

ที่จะได้เห็นเกาะเซ็นโตซาแบบ 360 องศา และเป็นที่ท่องเที่ยว

ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนแห่งแรกของเกาะ จะเปิดตัวครั้ง

แรก 15 ธ.ค.นี้ มีทัวร์ศิลปะแบบมัลติมีเดียรูปแบบใหม่อย่าง OH! 

Stories-New World’s End จะพาข้ามเวลากลับไปยังยุค 60 เพื่อสำา

รวจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในย่าน Jalan 

Besar

ฉลองคริสต์มาสกลิ่นอาย

ล้านนาที่อนันตรา เชียงใหม่ 

รีสอร์ท

อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท 

เชิญร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุข

ส่งท้ายปี พร้อมสัมผัสลมหนาวริม

แม่น้ำาปิงระหว่างดินเนอร์มื้อพิเศษ 

ท่ามกลางบรรยากาศความสดใส

ของคริสต์มาสแต่งแต้มด้วยกลิ่น

อายของความเป็นล้านนา เริ่มต้นช่วงเวลากลางวันของคริสต์มาสอีฟ 

นอนเอนกายริมสระน้ำาของรีสอร์ต หรือออกไปหาซื้อของขวัญที่ตลาด

มีชื่อเสียงของเชียงใหม่ ก่อนดื่มด่ำากับเทศกาลความสุขในบรรยากาศ

ค่ำาคืนบริเวณพื้นที่เอาต์ดอร์ของห้องอาหาร The Service 1921 ด้วย

ดินเนอร์ธีมคริสต์มาส นำาขบวนความอร่อยด้วยไก่งวงอบสูตรต้นตำารับ 

สอดไส้แอปริคอตและหัวหอม แฮมอบน้ำาผึ้งที่เสิร์ฟพร้อมเนยมัสตาร์ด

ซอสสับปะรด ปิดท้ายเมนูเนื้อวัวเวลลิงตัน

วันคริสต์มาส รีสอร์ตจัดบรันช์ริมแม่น้ำาด้วยอาหารนานาชาติ 

ทั้งซีฟู้ด บาร์บีคิว เนื้อย่าง เนื้อแกะ อาหารไทยและจีน ก่อนปิดท้าย

ของหวานคริสต์มาสพุดดิ้งราดซอสบรั่นดีแบบดั้งเดิม โดยเด็กๆ จะ

สนุกสนานกับบ้านขนมปังขิง ช็อกโกแลตรูปซานตาคลอส และต้น

คริสต์มาสทานได้ ระหว่างมื้ออาหารเพลิดเพลินไปกับการแสดงสด

จากคณะนักร้องประสานเสียงท้องถิ่น ซานตาคลอสจะมาแจกของ

ขวัญให้แก่แขกตัวน้อย

นับถอยหลังสู่ปี 2022 กับมื้ออาหารสุดพิเศษแบบไฟน์ไดนิ่งริม

แม่น้ำา ด้วยเมนูอาหาร 7 คอร์ส รังสรรค์จากผู้เชี่ยวชาญด้านชีส ซี

ฟู้ดและอาหารรสเลิศ รวมถึงของหวาน พร้อมการแสดงวงดนตรีสด

และความบันเทิง มื้อค่ำาวันคริสต์มาสอีฟ ราคาท่านละ 2200++ บาท 

บุฟเฟต์ บรันช์ วันคริสต์มาส ราคาท่าน

ละ 2300++ บาท เด็กอายุต่ำากว่า 11 

ปีทานฟรี มื้อค่ำาวันส่งท้ายปีเก่า ราคา 

3,500 บาทสุทธิต่อท่าน สำารองที่นั่ง

ได้ที่ เบอร์ 0-5325-3333 หรืออีเมล 

chiangmai@anantara.com

เคทีซีมัดรวมโค้ดส่วนลดท่อง

เที่ยว

“เคทีซี” หรือบริษัท บัตรกรุง

ไทย จำากัด (มหาชน) จัดโปรโมชัน

เด็ด “รวมโค้ดส่วนลดท่องเที่ยว” ให้

สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีได้เดินทางท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่ากว่าใคร อาทิ 

Agoda รับส่วนลด 8% เมื่อจองห้องพักที่ร่วมรายการทั่วไทยผ่านทาง

เว็บไซต์ www.agoda.

com/KTC ตั้งแต่วัน

นี้-28 ก.พ.65 Agoda x 

MasterCard รับส่วนลด 

15% เมื่อจองห้องพักที่

ร่วมรายการทั่วไทยผ่าน

ทางเว็บไซต์ https://

www.agoda.com/

th-th/mastercardth 

จองได้ตั้งแต่วันนี้-31 

ธ.ค.64 และเข้าพักได้

ตั้งแต่วันนี้-31 ธ.ค.65 Booking.com รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% 

เมื่อจองห้องพักที่ร่วมรายการผ่านทางเว็บไซต์ www.booking.com/

ktccard ตั้งแต่วันนี้-31 ธ.ค.64 Cheaptickets รับส่วนลด 50 บาท

เมื่อจองตั๋วเครื่องบินสำาหรับเส้นทางไปกลับภายในประเทศผ่าน

ทางเว็บไซต์ www.cheaptickets.co.th/promotions/ktc พร้อมระบุ

รหัส KTC50DOM ตั้งแต่วันนี้-31 ธ.ค.64 Expedia รับส่วนลด

เพิ่ม 9% เมื่อจองห้องพักที่ร่วมรายการ โดยระบุรหัส KTCTH9 

ผ่านช่องทาง https://www.expedia.co.th/ktc โดยจองได้ตั้งแต่วัน

นี้-31 ธ.ค.64 และเข้าพักได้ถึง 31 มี.ค.65 Traveloka รับส่วนลด

สูงสุด 12% เมื่อจองตั๋วเครื่องบินและห้องพักผ่านแอปพลิเคชัน 

Traveloka เวอร์ชัน 2.15.0 ขึ้นไป สำาหรับลูกค้าใหม่ระบุรหัส 

KTCNEWFLY21 และ KTCNEWBED21 และสำาหรับลูกค้าเดิม

ระบุรหัส KTCFLY21 และ KTCBED21 ตั้งแต่วันนี้-31 ม.ค.65

สไตล์เคชั่นแพ็กเกจ ‘Super Style Me’

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ จัดสไตล์เคชั่นแพ็ก

เกจ “Super Style Me” ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนอย่างสะดวก

สบายในห้องสยามสวีท พร้อมอาหารเช้า การเข้าใช้บริการที่คา

ซาร่า เลานจ์ รวมเครื่องดื่มตลอดวันและค็อกเทลยามเย็น และ

ร่วมสไตล์เวิร์กช็อป 2 ชั่วโมง กับศักดิ์สิทธิ์ พิศาลสุ

พงศ์ ดีไซเนอร์ชาวไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกแห่งแบรนด์ 

Tube Gallery แนะนำาเคล็ดลับในการเลือกเสื้อผ้า 

เครื่องประดับ แฟชั่นในสไตล์เฉพาะบุคคล ก่อนจะ

ไปเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งแบบลักชัวรีที่สยามพา

รากอน พร้อมมอบสิทธิพิเศษด้วยกิฟต์การ์ดและ

กระเป๋าสุดเก๋ และกลับมานวดสปาผ่อนคลายที่อนัน                   

ตรา สปา ราคาแพ็กเกจเริ่มต้นที่ 9,999++ บาทต่อ

ห้องต่อคืน สำาหรับ 2 ท่าน ในการเข้าพักวันศุกร์ เสาร์ 

หรืออาทิตย์ อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เป็นโรงแรม

ที่ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัย

ระดับโลกจาก Sharecare Health Security VERIFIED® with 

Forbes Travel Guide และผ่านการรับรองเป็นที่พักมาตรฐาน SHA 

Plus และพนักงานมากกว่า 70% ที่ให้บริการฉีดวัคซีนครบแล้ว.

ง่าย มีการสืบทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมหลายแขนง ทำาให้บ้านต่อ

แพคงอัตลักษณ์ไว้สูง ซึ่งเราไปที่วัดต่อแพ วัดศูนย์รวมใจชุมชน ไหว้

พระขอพร ก่อนเข้าชมศูนย์เรียนรู้การต้องลายปานซอยไตผสมพม่า 

“ปานซอย” เป็นภาษาท้องถิ่น หมายถึงการฉลุลวดลายลงบนแผ่น

โลหะ ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้แผ่นอะลูมิเนียมเพื่อคุณภาพและความ

เหมาะสม เพิ่มความสวยงาม ศิลปกรรมต้องลอยนิยมใช้ประดับจอง

พารา ชายคาวัดหรือสถานที่ต่างๆ ปัจจุบันต่อยอดเป็นสินค้าชุมชน 

เช่น โคมไฟ ฯลฯ

ณัฐพล สุวรรณสังข์ ช่างฝีมือไทใหญ่ใช้สิ่วตอกฉลุเกิดลวดลายน่า

มหัศจรรย์ให้ชม ลายไตแต่ละหมู่บ้านต่างกัน ที่นี่เก็บลายไตเอกลักษณ์

ไหว้พระ ชมสถาปัตยกรรมงดงามวัดต่อแพ อ.ขุนยวม การแสดงฟ้อนกิงกะหร่า ศิลปะไทใหญ่ที่กาดซอกจ่า สัมผัสวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกง

ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด วธ. ใส่บาตรยามเช้าบนสะพานซูตองเป้ พระเดินมาบิณฑบาตที่สะพานไม้ซูตองเป้ ภาพวิถีวัฒนธรรมงดงามที่แม่ฮ่องสอน

เที่ยวหมู่บ้านห้วยปูแกง ชมการแสดงวัฒนธรรมกะเหรี่ยงชาวไทใหญ่ฉลุลายไตผสมพม่า สืบสานภูมิปัญญา
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ได้ครบ22สวิงทีมชาติตั้งเป้า4ทองซีเกมส์

ขอนแก่น • สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับสิงห์ 

คอร์เปอเรชั่น และการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟ

สมัครเล่น “โครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติ

ไทย ประจำาปี 2565” รอบสุดท้าย โดยนำาเอานักกอล์ฟที่ผ่านรอบคัด

เลือกมาแข่งขันในรอบสุดท้าย ณ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ 

คลับ เพื่อคัดนักกอล์ฟชาย 6 คน และหญิงอีก 4 คน หลังจากจบรอบ

สุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2564 ได้นักกอล์ฟทั้ง 10 คนเข้าสู่โครงการ

ทีมชาติแล้ว โดยในประเภทชาย รุ่นอายุ 17-22 ปี คือ อชิตะ เปี่ยม

กุลวนิช และกฤตลักษณ์ ระดารงค์ และรุ่นอายุ 13-16 ปี รามิล แซ่

ลิ้ม, นิพพิชฌน์ กลิ่นศรีสุข, ศุภภณ อมรชัยชาญ และภูธเนษฐ์ กังวล 

ที่คว้าโอกาสหลังจากเอาชนะในรอบเพลย์ออฟ ในประเภทหญิง รุ่น

อายุ 17-22 ปี ได้แก่ ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา และภิมพิศา สีสุ

ธรรม ขณะที่รุ่นอายุ 13-16 ปี ได้แก่ สุวิชยา วินิจฉัยธรรม และ

ปริม ปราชญ์นคร คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬา

กอล์ฟฯ เปิดเผยว่า ทั้ง 10 คนนี้จะร่วมเก็บตัวกับนักกอล์ฟทีมชาติ

ชุดเดิมอีก 12 คน เพื่อเตรียมตัวแข่งขัน ซีเกมส์, เอเชียนเกมส์, เอ

เชียนยูธเกมส์ และเวิลด์ทีม เป้าหมายของสมาคมคือการคว้าแชมป์

ซีเกมส์ให้ได้มากที่สุดคือ 4 เหรียญทอง แต่ปัญหาก็คือบรรดาชาติคู่

แข่งได้นำานักกอล์ฟที่ไปศึกษาต่อยังต่างแดนอย่างในสหรัฐอเมริกามา

ลงแข่งขัน ทั้งอินโดนีเซีย, มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่เราคิดว่าคง

ใช้นักกอล์ฟที่มีอยู่เมืองไทยไปสู้กับชาติเหล่านี้ ซึ่งจากมุมมองเชื่อว่า

เราสู้ชาติเหล่านั้นได้ และรักษาแชมป์เอาไว้ให้ได้”

AFCได้วันจับสลากฟุตบอลACLฤดูกาล2022

กรุงเทพฯ • สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) แจ้งกำาหนดการ

การจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 

ฤดูกาล 2022 โดยการจับสลากจัด ณ ที่ทำาการสมาพันธ์ฟุตบอลแห่ง

เอเชีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ผ่านรูปแบบเวอร์ชวล สตูดิ

โอ ในวันที่ 17 มกราคม 2565 (เวลาจะยืนยันอีกครั้ง) ซึ่งการจับ

สลากจะแบ่งเป็นโซนตะวันตกและตะวันออก โดยมีทั้งหมด 8 กลุ่ม 

กลุ่มละ 4 ทีม รวมเป็น 32 ทีมในรอบแบ่งกลุ่ม โดยมีตัวแทนจาก

ประเทศไทย 4 สโมสรดังต่อไปนี้ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด แชมป์ไทยลีก 

1 ฤดูกาล 2020 (รอบแบ่งกลุ่ม)/ ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด แชมป์ช้าง 

เอฟเอคัพ ฤดูกาล 2020 (รอบแบ่งกลุ่ม)/ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด  รอง

ชนะเลิศ ไทยลีก 1 ฤดูกาล 2020 (รอบเพลย์ออฟ)/ การท่าเรือ เอฟ

ซี  อันดับ 3 ไทยลีก 1 ฤดูกาล 2020 (รอบเพลย์ออฟ) สำาหรับการ

แข่งขันฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2022 รอบเพลย์

ออฟ โซนภาคตะวันออกจะแข่งขันวันที่ 15 มีนาคม 2565 ส่วนรอบ

แบ่งกลุ่มจะแข่งขัน 6 นัด คือ นัดที่ 1 วันที่ 15-16 เมษายน 2565 

นัดที่ 2 วันที่ 18-19 เมษายน, นัดที่ 3 วันที่ 21-22 เมษายน, นัดที่ 

4 วันที่ 24-25 เมษายน, นัดที่ 5 วันที่ 27-28 เมษายน, นัดที่ 6 วันที่ 

30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565  ส่วนรอบ 16 ทีมสุดท้าย 29-31 

สิงหาคม 2565, รอบ 8 ทีมสุดท้าย 12-14 กันยายน, รอบรองฯ 11-

12 ตุลาคม 2565 และรอบชิงฯ 29 ตุลาคม 2565

‘พีพีทีวี’ยิงสดมวยไทย“ศึกท่อน้ำาไทย”วันเสาร์นี้ 

กรุงเทพฯ • ศึกมวยไทย 2 สังเวียนใหญ่ บนหน้าจอพีพีทีวีเอชดี ช่อง 

36 มันส์แบบไม่มีพัก ทั้งเสาร์และอาทิตย์ ดูกันที่รายการแรกในวัน

เสาร์ที่ 18 ธ.ค.นี้ เวลา 16.05-18.00 น. “ศึกท่อน้ำาไทย ทีเคโอ เกียรติ

เพชร” ยังสัญจรไปมอบความมันส์กันถึงสังเวียนมวยเทศบาลนคร

เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ในรายการพิเศษ “ศึกมวยพญามังราย

มหาราช มหากุศล คู่เอก มหามงคล มูฟออนเชียงใหม่ หวด สุรชัย 

ส.สมหมาย พิกัดชก 132 ปอนด์ นี่คือคู่ไฮไลต์ของการสัญจรนัดนี้ กับ

การเอามวยฟอร์มสดฟอร์มแรงกับมวยจังหวะฝีมือจัดจ้านมาฟัดกัน 

ด้านมหามงคลล่าสุดเพิ่งระเบิดฟอร์มเก่งผ่านสายตาแฟนมวยไปทั่ว

ประเทศ ดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงแชมป์ 130 ปอนด์ประเทศไทย ส่วน

สุรชัยมวยเข่าในอาชีพ มีลูกเสียบเข่ายัดไส้เป็นอาวุธเก่ง จับคีบคอได้

เมื่อไหร่เป็นเรื่อง ประสบการณ์สูงชกมวยมานาน ส่วนวันอาทิตย์ที่ 

19 ธ.ค.นี้ เวลา 11.45-13.45 น. “มวยดีวิถีไทย” ยังคงปักหลังชกกันที่

สังเวียนมวย อตก.3 จังหวัดนนทบุรี คู่เอก ก้องชัย ไฉนดอนเมือง เปิด

แลก เพชรหัวหิน ป.เพชรไข่แก้ว พิกัดชก 124 ปอนด์ คู่นี้จัดเป็นการ

เปิดโอกาสแจ้งเกิด ฝั่งก้องชัยมวยซ้ายแรง จอมเปิดเกมสาดแข้งซ้าย 

ปล้ำาตีเหนียวแน่น ต่อยหมัดแรง จัดเป็นสายบู๊ดุดัน ปลายยกแข็งแกร่ง 

ส่วนเพชรหัวหินเป็นมวยขวา เข่าในเหนียว เตะขวาต่อยขวาขวาง

หน้า ปล้ำาตีแข็งแกร่ง บู๊ดุดัน ปลายยกก็มั่นคงไม่เป็นรองใคร. 

‘มาโน’ยันไทยบู๊สิงคโปร์เต็มที่เพื่อแชมป์กลุ่ม

สิงคโปร์ • มาโน โพลกิง เผยเกมกับสิงคโปร์ ไม่

กดดัน เพราะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้แล้ว 

แต่มันเป็นเกมสำาคัญ เพราะไทยต้องการชัยชนะ

เพื่อให้ได้แชมป์กลุ่ม ผู้เล่นทั้งหมด 28 คน ฟิต

ไม่มีใครบาดเจ็บหรือป่วย ตั้งเป้าขอเข้ารอบรองฯ 

ก่อน ยอมรับ “เจ้าบ้าน” สิงคโปร์เกมรุกและรับ

ดี แถมได้เปรียบเล่นในบ้านต่อหน้ากองเชียร์นับ

หมื่นคน 

ความพร้อมของนักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติ

ไทย ที่จะลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน เอ

เอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 รอบแบ่งกลุ่ม A นัดสุดท้าย

พบกับสิงคโปร์ ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ ใน

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 19.30 น. ตามเวลา

ประเทศไทย ถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD และ AIS 

OPLAY 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 

13.00 น. ตามเวลาประเทศไทย เอเอฟเอฟหรือ

สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน จัดงานแถลงข่าวความ

พร้อมของทีมชาติไทยและทีมชาติสิงคโปร์แบบ

ออนไลน์ โดยทีมชาติไทยได้ส่ง มาโน โพลกิง 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเข้าร่วม

การแถลงข่าว

มาโน โพลกิง กล่าวว่า “เกมนี้ถือเป็นเกม

ที่สำาคัญสำาหรับทุกคนในทีม ผมคิดว่ามันแตกต่าง

จากที่ผ่านมา เพราะเราผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

ได้แล้ว ตอนนี้เลยไม่ค่อยกดดัน แต่มันยังสำาคัญ

ตรงที่ว่าเราต้องการคว้าชัยชนะเพื่อให้ ได้แชมป์

กลุ่ม”

“เราเองติดตามทุกเกมของอีกกลุ่มท้ังท่ีสนาม

และทางหน้าจอ ทั้ง 3 ทีมที่ยังมีลุ้นต่างมีความ

แข็งแกร่ง โดยผมมองว่าเวียดนามแข็งแกร่งที่สุด 

โดยแสดงให้เห็นด้วยการที่พวกเขายังไม่เสียประตู

เลย และมีความเข้าใจในการเล่นเป็นทีม ส่วนเกม

รับก็ทำาได้ดี และถ้าเทียบกับฟอร์มในการคัดบอล

โลกที่ผ่านมาของพวกเขา แม้เวียดนามจะแพ้มา

รวด แต่การได้ไปเล่นในฟุตบอลระดับสูง ทำาให้

พวกเขาแข็งแกร่งและมีประสบการณ์ ในศึกชิง

แชมป์อาเซียน ฟอร์มของเขาถือว่าสม่ำาเสมอ แต่

ผมไม่ได้กังวลว่าจะต้องเจอกับทีมไหน เพราะทั้ง 

3 ทีมต่างยังมีลุ้น เราต้องโฟกัสตัวเอง เพราะเป้า

หมายของเราคือการเป็นแชมป์”

“การคุมทีมชาติไทยลุยรายการนี้ ผมภูมิใจ

มากกับตำาแหน่งนี้ เพราะนี่คืองานในฝันของผม 

แต่สิ่งที่ต้องชื่นชมคือนักเตะทุกคนพยายามปรับ

ตัวกับแผนของผมในระยะเวลาอันสั้น แต่แน่นอน

ว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องแก้ไข และทำาให้ดีกว่านี้

ด้วยระยะเวลาอันสั้น ทั้งแนวทางการเล่น สไตล์ 

และแนวทางการมาคุมทีม ผมขอชื่นชมทุกคนที่

พยายามทำาเต็มที่และทำาตามแนวทาง นี่เป็นแค่

จุดเริ่มต้นเท่านั้น การเข้ารอบรองฯ ถือเป็นเป้า

หมายขั้นต่ำา ผมรู้ดีว่าคุณภาพและความมุ่งมั่นเรา

สามารถเข้ารอบชิง และคว้าแชมป์มาครองได้ นั่น

คือเป้าหมายสูงสุด และเราก็มีเป้าหมายเดียวกัน”

“ตอนนี้เราได้ให้นักเตะที่ได้เล่นมาส่วนใหญ่

ได้พักร่างกาย ตอนนี้ทุกคนใกล้ฟิตสมบูรณ์แล้ว 

และเกมนี้มันสำาคัญ เราต้องเช็กความพร้อมของ

ทุกคน ว่ามีใครเจ็บ หรือใครพร้อมขนาดไหน เรา

ต้องเช็ก ส่วนคนที่ติดใบเหลืองเราต้องคิดกันอีก

ที ที่ตอนนี้เรามี 3 คน เราไม่อยากให้พวกเขาโดน

แบนในเกมต่อไป เราต้องตัดสินใจกันอีกครั้ง”

“ด้วยตอนนี้มีนักเตะ 2 คนที่ลาทีมไป ทำาให้

เรามีผู้เล่นทั้งหมด 28 คน ซึ่งทั้งหมดก็ฟิตหมด 

ไม่มีใครบาดเจ็บหรือป่วย และพร้อมสำาหรับเกม

ต่อไป ตอนนี้เราไม่มีใครมีปัญหาอะไรทั้งนั้น”

“เราได้วิเคราะห์สิงคโปร์มาในระดับ

หนึ่ง ซึ่งถือเป็นทีมที่ค่อนข้างอันตราย มี

เกมรับและรุกได้ดี เล่นลูกตั้งเตะได้ดี 

และได้ประตูจากลูกนิ่งมาหลายครั้ง 

แน่นอนว่าเขาได้เล่นในบ้านด้วย เขา

มีข้อได้เปรียบจากการมีแฟนบอลหนุน

หลัง และสนามเปิดให้แฟนบอลเข้าชม

ได้ถึง 10,000 คน มันช่วยนักเตะมีความ

กระหายในการลงสนามมากขึ้นเล็กน้อย 

ถือเป็นข้อได้เปรียบของสิงคโปร์”

“เรื่องเป้าหมาย ถ้าเราบอกว่าขั้น

ต่ำาคือการคว้าแชมป์ เหมือนไม่ให้เกียรติ                 

ชาติอื่นๆ เพราะว่าทุกทีมต่างแข็งแกร่ง การวาง

เป้าหมายขั้นต่ำาคือการเข้ารอบรองฯ เพราะ

เราเองมีเป้าหมายใหญ่อยู่แล้วนั่นก็คือแชมป์ 

เราต้องมีเป้าหมายขั้นต่ำาและเป้าหมายสูงสุด

เสมอ เพราะทุกคนรู้ดีว่าเราสามารถเป็น

แชมป์ได้ และเดินหน้าไปทีละก้าว”.

โควิดเอาไม่อยู่หงส์แดงจี้ติดเรือใบ
ลิเวอร์พูล • “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ที่มีปัญหา

ผู้เล่นคนดังติดโควิดก่อนเกมยังเดินหน้าลุ้น

แชมป์พรีเมียร์ลีกต่อไปหลังเปิดบ้านทุบ นิว

คาสเซิล ยูไนเต็ด 3-1 โดยเฉพาะประตูสุดสวย

จาก เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์ โนลด์ ในการ

แข่งขันเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2564

เจ้าบ้านลิเวอร์พูลต้องขาดผู้เล่นอย่าง 

เวอร์กิล ฟาน ไดร์ค และฟาบินโญ ที่ตรวจพบ

ติดเชื้อโควิด-19 ก่อนที่เกมจะคิกออฟหลังจาก

ที่การแพร่ระบาดของไวรัสเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ทั่วสหราชอาณาจักร และอาจส่งผลกระทบให้

ซีซั่นต้องหยุดชะงักชั่วคราว

จอนโจ เชลวีย์ เด็กเก่าของลิเวอร์พูลซัด

ให้ทีมเยือนออกนำาไปก่อนตั้งแต่นาทีที่ 7 แต่

ก่อนหมดครึ่งแรก ดีโอโก โชตา และโมฮัมเหม็ด 

ซาลาห์ ยิงให้หงส์แดงออกนำาทีมท้ายตาราง 2-1

และในช่วง 4 นาทีสุดท้าย เทรนท์ อเล็ก

ซานเดอร์-อาร์ โนลด์ ยิงไกลผ่านมือ มาร์ติน ดู

บราฟกา ผู้รักษาประตูนิวคาสเซิลพาลิเวอร์พูล

คว้าชัยชนะเป็นเกมที่ 8 ติดต่อกันที่ทำาให้ลูกทีม

ของ เจอร์เกน คล็อปป์ มีคะแนนตามหลัง แมน

เชสเตอร์ ซิตี ทีมนำาพรีเมียร์ลีกเพียง 1 คะแนน

“มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมาก มันน่า

เหลือเชื่อจริงๆ” เจอร์เกน คล็อปป์ กล่าวถึง

ประตูสุดสวยของ อเล็กซานเดอร์-อาร์ โนลด์ 

“เราจะเห็นระดับที่แตกต่างของเขาจากเทคนิค

การยิงประตู”

กุนซือของลิเวอร์พูลยังได้กล่าวถึงเกม

โดยรวมด้วยว่า “ก่อนเกมเราวิเคราะห์ฟอร์มของ 

บอร์นมัธมากกว่านิวคาสเซิล เพราะเราคาดว่า

หลายอย่างน่าจะคล้ายกัน พวกเขาทำาให้งาน

ของเรายากลำาบาก มีบางช่วงที่เราโดนกดดัน 

อย่างไรก็ตาม เรายิงประตูได้ยอดเยี่ยมมาก” 

สนามแอนฟิลด์เคยต้อนรับแฟนบอล

แบบเต็มความจุก่อนที่สถานการณ์ โรคระ

บาดจะชัตดาวน์พรีเมียร์ลีกถึง 3 เดือนใน

ช่วงมีนาคม 2020 และประวัติศาสตร์อาจ

จะซ้ำารอยอีกครั้งหลังพรีเมียร์ลีก 5 แมตช์ 

จากทั้งหมด 10 ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ถูก

ยกเลิกไปแล้ว

เกมที่ลิเวอร์พูลจะไปเยือนท็อตแนม 

ยังคงมีการแข่งขันตามโปรแกรม แต่ทั้งนี้ขึ้น

อยู่กับสถานการณ์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก่อน

การแข่งขันว่าจะเลวร้ายขนาดไหน

“จนกว่าพวกเราจะถูกแจ้งว่าเป็นอย่าง                                                                  

อื่น พวกเราจะต้องอยู่ที ่สนามซ้อมทุกวัน                                                        

และให้แน่ใจว่าจะมีความฟิตเพียงพอสำาหรับ

เกมวันอาทิตย์” อเล็กซานเดอร์-อาร์ โนลด์

กล่าว “เกมมันค่อนข้างสูสีและเร็วมาก ซึ่ง

การผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ อาจจะส่งผลไปถึง

ช่วงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมได้เลยทีเดียว”

ทางด้าน เอ็ดดี ฮาว กุนซือของนิว

คาสเซิล กล่าวว่า จังหวะทีมโดนตีเสมอนั้น                                                               

ไมค์ ดีน ผู้ตัดสินควรจะเป่าหยุดเกม เนื่อง 

จากมีการปะทะกันระหว่าง ไอแซก เฮย์เดน 

และฟาเบียน ชาร์

“สำาหรับผมน้ันเห็นได้ชัดเจนว่า ไอแซก 

ล้มลงไปและกุมไปที่ศีรษะ สำาหรับผมแล้ว

คิดว่าควรจะหยุดเกม” ฮาวกล่าวถึงจังหวะ

ที่มีการปะทะกันตอนขึ้นโหม่ง “นั่นส่งผลต่อ

เกมเป็นอย่างมาก และเราควรคำานึงถึงความ

ปลอดภัยของนักเตะเป็นสำาคัญ”.

ย้ำ�ชัยชนะ • เทรนท์                            

อเล็กซานเดอร์-อาร์

โนลด์ ฉลองประตูสุด

สวยของเขาที่ช่วยให้

ลิเวอร์พูลตอกตะปู

ใส่ฝาโลงในเกมชนะ 

“สาลิกาดง” นิวคาส

เซิล ยูไนเต็ด 3-1 

ในศึกพรีเมียร์ลีก ที่

แอนฟิลด์ ในเมือง

ลิเวอร์พูล ประเทศ

อังกฤษ

หัวหมาก • ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการ

กีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานเปิด

กิจกรรมเปิดตัวค่านิยมองค์กร “VRSAT” ร่วมด้วย 

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายบริหาร, 

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายกีฬา

เป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นางโปรดปราน 

สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายยุทธศาสตร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วย

ปฏิบัติงาน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 25 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิด

เผยว่า กกท.เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและ

พัฒนาการกีฬาของประเทศไทย มี

วิสัยทัศน์คือ “พัฒนากีฬาเพื่อ

เป็นกลุ่มผู้นำาทางการกีฬา

ระดับเอเชีย และสร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจให้

กับประเทศอย่างยั่งยืน” 

โดยส่ ง เสริมสนับสนุน

บุคลากรและองค์กร

ทางการกีฬาเพ่ือให้                        

บรรลุผลดังกล่าว                     

กกท.จึงได้จัดทำา                       

ค่านิยมและวัฒน 

ธรรมองค์กรอัน

เป็นกลไกสำาคัญใน                              

การผลักดันให้การ                             

กีฬาแห่ งประ เทศ 

ไทยเป็นองค์กรสมรรถนะ

สูง สามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

ฝ่าย และมีการเติบโต

อย่างยั่งยืน กกท.จึง

ได้กำาหนดค่านิยม VRSAT ขึ้นมาโดยมีความหมาย

ดังนี้

V ย่อมาจาก Visionary คือ ความมีวิสัย

ทัศน์ /R ย่อมาจาก Risk Management คือ การ

จัดการความเสี่ยง /S ย่อมาจาก Spirit คือ ความมี

สปริตในการทำางาน /A ย่อมาจาก Accountability 

คือ ความพร้อมรับผิดชอบ และ T ย่อมาจาก 

Teamwork คือ การทำางานเป็นทีม

ค่ านิยมดั งกล่ าวจะเป็นแนวปฏิบัติ ให้

บุคลากรในองค์กรดำารงตนในการปฏิบัติงาน โดย

พึงรับรู้และตระหนัก ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติ นำาไป

สู่การมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมนี้จนกลาย

เป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด กกท.ยังได้จัดตั้งทีม

ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง หรือ Change Agent ซึ่งเป็น

ตัวแทนมาจากทุกหน่วยงานเป็นกำาลังในการผลัก

ดันสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

ค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ กกท.อีก

ด้วย

นอกจากนี้ กกท.ยังได้เล็งเห็นความสำาคัญ

ของอัตลักษณ์ที่จะสะท้อนถึงความเป็น กกท. จึงได้

เปิดตัวมาสคอต “น้องกีฬา” ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์

ที่สะท้อนภายใต้แนวคิด “กล้าหาญ เข้มแข็ง มี

ชีวิตชีวา ทำางานเป็นทีม” สำาหรับมาสคอต “น้อง

กีฬา” ออกแบบโดยนายอานันท์ นาสุข พนักงาน

ประชาสัมพันธ์ 4 มีแนวคิดการออกแบบด้วยการ

สร้างคาแร็กเตอร์ให้เป็นที่จดจำา แสดงให้เห็นถึง

ความทันสมัยที่เปลี่ยนไปของ กกท. ที่พร้อมจะ

ก้าวหน้าและพัฒนาสู่ระดับสากลไปจนถึงระดับ

โลก 

โดยมาสคอต “น้องกีฬา” จะถูกนำาไปเผย

แพร่และใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมของ กกท.

เพื่อตอกย้ำาความเป็น กกท. หรือ VRSAT อาทิ 

จัดทำาเสื้อ กกท. บรรจุลงสินค้าและของที่ระลึก 

กกท. ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ กกท.

เป็นต้น.

กกท.เปิดตัว‘ค่านิยมองค์กรVRSAT’

สมรรถนะการทำางานสูงและยั่งยืน

กรุงเทพฯ • คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 

กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล 

หรือไอโอซีเมมเบอร์ และกรรมการบริหาร

สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย หรือบอร์ดบริหาร

โอซีเอ กล่าวว่า โอซีเอและคณะกรรมการ

จัดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 

“หางโจว 2022” ได้มีการประชุมครั้งล่าสุด 

โดยการเตรียมความพร้อมในการจัดการ

แข่งขันด้านต่างๆ มีความคืบหน้าตามลำาดับ

ทั้งนี้ การทำางานของคณะกรรมการ

จัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์หางโจว 2022 

ทั้ง 14 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ

การแข่งขัน, การต่อต้านการใช้สารต้อง

ห้าม, การทำาบัตรประจำาตัวนักกีฬา, เจ้า

หน้าที่, สื่อมวลชน, การต้อนรับนักกีฬาและ

เจ้าหน้าที่จากทั่วทวีปเอเชีย, การดำาเนิน

การด้านข่าวสาร, การถ่ายทอดสด, การ

ก่อสร้างสนาม, การบริการด้านเทคโนโลยี, 

ระบบขนส่ง, ชุดแต่งกาย, หมู่บ้านนักกีฬา, 

การจัดเลี้ยง, ที่พัก และการแพทย์ ซึ่งรวม

ทั้งมาตรการการรับมือกับโรคระบาด ถือว่า

มีความพร้อมเป็นอย่างมาก โดยจีนเจ้าภาพ

ได้มีการชี้ให้เห็นว่าคณะกรรมการจัดการ

แข่งขันมีการวางมาตรการป้องกันและ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไว้

อย่างเข้มงวด

สำาหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 

ครั้งที่ 19 “หางโจว 2022” จะจัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 10-25 กันยายน 2022 ที่

เมืองหางโจว ประเทศจีน แข่งขันทั้งหมด 

40 ชนิดกีฬา ชิง 482 เหรียญทอง

ไอโอซีเมมเบอร์หญิงไทยกล่าวต่อว่า 

ขณะที่เมืองซัปโปโรของประเทศญี่ปุ่น ได้

แสดงความมุ่งมั่นในการเป็นเจ้าภาพจัด

มหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ปี 2030 

โดยทาง โธมัส บาค ประธานไอโอซี และ

ยามาชิตะ ยาซูฮิโร ประธานคณะกรรมการ

โอลิมปิกของญี่ปุ่น และฮาชิโมโต ไซโกะ 

ประธานคณะกรรมการจัดมหกรรมกีฬา

โอลิมปิกโตเกียว 2020 ได้มีการหารือร่วม

กันในเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ก่อนหน้านี้ ประเทศญี่ปุ่นโดยเมือง

ซัปโปโร เคยเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬา

โอลิมปิกฤดูหนาวมาแล้ว ในครั้งที่ 11 เมื่อ

ปี 1972 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ทวีปเอเชียได้

จัดการแข่งขันรายการนี้ ต่อมาเมืองนากา

โนะก็ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งที่ 18 

เมื่อปี 1988 ดังนั้นหากไอโอซีมอบสิทธิ์ให้

เมืองซัปโปโรจัดการแข่งขันในครั้งที่ 26 ปี 

2030 จะทำาให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ

การแข่งขันกีฬาฤดูหนาวถึง 3 ครั้ง.

จีนป้องกันโควิด-19เข้มรับ‘เอเชียนเกมส์หางโจว2022’

คุณหญิงปัทม� ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมก�รคณะกรรมก�รโอลิมปิกส�กล (ไอโอซีเมมเบอร์) 

และกรรมก�รบริห�ร สภ�โอลิมปิกแห่งเอเชีย (โอซีเอ) และ มร.โธมัส บ�ค ประธ�น

โอลิมปิกส�กล (ไอโอซี) 

ม�สคอต ‘น้องกีฬ�’
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10 ันเทิงเทศ

อาหารทีจะแนะนาในวันนี้เปนอาหาร าย  แ มีรสชา ิ

อรอย ามแบบ น ารับ อ ชาวกวา เจา สา าร รั ประชาชน

จีน ทีสาคัญคอ ราคายั นับวา กอีกดวย

รานนี้ช� อห กี เจาของรานคือคุ จริ า นอ  เน รทัศน 

อดีตเคยทํางานเปนพยาบาลอยูโรงพยาบาลกรุงเทพ สามีคือคุ

เซา ว  ย เปนชาวกวางเจา มีความรูเร� องอาหารจีนเปนอยาง

ดี โดยเฉพาะอาหารประเภทเปดยา  หมยา  หมแด  ฯลฯ จึงได

ลาออกจากการเปนพยาบาลมาเปดรานอาหารที่นี่ตามความถนัด

ของสามี เมนูอาหารที่ทําออกมาขายสวนมากก็เปนอาหารที่ชาว

บานเมืองกวางเจากินกันเปนประจําทุกๆ วัน โดยเคร� องปรุงสวน

มากจะนําเขามาจากฮองกงดินแดนอาหารอรอย ทําใหมีนักชิมมา

อุดหนุนกันตลอดทั้งวัน เพราะนอกจากอาหารรสชาติจะอรอยแลว 

ยังขายในราคาที่ไมแพงอีกดวย

เขามาภายในรานเปนแบบธรรมดาๆ ไมไดตกแตงหรูหรา

อะไรมากมาย ดานหนารานเหมือนฟาสตฟูด มีอาหารหลายอยาง

ละลานตาไปหมดทั้งหมูแดง หมูกรอบ เปดยาง บะหมี่ ฯลฯ แตที่

สะดุดตาก็คือ ตูสเตนเลสหลายชั้นสีขาวตั้งอยูหนาราน สอบถาม

เ ียห  ที่พูดภาษาไทยไดเกือบชัดถอยชัดคําก็ไดความวาเปนตู

สําหรับใชทํากวยเตียวหลอด ก็สนใจ

ครับ เพราะไมเคยไดเห็นมากอน

เลือกที่นั่งเรียบรอยจะเห็นปาย

เขียนอยางชัดเจนวาน้าแ รี ใหชวย

ตัวเอง สวนอาหารนั้นมีไมมากนักมี

ปายบอกเมนูพรอมราคาอยางชัดเจน มี

ทั้งเมนูกินเลน เมนูหลักใหเลือกตามใจ

ชอบ แตที่สะดุดตาก็คือ เมนูกินเลน มี

ทั้งกวยเตียวหลอดใสไสตางๆ เกียวกุง

ทอด เกียวหมูทอด ขาเปดตุน ขนมจีบ 

เลี่ยวหลงเปา ฯลฯ

อันดับแรกที่สนใจตั้งแตเดินเขา

รานแลวคือ เคร� องทํากวยเตียวหลอด 

ถือโอกาสไปยืนดูเฮียหง ทําดูแลวก็ไมมี

อะไรมาก เพราะตูนั้นเปนตูที่สรางเปนพิเศษสําหรับทํากวยเตียว

หลอดโดยเฉพาะคลายๆ กับรังถึงของบานเรา โดยใสน้ําไวดาน

ลาง ใหไอน้ําขึ้นมาผานแบบรังผึ้งของรถยนตทําใหรอนอยาง

รวดเร็ว เวลาทํากวยเตียวหลอดเฮียหงจะชักชั้นแตละชั้นออก

มาตักแปงสูตรพิเศษที่ตองผสมแปงหลายๆ ชนิดลงไปราดบางๆ 

เกลี่ยใหทั่วใสไสที่ลูกคาเลือกที่

มีทั้งไสกุง ไสหมูแดง ไสหมูสับ 

หรือไสกุง หมูแดง ไสกุง หมูสับ 

ไสหมูแดง หมูสับ ลงไปดาน

บน แลวใสชั้นลงไปเหมือนเดิม 

ดานขางเอาผักคือ คะนาออน

ใสลงไปดวยใชเวลาเพียงแค 

2-3 นาที ก็สุกแลว ชักชั้นออก

มาตักแผนแปงใหคลุมไส ตักใส

จานพรอมกับผักยกออกมาเสิรฟ

ได โดยมีราคาจานละ 60 บาท 

แตถาเปนไสกุงลวน ราคา 70 

บาท ครับ

เวลากินก็ตักซีอิวขาว

จากเมืองจีนแทๆ มีรสชาติเขมขน หอมแตไมเค็มเหมือนของบาน

เรา ราดลงไปจะราดมากราดนอยแลวแตใจชอบ จะไดความหอม 

รสชาติแปงนุมนวลบวกกับไสตางๆ อรอยดีครับ

ที่พลาดไมไดอยางเด็ดขาดก็คือ หมกรอบ เพราะที่นี่จะยาง

ไดอรอยมาก สอบถามก็ไดความวาจะตองเลือกหมูตรงชวงอก มา

หมักกับผงพะโลสูตรฮองกง 

ซีอิวขาวจากเชฟ 5 ดาว เมือง 

กัวซาน ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนและเกลือยางใน

ถัง เวลายางตองดูที่ไฟ ตัวหมู

ตองหอปดไว ยางแตตรงหนัง

จนหนังกรอบ มันหมูขาว เนื้อ

เปนสีน้ําตาลเร� อๆ เวลากินก็

อยาไดเกรงใจโคเสสเตอรอล                           

เปนอันขาด นานๆ จะกิน

ครั้งหนึ่งคงไมเปนไร ที่สําคัญ

คือ เคี้ยวสนุก หนังหมูกรอบ 

หอม อรอยจริงๆ ครับ โดย

เฉพาะซีอิวขาวของที่รานหงกี่                                      

นั้น เอามาใสปลานึ่งซีอิวก็

อรอย มีลูกคาที่ติดใจมากขอ

ซื้อมิไดขาด

ถาไมทราบวาจะสั่ง

อะไรดีขอแนะนําใหสั่ง าว

ห กี มาชิม อาหารที่เปนช� อของรานรับประกันไดวาจะตองอรอย

กวาปกติ เพราะในจานนี้รวมทุกยางที่อรอยๆ ของรานหงกี่ไวดวย

กัน มีทั้ง หมูแดง หมูกรอบ เปดยาง วางมาบนขาวสวยรอนๆ 

และน้ําราด ตักพริกดองใสลงไปนิดหน�อย เวลากินก็ตักทั้งขาวและ

หมูกรอบใสปากคําอีกคําตักขาวใสหมูแดง อีกคําตักใสเปดยางแลว

แตจะชอบ จะไดรสชาติที่อรอยมาก อาหารจานนี้ ราคา  บาท 

ครับ

ถาชอบน้ําๆ ก็ตองสั่ง บะหมีห กีใสเกียวกุ  มาชิม ในชาม

จะมีบะหมี่ หมูกรอบ หมูแดง เปดยาง เกียวกุง ราดดวยน้ําปรุง

สูตรพิเศษ มีน้ําซุปแถมมาอีกดวย ขายในราคาชามละ 90 บาท 

ถาเปนอาหารปกติ เชน ขาวหนาเปด ขาวหมูแดง ขาวหมูกรอบ 

ขาวหนาเปดพะโล ราคาจานละ 50 บาท ครับ

ยังมีอาหารอรอยๆ อีกหลายอยาง เชน ขนมจีบ เส่ียวหลงเปา 

ฯลฯ และท่ีพลาดไมไดท่ีอ� นๆ ไมมี คือ โบวโลวเปา เปนสูตรด้ังเดิม

ของชาวกวางเจาโดยเฉพาะ เรียกวา นมป อ ก  ทําจากแปง 

ดานบนมีไขมีเนย เนยก็ตองใชเนยจริงไมใชเนยเทียมอยางเด็ดขาด 

ไมมีไส เน้ือแปงนุม กรอบนอกนุมในในราคาลูกละ 25 บาท อยา

ไดพลาดเปนอันขาด เพราะเปนสูตรของเฮียหง โดย

เฉพาะท่ีทําออกมาเทาไรๆ ก็ไมพอขาย

สวนของหวานนอกจากจะมีไอศกรีมกะทิ

สด ไอศกรีมทุเรียน ฯลฯ แลว ขอแนะนํา บัวลอย

น้า ิ  แปงบางนุมไสเยอะ น้ําขิงหอมขวนกินอรอย

มาก ราคาถวยละ 50 บาท มี 5 ลูก ครับ

นอกจากอาหารที่รานหงกี่จะอรอย ราคาไม

แพงแลว ลูกสาวคนเล็กของคุณจริฐา และคุณเซา

ฮวง ยู คือ คุ วริศรา ย จิ จิ  เปนนางแบบนัก

แสดงที่ควาตําแหน�งไทยซุปเปอร โมเดลป 2012 

กําลังจะเดินทางไปเปนศิลปนที่ประเทศเกาหลีใน

เร็วๆ นี้ และที่รานนี้ยังเขาโครงการคนละครึ่ง รับ 

AIS พอยท จายแทนเงินสดอีกดวย

รุษจีนเทียวนี้มาเรวเปนพิเศษ ใครทีจะ

สั เปดยา  เปดพะโล ไก ม หมกรอบ หมแด  

สาหรับไหว เชิญสั จอ ลว หนาไดครับ

ชิมกวยเต๋ียวหลอดสูตรฮองกง ที่

ราน หงกี่ 
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

ช� อราน หงกี่

เจาของ คุณจริฐา (นอง) เนตรทัศน-คุณเซาฮวง ยู

สถานที่ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จากถนนศรีนครินทรเลยหางพาราไดซพารคถึงสี่แยกเลี้ยวซายเขาถนน

เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ไปประมาณ 800 เมตร จะพบรานหงกี่ติดถนนอยูดานขวามือหนาซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 

10 เปดบริการต้ังแตเวลา 07.00-17.00 น.โทรศัพท 08-7711-1733 หยุดทุกวันพุธ (จอดรถภายในคริสตจักรอุดมสุข)

“ไอแอม ปริ้นส ศรีสะเกษ วีซี” เอาใจ

คอวอลเลยบอลทั่วประเทศไทย จับมือกับ 

“พี่มุย ดนุพล เน� องชาง” หนึ่งในผูถือสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ “สตรีเหล็ก” โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อส่งเสริมผู้ มีศักยภาพในด้านกีฬา

วอลเลยบอลกาวสูความเปนเลิศทาง

ดานกีฬาสูอาชีพ ซึ่งในครั้งนี้ทางสโมสร

ไดเปนผูสรางตํานานครั้งใหมผานหนา

จอ เปนแนวซีรีสวาย ช� อเร� องวา “สตรี

เหล็ก อคาเดมี” เพ� อใหผูชมไดรับความ

บันเทิง ความสนุกสนาน และยังเปนการ

จุดประกายใหผูคนหันมาใหความสนใจ

การออกกําลังกายมากยิ่งขึ้น โดยมีคอน

เซ็ปตในการนําเสนอในรูปแบบใหม จาก

ท่ีจะเลนแตวอลเลยบอลเพียงอยางเดียว 

รวมทั้งยังไดนําสโมสรวอลเลยบอลและ

ซีรีสวาย ที่มีกระแสแรงที่สุดในเวลานี้ 

มามิกซใหไปในทิศทางเดียวกันไดอยาง

ลงตัว โดยเนนในการสรางดาวรุงขึ้น

มาใหมใหเปนแบบอยางที่ดีตอเยาวชน

อ อม รินส ศรีสะเก  วีซี ระเ ิดความสุด 

ุดซีรีสวาย สตรีเหลก-อคาเดมี เรว นี

และสังคม รวมไปถึงสอดแทรกเร� องความ

เทาเทียมกันในสังคม ซ่ึงจากการนําสโมสร

วอลเลยบอลมาผสานรวมกับวงการบันเทิง 

จนเกิดซีรีสกีฬา “boylove” ที่มีแรงบันดาล

ใจมาจาก “ทีมสตรีเหล็ก” นั่นเอง

สําหรับรายช� อนักกีฬาไอแอม ปริ้นซ 

วีซี ไดแก 1.(2.) ธกฤต ไชยวุฒิ 2.(4.) สัมพันธ 

เหล็กใหล 3.(6.) แพททริค วอลแซค-

Patryk Walczak (โปแลนด) 4.(7.) ณัฐติพงษ 

โรมาโน� 5.(8.) ธงชัย ปูแสง 6.(9.) อนุชา 

คชวงษ , 7.(10.) ไชยภัทร จิตตณรงค 

8.(11.) ฐาปกรณ คําแสง 9.(12.) วัฒนชัย 

ปานขุนรักษ (C) 10.(13.) ภาณุพงค ตาทน 

11.(14.) อัษฎายุธ สมนอก 12.(15.) ณัฐภูมิ 

ฉิมมุดฉา 13.(17.) จักรกฤษ ชิดดี 14.(18.) มารุต หีบ

แกว 15.(19.) กิตติชัย สังเมียน 16.(20.) พิชัย ศรีสุรักษ 

17.(23.) เตรียมศักดิ์ พรหมรี 18.(25.) ปยนันท ธุระทํา, ผูจัดการ

ทีม : พันตํารวจโทอดิศัย สุภัทโรภาสพงษ และหัวหนาผูฝกสอน 

ดนุพล เน� องชาง 

ทั้งนี้ สโมสรยังมีโปรเเกรมการเเขงขันแมตชแรก 

8 ธันวาคมนี้ ที่เอ็มซีซี ฮอลล เดอะมอลล บางกะป 

เวลา 08.30 น. พิษณุโลก วีซี พบ ไอแอม ปริ้นส

ศรีสะเกษ วีซี (AIS PLAY ถายทอดสด) 

ดานดารานําในเร� อง อาทิ กาฟว กิตติภูมิ จิตร

ช� น, โดนัท ศุภวิชญ ทองยืน, โชกุน พุทธิพงษ จิตบุตร, 

โอต หัฏฐกรณ กันตสุวรรณ, เล็ก ธีรเวช สุภาวงษ, ใหญ ธีร

พงษ สุภาวงษ, ซัน ธนากร เลิศวิริยะธรรม, ตนขาว อรุโณทัย 

สุขสวัสดิ์, เชลล ธกฤต ไชยวุฒ, กอง ฐาปกรณ คําแสง, พรีม 

กิตติศักดิ์ ธันยากรวรกุล, เกมส ชวิน แตประจิตร, นิกกี้ เวนเดลโบ 

ยาคอปเซน, เตส ฉัตริน  สกุลเทพ และนุ อนุชา คชวงษ 

สวนกําหนดการออนแอร ตอนน้ีอยูในชวงเวิรกช็อปนัก

แสดง และเตรียมความพรอมเร� องการเปดกลอง หลังจากน้ีใน

เร� องของวันเวลาตางๆ อาจจะตองดูสถานการณในโลกปจจุบัน

วาเปนอยางไรบาง ยังไงปหนาไดรับชมกันแน�นอน.

ว เยาวภา บุรพลชัย นักเทควันโดเหรียญ

โอลิมปก ป 2004 และบอล ภราดร ศรีชา

พันธุ อดีตนักเทนนิสมือ 9 ของโลก พรอม

ดวยอดีตนักกีฬาช� อดังระดับตํานานของไทย ขาวผอง 

สิทธิชูชัย กับทวี อัมพรมหา อดีตเหรียญเงิน มวยสากล

โอลิมปก ฯลฯ รวมตัวเปนเทรนเนอรผูฝกสอน ฯลฯ 

นายสุวัจน ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี รวมเปด

ตัว “The Legend Arena” ที่บลูพอรต หัวหิน 

สุวัจน ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เปน

ประธานเปดสปอรตคลับ “เดอะ เลเจนด อารีน�า” รวม

ดวย ณฐา ชมเสวี ผูจัดการทั่วไป ทรู อารีน�า หัวหิน 

สปอรต คลับ และสวนน้ํา วานา นาวา วอเตอร จังเกิ้ล 

หัวหิน, พอล ชารล คิงส ผูชวยผูจัดการทั่วไป ทรู อารี

น�า หัวหิน สปอรตคลับ และเดอะเลเจนด อารีน�า และ

ธนู ตรีวิมล ผูจัดการทั่วไป บลูพอรต หัวหิน เม� อวันที่ 

16 ธ.ค. ที่บริเวณชั้น 3 บลูพอรต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

 นอกจากนั้นยังมีอดีตนักกีฬาช� อดังที่เปนนักกีฬา

ระดับตํานาน และสมาคมกีฬาตางๆ มารวมงาน ไดแก 

“วิว” เยาวภา บุรพลชัย นักเทควันโดทองแดง อลป.

2004 ที่เปนคนแรกที่ควาเหรียญเทควันโด, “ขาวผอง 

สิทธิชูชัย” ทวี อัมพรมหา อดีตนักมวยสากลเจาของ

เหรียญเงินโอลิมปก 1984, “บอล” ภราดร ศรีชาพันธุ 

อดีตนักเทนนิสมือ 9 ของโลก, ลมมณี ว.วสันใต โคช

นักมวยหญิง, แสนชัย ไทยไฟท เจาของเข็มขัดนักสู

บนผืนผาใบไทยหลายสมัย, อาจารยเอกรินทร ทองมา 

ผูบุกเบิกกีฬาตอสูแบบผสมผสาน เอ็มเอ็มเอ มิกซมาร

เชียลอารตของประเทศไทย, ผศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ 

นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแหงประเทศไทย นอกจากนั้น

ยังรวมดวย CrossFit Gym อยางเปนทางการแหง

แรกของหัวหิน นําโดยโคชผูเชี่ยวชาญเลเวล 3 ลีรอย 

ซอนเดอรส

นายสุวัจน อดีตรองนายกรัฐมนตรี กลาววา 

“การเปด “เดอะ เลเจนด อารีน�า” ที่เปนการเปด

สปอรตคลับ (Sport club) ระดับสากลในศูนยการคา 

ถือวาเปนมิติใหมในวงการกีฬาและวงการศูนยการคา 

จะมีสวนสําคัญในการสรางเมืองหัวหินใหเปน desti-

nation (เดสติเนชัน) ทางดานการทองเที่ยวและการ

กีฬา โดยเฉพาะอยางยิ่งไดรวบรวมนักกีฬาที่สราง

ความสําเร็จในประวัติศาสตรของวงการกีฬาของชาติ

มาทําการสอนและใหคําแนะนํา เพ� อเปนนักกีฬาอยาง

มืออาชีพ อาทิ “บอล” ภราดร ศรีชาพันธุ อดีตนัก

เทนนิสมือ 9 ของโลก และ “วิว” เยาวภา บุรพลชัย 

อดีตนักกีฬาเหรียญทองแดงเทควันโดกีฬาโอลิมปก 

และโคชดานการกีฬาชั้นนํา ซึ่งจะมีสวนสําคัญใน

การพัฒนาวงการกีฬาของประเทศใหมีความเจริญ

กาวหนายิ่งขึ้นไปอีก”.

เลเจนดกีฬาไทย‘วิว-บอล’จับมือสอนฟูลไทม

อ อม รินส ศรีสะเก  วีซี ระเ ิดความสุด

ุดซีรีสวาย สตรีเหลก-อคาเดมี เรว นี

เลเจนดกีฬาไทย‘วิว-บอล’จับมือสอนฟูลไทม

interthaipost69@gmail.com

เยาวภา บุรพลชัย

วิ

ภราดร ศรีชาพันธุ 
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11บันเทิงไทย

ในปีนี้โครงการกอดป่ากอดทะเล

เดินหน้าจัดกิจกรรม โดยให้ความสำาคัญ

กับ 3 แกนหลัก ได้แก่ 1.การเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

2.มลพิษ (Pollution) 3.การสูญเสีย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Biodiversity Loss) ที่ส่งผลกระ

ทบโดยตรงต่อมนุษย์ สัตว์ และ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งปีนี้เราตั้งใจนำา

เรื่องราวในแต่ละพื้นที่มาถ่ายทอด

ในรูปแบบ V-DOC (VLOG + 

DOCUMENTARY) จำานวน 5 

ตอน เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงปัญหาสิ่ง

แวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆ นำาไปสู่

การสนับสนุน และพร้อมที่จะลุก

ขึ้นมาดูแลธรรมชาติให้

กับโลกของเรา

ผมรู้สึกดีใจ

มากที่โครงการ

กอดป่ากอด

ทะเล ได้รับ

การสนับสนุน

จากแบรนด์

ซุปไก่สกัด

และผู้

สนับสนุน

ท่านอื่นๆ 

มาอย่างต่อ

เนื่อง ล่าสุด

เราได้เดินทาง

ลงพื้นที่กอดภูเก็ต 

โดยกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้

แนวคิด ช่วยน้ำา ช่วยโลก 

(Save the Water to 

Save the World) เราได้

นำาความรู้เกี่ยวกับการ

ดูแลรักษาทรัพยากรน้ำา

มาใช้ในการให้ความรู้

กับน้องๆ ในพื้นที่ ชวนเด็กๆ ในพื้นที่เรียน

รู้ และเติมพลังฮึบที่จะช่วยกันเรียนรู้และ

บอกต่อเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะล 

และแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำา เช่น 

ความสำาคัญ ประโยชน์ และภัยคุกคามของน้ำา แหล่งกำาเนิด และ

การทำางานของต้นนำ้าที่นำาไปสู่การสร้างความอุดมสมบูรณ์ของ

ระบบนิเวศบนบก 

บรนด์ซุปไก่สกัด จับมือ อเล็กซ์ เรนเดลล์ เดินหน้าเติม

พลังฮึบผ่านโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา กอดป่ากอดทะเล 

ปีที่ 2 ชวนเยาวชนและคนในชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ดูแลธรรมชาติให้กลับมาสวยงามและยั่งยืน หลังผ่าน

ช่วงเวลาคลายล็อกดาวน์พร้อมรับเปิดประเทศ 

ด้วยการลงพื้นที่กอด 5 พื้นที่ธรรมชาติ ได้แก่ 

กรุงเทพฯ น่าน สกลนคร เชียงใหม่ และภูเก็ต 

พร้อมมอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด

เพื่อเติมพลังใจพลังฮึบให้กับผู้ร่วมกิจกรรม 

คนในพื้นที่และชุมชน กอดป่ากอดทะเล ได้

เข้าไปจัดกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความมุ่ง

มั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อแรงบันดาล

ใจให้เยาวชน คนในพื้นที่ รวมถึงคนไทยทุกคน

เห็นความสำาคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อม

ลุกขึ้นฮึบสู้เพื่อคืนความยั่งยืนสู่ธรรมชาติ

และท้องทะเล ต้อนรับศักราช

ใหม่และการเปิดประเทศ 

และล่าสุดที่ภูเก็ต ที่

แบรนด์ซันโทรี่ บริษัทแม่ 

ได้นำาองค์ความรู้จาก

มิตซุยกุ โครงการด้าน

สิ่งแวดล้อมมาร่วม

จัดเวิร์กช็อปสิ่ง

แวดล้อมศึกษา

ร่วมกับกอดป่า

กอดทะเล เพื่อ

ส่งต่อเรื่อง

ราวการรักษ์

น้ำา รักษ์ป่า และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ให้กับเด็กๆ พร้อมแท็กทีม

พนักงานจิตอาสาร่วมลงพื้น

ที่กอดธรรมชาติเก็บขยะตาม

แนวชายฝั่งทะเล

โดยนักแสดงหนุ่ม    

อเล็กซ์ เรนเดลล์ ผู้ร่วม

ก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อม

ศึกษาประเทศไทย (EEC 

Thailand) กล่าวว่า “โครงการกอดป่ากอดทะเลเกิดจากความตั้งใจ

ที่อยากให้ทุกคนมาร่วมกอดทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยกันดูแล

สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “มนุษย์และธรรมชาติคือสิ่งเดียวกัน” 

โดยมุ่งเน้นทำาให้ทุกคนเข้าใจถึงแก่นของคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ

ดุลยภาพของธรรมชาติ และผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นหาก

ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำาลาย รวมถึงวิธีการปกป้องรักษาสิ่ง

แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

แ

และระบบนิเวศทางทะเล การ

จัดการขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ การสร้าง

คุณค่า มูลค่า และสร้างผลงานจากขยะ 

โดยมีกิจกรรมไฮไลต์คือ การปฏิบัติการดำา

น้ำาชายฝั่งเพื่อสำารวจความอุดมสมบูรณ์ใต้

ท้องทะเล ผมขอส่งต่อพลังฮึบให้กับคนไทย

ทุกคนด้วยเรื่องราวสร้างแรงบันดาลจาก

โครงการนี้ ขอให้ทุกคนพร้อมเริ่มต้นใหม่

หลังจากนี้ ฮึบแล้วไปต่อด้วยกันนะครับ”.

เรียกว่าประสบความสำาเร็จอย่างมากสำาหรับภาพยนตร์

กระแสแรงแห่งยุคอย่าง 4 kings ภาพยนตร์เรื่องแรกของค่ายหนัง

น้องใหม่เนรมิตหนังฟิล์ม ที่เป็นการรวมนักแสดงมาดเซอร์ ไม่ว่าจะ

เป็น เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ, จ๋าย-อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี, ภูมิ-ภูมิ 

รังษีธนานนท์, โจ๊ก-อัครินทร์ อัครนิธิเมธรัฐ, นัท-ณัฏฐ์ กิจจริต, ทู-

สิราษฎร์ อินทรโชติ, บิ๊ก-อุกฤษ วิลลีย์, บรอด ดอน

กาเบรียล (D Gerrard) ฯลฯ ผลงานการกำากับ

และเขียนบทโดย พุฒิ-พุฒิพงษ์ นาคทอง ที่

ตอนนี้กำาลังกวาดรายได้ไปอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งล่าสุดทางค่ายภาพยนตร์ได้จับ

มือร่วมกับเอ็มพิคเจอร์ส พร้อมเหล่านัก

แสดง ผู้กำากับและทีมงาน ได้จัดงาน

เฉลิมฉลองรายได้ภาพยนตร์ 4 kings มุ่ง

สู่ 100 ล้าน กันไปอย่างชื่นมื่น ซึ่งทาง

ทีมงานภาพยนตร์ได้มีมาตรการการตรวจ

เชื้อโควิดผู้ร่วมงานทุกคนก่อนร่วมงาน โดย

งานนี้มีสื่อมวลชนสนใจมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง 

เพราะนอกจากรายได้ที่พุ่งทะยาน กระแสดรามาของ

ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็แรงไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นกระแสข่าวเด็กเข้าไป

ดูแล้วออกมาตีกัน โดยอ้างว่าเป็นผลมาจากการดูหนังเรื่องนี้ ซึ่งก็

ทำาให้มีหลายๆ ฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันหนาหู  

ทาง เนติธร พรพิทักษ์สิทธิ์ ผู้อำานวยการสร้างก็ไม่นิ่งนอนใจ 

ได้ออกมาเปิดใจเคลียร์กระแสข่าวดังกล่าวในงานนี้ “ทางค่ายคาด

หวังมาตั้งแต่แรกแล้วว่าจะทำาหนังให้มัน

ประสบความสำาเร็จ จริงๆ ก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่

ต้นแล้วว่าจะสร้างภาค 2 เพราะเรื่องของ 

4 สถาบันนี้มันมีเยอะมาก เล่าให้จบในภาค

เดียวไม่ได้ ตอนนี้ส่งให้ทีมพัฒนาบทอยู่ 

นอกจากนี้ทางผู้บริหารได้จัดทีมไป

รีเสิร์ชข้อมูลมาแล้ว พบว่าใน

แต่ละปีมีเด็กอาชีวะจบไม่

น้อยกว่าแสนคน พอระยะ

เวลาผ่านมา 20-30 ปี 

ปรากฏว่าเรามีฐานคน

ดูหลายล้านคน เขาก็

เกิดมีความอยากย้อนยุค 

ย้อนวัยไปดูหนังในยุค 90 

สมัยที่ตัวเองเรียน  

ถามว่าหนังดังเพราะ

กระแสไหม คือหนังเราไม่ได้ทำาให้

เด็กมาดูแล้วเกิดความฮึกเหิมหรือตีกันนะ 

เจตนารมณ์ของค่ายคืออยากจะสื่อให้เด็ก

และเยาวชนดูเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าสิ่งที่คุณทำาเนี่ย มันจะเกิดผล

ร้ายๆ ในอนาคตตามมา แต่สิ่งที่ออกมาพอมีคนไปดูหนังแล้วมาตี

กันจริงๆ อันนี้ก็เหนือความคาดหมายจริงๆ เพราะหนังมันจะเป็น

ซีนดรามาซะเยอะ ส่วนที่มีผู้ใหญ่หลายท่านออกมาแสดงความคิด

เห็น ขออนุญาต

แจ้งว่า หนังเรื่อง

นี้ผู้ใหญ่ก็ได้ หนัง

เรต 15+ ก็แสดง

ว่าหนังมันไม่ได้

มีความรุนแรง

อะไรเท่าไหร่

ส่วนเรื่อง

รายได้นั้น ผม

ตั้งเป้าไว้ที่ 200 

ล้าน ก็อยากให้

เข้าไปดูกัน และ

ค่อยมาคิดตาม

ว่าหนังเรื่องนี้มันดีหรือไม่ดีอย่างไร แล้วค่อยมาวิจารณ์กัน แต่

หนังเรื่องนี้ทางผู้สร้างเจตนาดี อยากจะสอนในเรื่องบาปบุญ

คุณโทษ เวรกรรม สิ่งที่เขาทำาจะต้องได้รับผลตามมาประมาณนี้

ครับ ขอให้ไปดูกัน”.

‘อเล็กซ์ เรนเดลล์’ชวนเติมพลังฮึบ

ผ่านโครงการกอดป่ากอดทะเลปี2 

‘4KINGS’ฉลองมุ่งสู่100ล้าน

ด้านผู้สร้างขอเคลียร์ทุกประเด็นร้อน



12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

           คดีหมายเลขดําที่ ผบ

ประกาศศาลจังหวัดหนองบัวลําภู

เรอง  คําสั่งอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม

………………………………………………….…

 

       นายณัฐนันท  โพธิพะวง  ที่  กับพวกรวม  คน           โจทก 

   ระหวาง      

        บริษัท เจียไต จํากัด             จําเลย

 

 โจทกที่  นางสาวณัฐนันท โพธิพะวง อยูที ่เลขที่  หมู  ตําบลดงสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู และโจทกที่  

นายประจวบ ไชยมณี อยูที่เลขที่ /  หมู  ตําบลดงสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

 จําเลย บริษัท เจียไต จํากัด อยูที่เลขที่  ซอยสุขุมวิท  แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

 ทนายความฝายโจกท มี  ทาน คือ นายเฉลิมพงษ กลับดี , นางสาวศรินธร อองสมหวัง และนายสิษฐวัศ พาคินสกุลพัฒน มีท่ีอยูท่ีสํานักงานเดียวกัน 

คือ เลขท่ี /  ถนนพญาไท ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท    ,    ,    

คําฟองโดยยอและลักษณะกลุม

 คดีนี้ โจทกทั้งสองไดย�นฟองจําเลยวา โจทกทั้งสองและสมาชิกกลุมอีก  คน มีลักษณะเฉพาะที่เหมือนกันของกลุม คือ เปนผูบริโภคที่ ไดรับ

ความเสียหายจากการใชผลิตภัณฑยาฆาหญาของจําเลย ซึ่งมีสารพาราควอตไดคลอไรดผสมอยู มีช�อทางการคาวา “กอกโซน” จําเลยผลิตและจําหน�ายสินคา

ดังกลาวใหแกประชาชนโดยทั่วไปโดยการโฆษณาผานส�อออนไลนและตัวแทนจําหน�ายใหเช�อวาเม�อใชผลิตภัณฑของจําเลยแลวจะปลอดภัยตอสุขภาพและ

รางกายและทําใหไดผลผลิตที่ดี จนทําให โจทกทั้งสองและสมาชิกกลุมหลงเช�อจึงซื้อผลิตภัณฑของจําเลยมาใช ปรากฏวา เกิดปวยเปนโรคเนื้อเน�า อันเกิดจาก

การแพสารเคมีช�อ พาราควอตไดคลอไรด ที่ผสมอยูในผลิตภัณฑของจําเลย ซึ่งมีคําเตือนที่บกพรอง ขาดการใหขอมูลที่จําเปนเพียงพอสําหรับผูใชผลิตภัณฑ 

โจทกทั้งสองและสมาชิกกลุมตองเขารับการรักษาจากแพทย แตอาการยังไมหายเปนปกติ การกระทําของจําเลยกอใหเกิดความเสียหายตอรางกาย อนามัย 

จิตใจ ของโจทกทั้งสองและสมาชิกกลุม

 โจทกทั้งสองมีคําขอใหจําเลยชดใชคาเสียหายให โจทกที่  เปนเงินจํานวน ,  บาท ให โจทกที่  เปนเงินจํานวน ,  บาท 

พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ .  ตอป ของตนเงินที่ตองชําระแกโจทกแตละคนนับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทกทั้งสอง และใหจําเลย

ชดใชคาสินไหมทดแทนและคาเสียหายแกสมาชิกกลุมตามความเสียหายแตละคน ดังนี้ 

 . คารักษาตัวจากการใชผลิตภัณฑของจําเลย คารักษาอาการเจ็บปวยและคาใชจายในการไปรักษาอาการเจ็บปวยตามจริง

 . คารักษาพยาบาลในอนาคต จํานวน ,  บาท

 . คาขาดรายไดหรือขาดประโยชนจากการทํางานวันละ ,  บาท ตามวันที่เจ็บปวยจริง

 . คาความเสียหายอันเกิดจากการทนทุกขทรมานซึ่งเกิดจากสินคาของจําเลยทําใหสมาชิกกลุมไมสามารถใชชีวิตได โดยปกติสุข ดานจิตใจ 

เปนเงินจํานวน ,  บาท

 . คาเสียจากการใชสินคาของจําเลยทําใหเกิดแผลเปนน�าเกลียดเสียโฉมติดตัวตลอดชีวิต จํานวน ,  บาท

 . คาสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ โดยแพทยตองตัดขาในการรักษาพยาบาล คิดตามหลักเกณฑกรณีสูญเสียอวัยวะตามพระราชบัญญัติกองทุน

เงินทดแทน

 . ในกรณีที่สมาชิกกลุมถึงแกความตายใหจายคาเสียหายรายละ , ,  บาท 

 ทั้งนี้ โจทกทั้งสองขอใหจําเลยใชคาเสียหายเพ�อการลงโทษเพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.  มาตรา  

และตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.  มาตรา  ( ) และใหจําเลยชดใชคาฤชาธรรมเนียมและ

คาทนายความแทนโจทกทั้งสองดวย

คําสั่งศาล

 จึงประกาศแจงใหสมาชิกกลุมทราบวา ศาลอุทธรณภาค  มีคําสั่งอนุญาตให โจทกทั้งสองดําเนินคดีแบบกลุม เม�อวันที่  สิงหาคม  

และศาลจังหวัดหนองบัวลําภูไดอานคําส่ัง เม�อวันท่ี  พฤศจิกายน  โดยนัดพรอมเพ�อกําหนดแนวทางการพิจารณาคดี ในวันท่ี  มกราคม  เวลา .  นาฬกา

สิทธิของสมาชิกกลุม

 สมาชิกกลุมที่ไมไดออกจากการเปนสมาชิกกลุม ยอมมีสิทธิดังตอไปนี้

 ) เขารับฟงการพิจารณาคดี

 ) รองขอใหศาลสั่งแสดงวาโจทกมิไดมีคุณสมบัติ สวนไดเสีย รวมตลอดทั้งการไดมาซึ่งสิทธิ การเปนสมาชิกกลุม

 ) ขอตรวจเอกสารทั้งหมดหรือบางสวนในสํานวนความหรือขอคัดสําเนาเอกสารเหลานั้น

 ) จัดหาทนายความคนใหมมาดําเนินคดีแทนทนายความกลุม ในกรณีที่ศาลเห็นวาทนายความฝายโจทกไมสามารถดําเนินคดีคุมครองสิทธิของ

กลุมบุคคลไดอยางเพียงพอ หรือกรณีทนายความ  ฝายโจทกขอถอนตัวจากการดําเนินคดีแบบกลุม

 ) รองขอเขาแทนที่โจทก โดยอาศัยสิทธิตามบทบัญญัติแหงประมวลก หมายวิธีพิจารณา ความแพงในสวนของการดําเนินคดีกลุม

 ) คัดคานการรองขอเขาแทนที่โจทก การที่โจทกถอนฟอง การที่มีการตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแหงคดี และการที่

คูความตกลงกันเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการเปนผูชี้ขาด

 ) ตรวจและโตแยงคําขอรับชําระหนี้

 ) แตงตั้งทนายความสวนตัวเพ�อดําเนินการตาม ) ถึง ) ได

กําหนดวันสําหรับสมาชิกกลุมที่ประสงคจะออกจากกลุม

 สมาชิกกลุมสามารถย�นความประสงคออกจากกลุมเปนหนังสือไดภายใน  วัน นับแตวันที่สมาชิกกลุมแตละคนไดรับคําบอกกลาว และใหถือวา

สมาชิกดังกลาวไมเปนสมาชิกกลุมนับแตวันที่ไดแจงความประสงคนั้นตอศาล เม�อพนเวลาดังกลาวแลว สมาชิกกลุมจะออกจากการเปนสมาชิกกลุมอีกไมได 

เวนแตศาลจะอนุญาต

ผลของการออกจากการเปนสมาชิกกลุม

 สมาชิกกลุมท่ีออกจากการเปนสมาชิกกลุมแลว จะรองขอกลับเขามาเปนสมาชิกอีกไมได และจะรองสอดเขามาเปนโจทกรวมในการดําเนินคดีแบบกลุม 

โดยอาศัยสิทธิตาม มาตรา  แหงประมวลก หมายวิธีพิจารณาความแพงไมได ทั้งนี้ สมาชิกที่ออกจากกลุมแลวมีสิทธิดําเนินคดีตามสิทธิของตนได โดยอิสระ

ผลของคําพิพากษาที่จะผูกพันสมาชิกกลุม 

 คําพิพากษาของศาลจะมีผลผูกพันเฉพาะสมาชิกกลุม ที่ไมไดออกจากการเปนสมาชิกกลุมเทานั้น

     ประกาศ  ณ  วันที่    พฤศจิกายน  พ.ศ. 

ฮาลาลไทยสูเวที โลก   รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และ พล.ต.ต.สุรินทร ปาลาเร เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแหง

ประเทศไทย รศ.ดร.ปกรณ ปรียากร ผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาลแหงประเทศไทย เปดงาน 

“Thailand Halal Assembly 2021” ภายใตแนวคิด วิถีเสมือนจริงสูโลกฮาลาลท่ีแทจริง ในรูปแบบ

ออนไลน ณ ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

แกงคส่ีขา     วรลักษณ ตุลาภรณ ประธานเจาหนาท่ีบริหารกลุมการตลาด บจก.เดอะมอลล 

กรุป เปดงาน “หมานคร” อาณาจักรแกงคสี่ขา รวมที่สุดนองหมาไอดอล หลากหลายสายพันธุ 

มาประชันความน�ารัก และแสนรู โดยมี วนิดา บุษกรนันท, ภาคิน โสภณถิรธนา และ 

ศุกลวัฒน (เวียร) คณารศ รวมงาน ณ เอ็มซีซี ฮอลล ชั้น 4 เดอะมอลล บางกะป 

เฮอรบาไลฟ นิวทริช่ัน บริษัทโภชนาการ

ช� อดังระดับโลก ควา 3 รางวัลใหญระดับประเทศ 

ทั้งด้านความงามและกิจกรรมเพื่อสังคม 

ตอกย้ําความสําเร็จและวิสัยทัศนที่ตองการ

ใหผูบริโภคมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้น 

สรางการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ผานผลิตภัณฑและแนวทางที่เหมาะสม

กับความตองการและไลฟสไตลของคนไทย

โดยเฮอรบาไลฟ นิวทริช่ัน วิตามิน มาสก 

ไดรับ 2 รางวัลดานความงามจาก 2 เวทีใหญ

ของเมืองไทย ไดแก รางวัล Editors’ Choices 

สาขา The Best Vitamin Mask จากงาน

ประกาศรางวัล HELLO! Beauty Award 2021 

ซึ่งจัดโดยนิตยสาร HELLO ประเทศไทย 

และรางวัล Iconic Glowing Skin Sheet 

Mask จากงานประกาศรางวัลดานความงาม 

Praew Iconic Beauty 2021 จัดโดยนิตยสาร

แพรว ซ่ึงชุดผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาใหมลาสุด 

วิตามิน มาสก (Vitamin Mask) ทั้ง 3 สูตร 

ไดแก สูตรเพ่ิมความชุมช้ืน, สูตรขาวกระจางใส 

และสูตรยกกระชับผิว ซึ่งอุดมดวยสวนผสม

นานาชนิด อาทิ วิตามิน 12 ชนิด วานหาง

จระเข เกลือทะเลเกาะเจจู สารสกัดจาก

ขาวเกาะเจจู โปรตีนสกัดจากอโวคาโด และ

สารสกัดจาก Black Ginseng ไดรับความ

น่าเชื่อถือถึงประสิทธิภาพและผลลัพธ์จาก

การใชงานวาเปนสุดยอดมาสกชีทที่ อุดม

ดวยโภชนาการผิวที่มีการบอกตอมากที่สุด

ประจําป เพ� อสรางความเช� อมั่นแกผูบริโภค

วาวิตามิน มาสก มีประสิทธิภาพดี ตอบโจทย

ทุกความตองการของผิวที่แตกตางกันอยาง

ออนโยน และเหมาะสมกับผูใชประเทศไทย

อยางแทจริง

นอกจากนี้ ยังไดรับรางวัลประกาศ

เกียรติคุณดานกิจการเพ� อสังคมดีเดน จาก

เวทีรางวัล AMCHAM CSR Excellence (ACE) 

Recognition Award 2021 ที่ประเทศไทย 

ติดตอกันเปนปที่สี่ และเปนปที่สองที่ ไดรับ

รางวัลระดับ Silver ซึ่งรางวัลนี้จัดโดยมูลนิธิ

หอการคาอเมริกันประจําประเทศไทย หรือ 

เฮอรบาไลฟ นิวทริชั่น ควา 3 รางวัลใหญระดับประเทศ ประจําป 2564

AMCHAM เน� องในโอกาสที่ เฮอรบาไลฟ 

นิวทริช่ัน ไดรวมสรางและสนับสนุนโภชนาการ

ที่ดีสู ชุมชนอยางยั่งยืน รวมถึงสะทอน

ความความคิดริเริ่มในการดูแลสิ่งแวดลอม 

พรอมทําการสนับสนุนองคกรชั้นนํามากมาย 

เพื่อช่วยในการปรับปรุงและส่งเสริมความ

เปนอยูของชุมชน ภายใต โปรแกรมคาซา 

เฮอรบาไลฟ นิวทริชั่น ซึ่งเปนหนึ่งใน

โครงการหลักของเฮอรบาไลฟ นิวทริชั่น 

ฟาวนเดชั่น (HNF) ซึ่งเปนองคกรไมแสวงหา

ผลกําไรระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของเยาวชนทั่วโลกผานการ

ชวยสงตอโภชนาการที่ดี โดยในประเทศไทย

ได ใหการสนับสนุนมูลนิธิพัฒนาเด็กและ

เยาวชนภายใต Casa Partner ไดแก มูลนิธิ

เด็ก มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก และมูลนิธิบาน

นกขมิ้น เพ� อชวยสงเสริมดานโภชนาการ

และสุขภาพของเด็กๆ เปนประจําทุกป

สําหรับผูท่ีสนใจผลิตภัณฑเฮอรบาไลฟ 

นิวทริช่ัน สามารถติดตามขอมูล ขาวสาร สั่ง

ซื้อสินคา หรือความเคล� อนไหวดานเคล็ดลับ

เพ� อสุขภาพที่ดีไดที่ www.facebook.com/

HerbalifeThailandOfficial หรือผานทาง www.

instagram.com/HerbalifeThailandOfficial

พัทธหทัย กุลจันทร กรรมการผูจัดการใหญ 

และอธิป ศิลปพจีการ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

สายงานบริหารธุรกิจกรุงศรีเฟรสชอยส 

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส 

จํากัด ผูใหบริการบัตรเครดิตและสินเช� อสวน

บุคคลแบรนดกรุงศรีเฟรสชอยส เปนตัวแทน

รับมอบ 4 รางวัลระดับ Bronze จากงาน

ประกาศรางวัล ADMAN AWARDS & 

SYMPOSIUM 2020 & 2021 สุดยอดงาน

ประกวดโฆษณา และการส� อสารระดับประเทศ

ท่ีจัดโดยสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย 

ไดแก รางวัลระดับ Bronze หมวด Film จาก

ผลงานภาพยนตร โฆษณาชุด ‘Camera’ ใน

แคมเปญรีแบรนดกรุงศรีเฟรสชอยส, รางวัลระดับ 

Bronze หมวด Film จากผลงาน ‘Wakeboard’ 

ในแคมเปญผอน 0% สั่งได 6 เดือน หมวด

คารักษาพยาบาลและประกัน, รางวัลระดับ 

Bronze หมวด Digital & Social สาขา 

Influencer/Talent และรางวัลระดับ Bronze 

หมวด Public Relation Planning สาขา 

Use of Celebrity/Influencer/KOL จากผลงาน

ออนไลนแคมเปญ MV ‘ไมตองทน’ ในแคมเปญ 

U CASH โดยรางวัลดังกลาวพิจารณาจาก

การนําความคิดสรางสรรคมาใชทามกลาง

ขอจํากัดมากมายในสถานการณ โควิด-19 

สะทอนความมุงมั่นของกรุงศรีเฟรสชอยสที่

จะสื่อสารโฆษณาเพื่อยกระดับภาพลักษณ์

แบรนด และนําเสนอบริการทางการเงินใหมๆ

ที่สรางสรรคเพ� อลูกคา

กรุงศรีเฟรสชอยสพาหนังและแคมเปญโฆษณา ควา 4 รางวัล

งาน ADMAN AWARDS & SYMPOSIUM 2020 & 2021

รับรางวัลพอตัวอยางแหงชาต ิ     ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เขารับโลและเกียรติบัตรคุณพอ

ตัวอยางแหงชาติ ประจําป 2564 ณ ศูนยประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา  

ศูนยราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ

เดอะ รีสอรท วิลลา นําโดย วิลัย ปริละออง 

เจาหนาที่ฝายกิจกรรม เดอะ รีสอรท วิลลา  

สรัญญภัทร ปกการะโถ เจาหนาที่ฝายจัดซื้อ 

เดอะ รีสอรท วิลลา สุทินันท พูลสวัสด์ิ ผูชวย

บัญชี เดอะ รีสอรท วิลลา มานิตา  แนมนิล  

ธุรการ เดอะ รีสอรท วิลลา รวมกับชุมชน

ตําบลกร่ําและพื้นที่ใกลเคียงในอําเภอแกลง 

ดําเนินโครงการทําหมันสุนัข โดยมีวัตถุประสงค

เพ� อ 1)ชวยควบคุมจํานวนสัตวเล้ียงและสุนัขจรจัด 

2)ลดพฤติกรรมกาวราว 3)ลดพฤติกรรม

การหนีเที่ยว และ 4)การยกขาฉี่เรี่ยราดใน

เดอะ รีสอรท วิลลา รวมกับชุมชนตําบลกร่ําและพื้นที่ใกลเคียงใน อําเภอแกลง ดําเนินโครงการทําหมันสุนัข ครั้งที่ 2

สุนัขตัวผู ท้ังยังมีประโยชนตอสุนัข เชน ลดโอกาส

การเกิดโรคตางๆ ที่เกี่ยวของกับฮอร โมนของ

ระบบสืบพันธุ ชวยลดอาการไมพึงประสงค

ตาง ๆ ในชวงที่สุนัขเปนสัด และการทําหมัน

ยังเปนการคุมกําเนิดถาวร ชวยลดอัตราการ

เกิดสุนัขจรจัดอีกวิธีหนึ่งดวยเชนกัน โดยมี

คุณเฉลิมชัย  ชัยพิเนตร ปศุสัตวอําเภอแกลง 

และ สพ.ญ. ณัฐนันท ประเสริฐ สัตวแพทย 

สํานักงาน ปศุสัตว จ.ระยอง พรอมเจาหนาที่

และอาสาสมัคร เขาปฏิบัติการโครงการฯ ณ 

เดอะ รีสอรท วิลลา อ.แกลง จ.ระยอง 

ส.อ.ท. จัด FTI EXPO 2022 ชูแนวคิด SHAPING FUTURE INDUSTRIES    สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศ (ส.อ.ท.) จับมือพันธมิตรทุกภาคสวน แถลงขาวจัดงาน FTI EXPO 

2022 ชูแนวคิด 'SHAPING FUTURE INDUSTRIES | ฉากทัศนใหม อุตสาหกรรมไทยสู

อนาคต' ขานรับนโยบายเปดประเทศ ระดมองคกรชั้นนํารวมจัดแสดงสินคา ประชุมสัมมนา 

เจรจาธุรกิจและเสนอความกาวหนาเทคโนโลยี ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 2-6 กุมภาพันธ 2565 ณ 

ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม โดยมีนายสุพันธุ มงคลสุธี ประธาน 

ส.อ.ท. รวมดวย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธาน ส.อ.ท., นายมนตรี มหาพฤกษพงศ 

เลขาธิการ ส.อ.ท., นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสหกรรมจังหวัดเชียงใหม และ 

นางศุภวรรณ ตีระรัตน รองผูอํานวยการอาวุโส สสปน. รวมแถลงขาว ณ หองรอยัลมณียา 

บอลรูม ชั้น M โรงแรมเรเนซองส ราชประสงค

เตรียมตัวสูโลกท่ีเปล่ียนแปลง    นพ.มานัส โพธาภรณ รองอธิบดีกรมการแพทย เปนประธาน

เปดการสัมมนาการพัฒนามาตรฐานคลินิกโรคจากการทํางานสูสากล คร้ังท่ี 5 "เตรียมตัวสูโลกที่

เปลี่ยนแปลง" จัดโดย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ณ หองวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด 

คอนเวนชั่น โดยมี นพ.เกรียงไกร นามไธสง ผูอํานวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, 

นพ.อดุลย บัณฑุกุล นายแพทยทรงคุณวุฒิ, นพ.ศรวิทย โอสถศิลป นายแพทยชํานาญการ, 

ดร.วรรณา จงจิตรไพศาล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ, นพ.ศุภกร ตุลยไตรรัตน นายแพทย

ชํานาญการ, พญ.ชีวรัตน ปราสาร นายแพทยชํานาญการ และแขกผูมีเกียรติเขารวมงาน

ไทยเบฟ สนับสนุน มูลนิธิผืนปาในใจเรา     บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มอบเงินสนับสนุน จํานวน 

1 ลานบาท แก มูลนิธิผืนปาในใจเรา เพ� อสนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิผืนปาในใจเรา 

ในการสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยมี ผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ กรรมการและ

เหรัญญิก มูลนิธิผืนปาในใจเรา พรอมดวย วรินยุพา พรประภา และ รัชชาภา จาวจักรศิริ 

รับมอบจาก ภาวินี ไชยสิทธิ์ ผูอํานวยการสํานักส� อสารองคกร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน)  ณ Wisdom Valley พัทยา เขาไมแกว จ.ชลบุรี 
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มิต ูบิชิ ไทรทัน รุนปจจุบันถือเปนรถ

กระบะที่ลูกคาทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

ตางช� นชอบดวยหลากหลายเหตุผล นอกจาก

รูปลักษณที่แข็งแกรงและทรงพลัง รถกระบะ

รุ่นนี้ยังได้รับเสียงชื่นชมอย่างยอดเยี่ยมทั้ง

ในดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณอํานวย

ความสะดวกที่ครบครัน สมรรถนะของ

เคร� องยนต การขับขี่ที่คลองตัว ความทนทาน 

และความมั่นใจในทุกการใชงาน คุณสมบัติ

ท้ังหมดเหลาน้ีถูกผสานกันไวใน มิตซูบิชิ ไทรทัน   

รถกระบะที่ถูกสรางขึ้นภายใตแนวคิด แกรง 

ลุยทุกอุปสรรค  และถือเปนรถกระบะที่มี

สมรรถนะสูงที่สุดรุนหน่ึงที่ลูกคาชาวไทย

สามารถวางใจเลือกใชงาน และนี่คือ  

เหตุผลหลักที่ทําให มิตซูบิชิ ไทรทัน สามารถ

ครองใจลูกคาและควรคาแกการเปนเจาของ

โดดเดนดวยดีไซนที่ทรงพลังทั้งภายใน

และภายนอก ความโดดเดนอันดับแรกของ มิต

ซูบิชิ ไทรทัน ไดแก การดีไซนภายนอกอัน

ทรงพลังดวยเอกลักษณการออกแบบ  

  ที่ทันสมัยและทําใหรถ

กระบะรุนน้ีมีรูปลักษณท่ีแข็งแกรง ดวยขนาด

ที่เหมาะสม และบุคลิกของรถกระบะระดับ

พรีเมียมขนานแทภายใตแนวคิด แกรงดังหินผา  

ที่สะทอนถึงความเชี่ ยวชาญและความ

สามารถดานวิศวกรรมยานยนต ดานหนา

ของ มิตซูบิชิ ไทรทัน โดดเดนดวยไฟหนา

แบบโปรเจคเตอร -  พรอมไฟตัดหมอก

ที่ถูกติดตั้งในตําแหนงที่สูงขึ้น สงผลให มิตซู

บิชิ ไทรทัน มีรูปลักษณเขมสะดุดตา และดวย

ระยะความสูงจากพื้นถึง  มม. จึงชวยลด

ความเสี่ยงที่ ไฟหนาและไฟตัดหมอกจะได

รับความเสียหายจากการขับขี่ฝานํ้าทวมขัง 

หรือ ถูกหินกระเด็นใสจากดานหนา ภายใน

หองโดยสารของ มิตซูบิชิ ไทรทัน มีดีไซนที่

โฉบเฉี่ยว ทันสมัย และแข็งแกรง ที่สะทอน

ใหเห็นอยางชัดเจนจากงานดีไซนของแผง

ควบคุมและชองแอร ผูขับขี่ยังสัมผัสไดถึง

ความประณีต หรูหรา จากวัสดุบุนุมระดับ

พรีเมียมที่มอบผิวสัมผัสที่ออนนุม พรอม

การเดินตะเข็บที่พิถีพิถันของคอนโซลกลาง 

ที่พักแขน และเบรกมือ อีกหนึ่งคุณสมบัติ

ของ มิตซูบิชิ ไทรทัน ที่สรางความประทับ

ใจใหแกผูขับขี่จํานวนมาก ไดแก โครงสราง

หองโดยสารนิรภัยแบบ  ที่ไดผานการ

ทดสอบดานความปลอดภัยจากสถานการณท่ี

ทาทายตาง  จากหลายประเทศทั่วโลก ชวย

ปกปองผู โดยสารดวยโครงสรางท่ีสามารถดูด

ซับแรงกระแทกและทนทานตอการเปลี่ยน

รูปทรงไดอยางมีประสิทธิภาพ ยกระดับ

ความปลอดภัยขึ้นไปอีกขั้น มิตซูบิชิ ไทรทัน 

มาพรอมระบบความปลอดภัยเชิงปองกัน

และระบบชวยเหลือผูขับขี่ที่ครบครันที่สุด

ในระดับเดียวกัน ประกอบดวยระบบเตือน

การชนดานหนาตรงพรอมระบบชวยชะลอ

ความเร็ว ทําการตรวจจับรถยนตและผู ใช

ทางเทาขางหนา ระบบสัญญาณเตือนจุดอับ

สายตา พรอมระบบเตือนขณะเปลี่ยนเลน 

ช่วยป้องกันการชนรถคันอื่นขณะเปลี่ยน

เลนดวยการแจงเตือนผูขับขี่ถามีรถอยูดาน

หลังหรือดานขาง ระบบเตือนดานหลังขณะ

ถอยออกจากชองจอด ตรวจจับวามีรถยนต

กีดขวางขณะถอยหลังหรือไม และ ระบบ

ตัดกําลังเคร� องยนตชั่วขณะเม� อเหยียบคันเรง

อยางรุนแรงและรวดเร็ว  เพ� อลดความเสี่ยง

การเกิดอุบัติเหตุเมื่อเหยียบคันเร่งเมื่อเข้า

เกียรเดินหนาหรือถอยหลังจากชองจอดโดย

ไมตั้งใจ อีกหนึ่งระบบความปลอดภัยอันทัน

7 เหตุผลที่ลูกคาเลือกใช มิตซูบิชิ ไทรทัน
สมัย ไดแก กลองมองภาพรอบคัน ที่ใชกลอง 

 ตัวจับภาพรอบคันพรอมภาพมุมสูงที่แสดง

ส่ิงกีดขวางรอบคัน และเซ็นเซอรกะระยะจอด 

เพ� ออํานวยความสะดวกในการจอดรถ

สมรรถนะแกรงของ มิตซูบิชิ ไทรทัน 

มาพรอมกับระบบควบคุมเสถียรภาพการ

ทรงตัวพรอมระบบปองกันลอหมุนฟรีและ

ควบคุมการล� นไถล ท่ีทํางานรวมกับเทคโนโลยี

ระบบขับเคล� อน  ลอ   -  

สงผลให มิตซูบิชิ ไทรทัน มีสมรรถนะที่เหนือ

ชั้นและพรอมลุยทุกอุปสรรคดวย  โหมด

การขับขี่ ไดแก โหมด  ระบบขับเคล� อน 

 ลอเหมาะกับการขับขี่บนสภาพถนนปกติ

และชวยประหยัดน้ํามัน โหมด  ระบบขับ

เคล� อน  ลอแบบ -     

เสริมประสิทธิภาพในการควบคุมรถเม� อตอง

ใชความเร็วบนสภาพเสนทางที่เปยกล� น 

โหมด  ระบบขับเคล� อนสี่ลออัตรา

ทดความเร็วสูง เหมาะสําหรับการขับขี่ฝา

อุปสรรคเสนทางขรุขระหรือผิวถนนที่เปยก

ล� นโดยยังใชความเร็วได และ โหมด  

ระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัตราทดความเร็วต่ํา

โดยมีรวมทั้งระบบล็อกเฟองทายอัตโนมัติ

ที่ทํางานรวมกับระบบล็อกเฟองทายกลาง

ควบคุมการกระจายกําลังขับเคล� อนไปยังลอ

ตาง  เพ� อการฝาลุยอุปสรรคไดอยางเต็มขั้น 

และในโหมด  นี้ผู ขับขี่สามารถเลือก

โหมดการขับขี่แบบออฟโรด  รูปแบบ ไดแก 

, / ,  และ  

มิตซูบิชิ ไทรทัน ใชเคร� องยนต ไมเวค 

คลีนดีเซล .  ลิตร แรงบิดสูงสุดที่  

นิวตันเมตร  แรงมา พรอมกับระบบสง

กําลังเกียรอัตโนมัติแบบ  สปด สามารถ

ตอบสนองอัตราการเรงแซงไดอยางรวดเร็ว 

พรอมความนุมนวลขณะขับขี่และยังรองรับ

นํ้ามันไบโอดีเซล บี  อีกดวย พรอมกันน้ี

ลูกคายังจะไดรับแพ็คเกจบริการหลังการขาย 

มิตซูบิชิ เซอรวิส แพ็กเกจ  ประกอบดวย 

ฟรีคาบริการเช็คระยะ  ป และฟรีบริการ

ชวยเหลือฉุกเฉิน  ป โดยบริษัท  พรอม

ยกระดับมาตรฐานการใหบริการหลังการ

ขายเพิ่มขึ้นดวยการมอบการรับประกัน  ป 

และฟรีคาแรงอีก  ป ใหเปนการรับประกัน

มาตรฐาน หรือ ม่ันใจย่ิงข้ึนดวยออฟช่ันพิเศษ 

โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพ 

นานสูงสุดรวม  ป เพ� อชวยเพิ่มความ

มั่นใจใหแกลูกคามากยิ่งขึ้นดวยคาใชจายใน

การบํารุงรักษาที่ ไมแพง และราคาขายตอ

ที่เหมาะสม

มาสดาเปดเกมสบุกหนักตลาดครอส

โอเวอรเอสยูวี เปดตัวแนะนํา   

-  มาพรอมแนวคิด   ให

ชีวิตไปอีกข้ัน กับเอสยูวีใหมท่ีคุมคากวา ทุกรุน

ยอยมาพรอมเทคโนโลยีสกายแอคทีฟ เช� อม

ตอคนรุนใหมกับโลกยานยนตดวยการส� อสาร

แบบไรขีดจํากัด มาพรอมอุปกรณชารจไฟ

แบบไรสายตอบโจทย ไลฟสไตลอิสระสังคม

แหงโลกยุคดิจิตอล พบกับอีกระดับของสี

ภายนอกเทรนดใหม สีบรอนซ แพลตทินั่ม 

ควอตซ มอบความสปอรตพรีเม่ียมในทุกมุมมอง 

สะทอนเอกลักษณความมีสไตลของผูขับขี่ที่

ชัดเจน ต้ังเปาเจาะกลุมคนรุนใหมกลุม -  

และ -   ท่ีมองหารถเอสยูวีคันแรก 

ที่ตอบครบทั้งไลฟสไตลและภาพลักษณ

ตลอดจนฟงกชั่นการใชงานบนพื้นฐานความ

คุมคา ต้ังราคาขายเร่ิมตนเพียง ,  บาท 

พรอมขอเสนอพิเศษชวงเปดตัวกับดอกเบี้ย 

. ฟรีประกันภัยชั้น    

  ป

ชาญชัย ตระการอดมสข 

ประ านบริหาร บริ ัท มาสดา 

เ ลส (ประเทศไทย) จํากัด เปด

เผยวา   -  ถือเปน

หนึ่งในรถครอสโอเวอรเอสยูวี

รุนเริ่มตนที่ ไดรับความนิยมเปน

อยางมากจากลูกคาทั่วโลกรวม

ทั้งลูกคาชาวไทย เปดตัวแนะนํา

ครั้ งแรกในประเทศไทยเมื่อ

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  

สามารถสรางยอดขายใหกับมา

สดาไดอยางตอเน� อง กลายเปนโมเดลที่ทํา

สถิติเติบโตสูงสุดเปนประวัติการณ และลาสุด

ในปนี้ (เดือนมกราคม-ตุลาคม ) ก็สราง

สถิติใหมดวยอัตราการเติบโตสูงสุดถึง  

ทามกลางวิกฤตโควิด-  โดยมียอดขายสะสม

สูงถึง ,  คัน ซ่ึงการเปดตัว   

-  ครั้งนี้ นับเปนการวางกลยุทธ ใหม

ของมาสดา ในการสรางความแข็งแกรง

ดานผลิตภัณ ใหกับรถเอสยูวีในตระกูล -

 ในชวงโคงสุดทายของปน้ี ตอเน� องจาก

ที่ ไดเปดตัวแนะนํารถครอสโอเวอรเอสยูวี

รุ นพี่   -  และ  

 -  พรอมคอนเซปตที่เดนชัดดวย

ภาพลักษณของ    ไป

เม� อชวงเดือนตุลาคมที่ผานมา และกําลังได

รับความนิยมอยางมากในเวลานี้ เน� องจาก

การวางกลยุทธดานราคา การขยายฐานลูกคา 

การเติมเทคโนโลยี และเพ่ิมอุปกรณมาตรฐาน 

ที่ลูกคาสัมผัสและเปนเจาของไดงายขึ้น

รี เพ่ิมพงศพัน  รองประ านบริหาร

อาว ส บริ ทั มาสดา เ ลส (ประเทศไทย) 

จํากัด กลาววา การเปดตัวแนะนํา  

 -  ถือเปนการวางกลยุทธ

ครั้งสําคัญในการสรางมาตรฐานใหม

ใหกับรถประเภทครอสโอเวอรเอสยูวี

ของประเทศไทย การปรับโฉม  

 -  ใหมีความล้ําสมัยมากขึ้น

อีกข้ัน และตอบโจทยความ

ตองการของลูกคาในยุค

ดิจิตอลมากยิ่งขึ้น ซึ่งการ

กลับมาครั้ งนี้มาพรอม

แนวคิด   

ใหชีวิตไปอีกขั้น กับเอสยูวี

ใหมที่คุมคากวา โดยมุงเจาะ

กลุมเปาหมายไปยังกลุมคน

รุนใหมที่มีคาแรกเตอรและมี

สไตล อัพเดททุกเทรนด พั นา

ตัวเองอยูเสมอ ไมหยุดอยูกับท่ี 

มองทุกจั งหวะเปนโอกาส 

เลือกที่จะแขงและเอาชนะตัวเอง เพ� อให

พรอมกาวสูความสําเร็จอีกขั้น ไดใชชีวิตและ

เติมเต็มประสบการณของตัวเองและกลุม

เพ� อนอยางเต็มที่และคุมคา  และกําลังมอง

หารถครอสโอเวอรเอสยูวีคันแรกในกลุม 

-  ที่พรอมดวยเทคโนโลยี และมาพรอม

ความคุมคาครอบคลุมและตอบโจทยความ

ตองการ ทั้งในเชิงภาพลักษณ ประสบการณ

เปดตัว    สีใหม แพลตทินั่ม ควอต   เพิ่มออฟชั่นเต็มคัน เริ่มตน  แสนกวา

และการใชงานอยางครบถวน 

เพื่อก้าวไปสู่ เป้าหมายอีกขั้น

ของชีวิตในแบบฉบับของตัวเอง 

ดังนั้น   -  จึง

เปนทางเลือกที่ตอบโจทยความ

ตองการและตัวตนของกลุม

เปาหมายอยางแทจริง ครบครัน

ดวยเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยในรุน

ยอยทั้ง  รุน รองรับการเช� อม

ตอแบบไรขีดจํากัด ตอบรับทุก

ประสบการณที่ทําใหชีวิตกาวไปสูอีกระดับ 

ดวยความอเนกประสงคของการใชงานที่มา

พร้อมกับเครื่ องยนต์

ขนาด .  ลิตร ในทุกรุน

ยอย ที่ใหพละกําลังแรง

มากที่ สุดในกลุ ม เซก

เมนตถึง  แรงมา 

แรงบิดสูงสุด  นิว

ตัน-เมตร ประหยัดนํ้ามัน

ถึง .  กม.  และ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

พรอมดวยความเหนือ

ชั้นของเทคโนโลยีสกายแอคทีฟ ที่ผสานและ

ควบคุมการทํางานของรถทั้งคันใหทํางาน

ประสานกันอยางมีประสิทธิภาพ เพ� อสงมอบ

ประสบการณความสนุกคลองตัวในการขับขี่

ตามแนวคิด จินบะ อิไต พรอมดวยระบบ

ควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะ - -

  ( ) ราคาจําหนาย  

 -  รุน  ราคาจําหนาย 

,  บาท รุน   ราคา

จําหนาย ,  บาท รุน  

ราคาจําหนาย ,  บาท

13ยานยนต

มิต ูบิชิ ไทรทัน รุนปจจุบันถือเปนรถ

กระบะที่ลูกคาทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

ตางช� นชอบดวยหลากหลายเหตุผล นอกจาก

รูปลักษณที่แข็งแกรงและทรงพลัง รถกระบะ

รุ่นนี้ยังได้รับเสียงชื่นชมอย่างยอดเยี่ยมทั้ง

ในดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณอํานวย

ความสะดวกที่ครบครัน สมรรถนะของ

เคร� องยนต การขับขี่ที่คลองตัว ความทนทาน 

และความมั่นใจในทุกการใชงาน คุณสมบัติ

ท้ังหมดเหลาน้ีถูกผสานกันไวใน มิตซูบิชิ ไทรทัน   

รถกระบะที่ถูกสรางขึ้นภายใตแนวคิด แกรง 

ลุยทุกอุปสรรค  และถือเปนรถกระบะที่มี

สมรรถนะสูงที่สุดรุนหน่ึงที่ลูกคาชาวไทย

สามารถวางใจเลือกใชงาน และนี่คือ  

เหตุผลหลักที่ทําให มิตซูบิชิ ไทรทัน สามารถ

ครองใจลูกคาและควรคาแกการเปนเจาของ

โดดเดนดวยดีไซนที่ทรงพลังทั้งภายใน

และภายนอก ความโดดเดนอันดับแรกของ มิต

ซูบิชิ ไทรทัน ไดแก การดีไซนภายนอกอัน

ทรงพลังดวยเอกลักษณการออกแบบ  

  ที่ทันสมัยและทําใหรถ

กระบะรุนน้ีมีรูปลักษณท่ีแข็งแกรง ดวยขนาด

ที่เหมาะสม และบุคลิกของรถกระบะระดับ

พรีเมียมขนานแทภายใตแนวคิด แกรงดังหินผา  

ที่สะทอนถึงความเชี่ ยวชาญและความ

สามารถดานวิศวกรรมยานยนต ดานหนา

ของ มิตซูบิชิ ไทรทัน โดดเดนดวยไฟหนา

แบบโปรเจคเตอร -  พรอมไฟตัดหมอก

ที่ถูกติดตั้งในตําแหนงที่สูงขึ้น สงผลให มิตซู

บิชิ ไทรทัน มีรูปลักษณเขมสะดุดตา และดวย

ระยะความสูงจากพื้นถึง  มม. จึงชวยลด

ความเสี่ยงที่ ไฟหนาและไฟตัดหมอกจะได

รับความเสียหายจากการขับขี่ฝานํ้าทวมขัง 

หรือ ถูกหินกระเด็นใสจากดานหนา ภายใน

หองโดยสารของ มิตซูบิชิ ไทรทัน มีดีไซนที่

โฉบเฉี่ยว ทันสมัย และแข็งแกรง ที่สะทอน

ใหเห็นอยางชัดเจนจากงานดีไซนของแผง

ควบคุมและชองแอร ผูขับขี่ยังสัมผัสไดถึง

ความประณีต หรูหรา จากวัสดุบุนุมระดับ

พรีเมียมที่มอบผิวสัมผัสที่ออนนุม พรอม

การเดินตะเข็บที่พิถีพิถันของคอนโซลกลาง 

ที่พักแขน และเบรกมือ อีกหนึ่งคุณสมบัติ

ของ มิตซูบิชิ ไทรทัน ที่สรางความประทับ

ใจใหแกผูขับขี่จํานวนมาก ไดแก โครงสราง

หองโดยสารนิรภัยแบบ  ที่ไดผานการ

ทดสอบดานความปลอดภัยจากสถานการณท่ี

ทาทายตาง  จากหลายประเทศทั่วโลก ชวย

ปกปองผู โดยสารดวยโครงสรางท่ีสามารถดูด

ซับแรงกระแทกและทนทานตอการเปลี่ยน

รูปทรงไดอยางมีประสิทธิภาพ ยกระดับ

ความปลอดภัยขึ้นไปอีกขั้น มิตซูบิชิ ไทรทัน 

มาพรอมระบบความปลอดภัยเชิงปองกัน

และระบบชวยเหลือผูขับขี่ที่ครบครันที่สุด

ในระดับเดียวกัน ประกอบดวยระบบเตือน

การชนดานหนาตรงพรอมระบบชวยชะลอ

ความเร็ว ทําการตรวจจับรถยนตและผู ใช

ทางเทาขางหนา ระบบสัญญาณเตือนจุดอับ

สายตา พรอมระบบเตือนขณะเปลี่ยนเลน 

ช่วยป้องกันการชนรถคันอื่นขณะเปลี่ยน

เลนดวยการแจงเตือนผูขับขี่ถามีรถอยูดาน

หลังหรือดานขาง ระบบเตือนดานหลังขณะ

ถอยออกจากชองจอด ตรวจจับวามีรถยนต

กีดขวางขณะถอยหลังหรือไม และ ระบบ

ตัดกําลังเคร� องยนตชั่วขณะเม� อเหยียบคันเรง

อยางรุนแรงและรวดเร็ว  เพ� อลดความเสี่ยง

การเกิดอุบัติเหตุเมื่อเหยียบคันเร่งเมื่อเข้า

เกียรเดินหนาหรือถอยหลังจากชองจอดโดย

ไมตั้งใจ อีกหนึ่งระบบความปลอดภัยอันทัน

7 เหตุผลที่ลูกคาเลือกใช มิตซูบิชิ ไทรทัน
สมัย ไดแก กลองมองภาพรอบคัน ที่ใชกลอง 

 ตัวจับภาพรอบคันพรอมภาพมุมสูงที่แสดง

ส่ิงกีดขวางรอบคัน และเซ็นเซอรกะระยะจอด 

เพ� ออํานวยความสะดวกในการจอดรถ

สมรรถนะแกรงของ มิตซูบิชิ ไทรทัน 

มาพรอมกับระบบควบคุมเสถียรภาพการ

ทรงตัวพรอมระบบปองกันลอหมุนฟรีและ

ควบคุมการล� นไถล ท่ีทํางานรวมกับเทคโนโลยี

ระบบขับเคล� อน  ลอ   -  

สงผลให มิตซูบิชิ ไทรทัน มีสมรรถนะที่เหนือ

ชั้นและพรอมลุยทุกอุปสรรคดวย  โหมด

การขับขี่ ไดแก โหมด  ระบบขับเคล� อน 

 ลอเหมาะกับการขับขี่บนสภาพถนนปกติ

และชวยประหยัดน้ํามัน โหมด  ระบบขับ

เคล� อน  ลอแบบ -     

เสริมประสิทธิภาพในการควบคุมรถเม� อตอง

ใชความเร็วบนสภาพเสนทางที่เปยกล� น 

โหมด  ระบบขับเคล� อนสี่ลออัตรา

ทดความเร็วสูง เหมาะสําหรับการขับขี่ฝา

อุปสรรคเสนทางขรุขระหรือผิวถนนที่เปยก

ล� นโดยยังใชความเร็วได และ โหมด  

ระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัตราทดความเร็วต่ํา

โดยมีรวมทั้งระบบล็อกเฟองทายอัตโนมัติ

ที่ทํางานรวมกับระบบล็อกเฟองทายกลาง

ควบคุมการกระจายกําลังขับเคล� อนไปยังลอ

ตาง  เพ� อการฝาลุยอุปสรรคไดอยางเต็มขั้น 

และในโหมด  นี้ผู ขับขี่สามารถเลือก

โหมดการขับขี่แบบออฟโรด  รูปแบบ ไดแก 

, / ,  และ  

มิตซูบิชิ ไทรทัน ใชเคร� องยนต ไมเวค 

คลีนดีเซล .  ลิตร แรงบิดสูงสุดที่  

นิวตันเมตร  แรงมา พรอมกับระบบสง

กําลังเกียรอัตโนมัติแบบ  สปด สามารถ

ตอบสนองอัตราการเรงแซงไดอยางรวดเร็ว 

พรอมความนุมนวลขณะขับขี่และยังรองรับ

นํ้ามันไบโอดีเซล บี  อีกดวย พรอมกันน้ี

ลูกคายังจะไดรับแพ็คเกจบริการหลังการขาย 

มิตซูบิชิ เซอรวิส แพ็กเกจ  ประกอบดวย 

ฟรีคาบริการเช็คระยะ  ป และฟรีบริการ

ชวยเหลือฉุกเฉิน  ป โดยบริษัท  พรอม

ยกระดับมาตรฐานการใหบริการหลังการ

ขายเพิ่มขึ้นดวยการมอบการรับประกัน  ป 

และฟรีคาแรงอีก  ป ใหเปนการรับประกัน

มาตรฐาน หรือ ม่ันใจย่ิงข้ึนดวยออฟช่ันพิเศษ 

โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพ 

นานสูงสุดรวม  ป เพ� อชวยเพิ่มความ

มั่นใจใหแกลูกคามากยิ่งขึ้นดวยคาใชจายใน

การบํารุงรักษาที่ ไมแพง และราคาขายตอ

ที่เหมาะสม

มาสดาเปดเกมสบุกหนักตลาดครอส

โอเวอรเอสยูวี เปดตัวแนะนํา   

-  มาพรอมแนวคิด   ให

ชีวิตไปอีกข้ัน กับเอสยูวีใหมท่ีคุมคากวา ทุกรุน

ยอยมาพรอมเทคโนโลยีสกายแอคทีฟ เช� อม

ตอคนรุนใหมกับโลกยานยนตดวยการส� อสาร

แบบไรขีดจํากัด มาพรอมอุปกรณชารจไฟ

แบบไรสายตอบโจทย ไลฟสไตลอิสระสังคม

แหงโลกยุคดิจิตอล พบกับอีกระดับของสี

ภายนอกเทรนดใหม สีบรอนซ แพลตทินั่ม 

ควอตซ มอบความสปอรตพรีเม่ียมในทุกมุมมอง 

สะทอนเอกลักษณความมีสไตลของผูขับขี่ที่

ชัดเจน ต้ังเปาเจาะกลุมคนรุนใหมกลุม -  

และ -   ท่ีมองหารถเอสยูวีคันแรก 

ที่ตอบครบทั้งไลฟสไตลและภาพลักษณ

ตลอดจนฟงกชั่นการใชงานบนพื้นฐานความ

คุมคา ต้ังราคาขายเร่ิมตนเพียง ,  บาท 

พรอมขอเสนอพิเศษชวงเปดตัวกับดอกเบี้ย 

. ฟรีประกันภัยชั้น    

  ป

ชาญชัย ตระการอดมสข 

ประ านบริหาร บริ ัท มาสดา 

เ ลส (ประเทศไทย) จํากัด เปด

เผยวา   -  ถือเปน

หนึ่งในรถครอสโอเวอรเอสยูวี

รุนเริ่มตนที่ ไดรับความนิยมเปน

อยางมากจากลูกคาทั่วโลกรวม

ทั้งลูกคาชาวไทย เปดตัวแนะนํา

ครั้ งแรกในประเทศไทยเมื่อ

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  

สามารถสรางยอดขายใหกับมา

สดาไดอยางตอเน� อง กลายเปนโมเดลที่ทํา

สถิติเติบโตสูงสุดเปนประวัติการณ และลาสุด

ในปนี้ (เดือนมกราคม-ตุลาคม ) ก็สราง

สถิติใหมดวยอัตราการเติบโตสูงสุดถึง  

ทามกลางวิกฤตโควิด-  โดยมียอดขายสะสม

สูงถึง ,  คัน ซ่ึงการเปดตัว   

-  ครั้งนี้ นับเปนการวางกลยุทธ ใหม

ของมาสดา ในการสรางความแข็งแกรง

ดานผลิตภัณ ใหกับรถเอสยูวีในตระกูล -

 ในชวงโคงสุดทายของปน้ี ตอเน� องจาก

ที่ ไดเปดตัวแนะนํารถครอสโอเวอรเอสยูวี

รุ นพี่   -  และ  

 -  พรอมคอนเซปตที่เดนชัดดวย

ภาพลักษณของ    ไป

เม� อชวงเดือนตุลาคมที่ผานมา และกําลังได

รับความนิยมอยางมากในเวลานี้ เน� องจาก

การวางกลยุทธดานราคา การขยายฐานลูกคา 

การเติมเทคโนโลยี และเพ่ิมอุปกรณมาตรฐาน 

ที่ลูกคาสัมผัสและเปนเจาของไดงายขึ้น

รี เพ่ิมพงศพัน  รองประ านบริหาร

อาว ส บริ ทั มาสดา เ ลส (ประเทศไทย) 

จํากัด กลาววา การเปดตัวแนะนํา  

 -  ถือเปนการวางกลยุทธ

ครั้งสําคัญในการสรางมาตรฐานใหม

ใหกับรถประเภทครอสโอเวอรเอสยูวี

ของประเทศไทย การปรับโฉม  

 -  ใหมีความล้ําสมัยมากขึ้น

อีกข้ัน และตอบโจทยความ

ตองการของลูกคาในยุค

ดิจิตอลมากยิ่งขึ้น ซึ่งการ

กลับมาครั้ งนี้มาพรอม

แนวคิด   

ใหชีวิตไปอีกขั้น กับเอสยูวี

ใหมที่คุมคากวา โดยมุงเจาะ

กลุมเปาหมายไปยังกลุมคน

รุนใหมที่มีคาแรกเตอรและมี

สไตล อัพเดททุกเทรนด พั นา

ตัวเองอยูเสมอ ไมหยุดอยูกับท่ี 

มองทุกจั งหวะเปนโอกาส 

เลือกที่จะแขงและเอาชนะตัวเอง เพ� อให

พรอมกาวสูความสําเร็จอีกขั้น ไดใชชีวิตและ

เติมเต็มประสบการณของตัวเองและกลุม

เพ� อนอยางเต็มที่และคุมคา  และกําลังมอง

หารถครอสโอเวอรเอสยูวีคันแรกในกลุม 

-  ที่พรอมดวยเทคโนโลยี และมาพรอม

ความคุมคาครอบคลุมและตอบโจทยความ

ตองการ ทั้งในเชิงภาพลักษณ ประสบการณ

เปดตัว    สีใหม แพลตทินั่ม ควอต   เพิ่มออฟชั่นเต็มคัน เริ่มตน  แสนกวา

และการใชงานอยางครบถวน 

เพื่อก้าวไปสู่ เป้าหมายอีกขั้น

ของชีวิตในแบบฉบับของตัวเอง 

ดังนั้น   -  จึง

เปนทางเลือกที่ตอบโจทยความ

ตองการและตัวตนของกลุม

เปาหมายอยางแทจริง ครบครัน

ดวยเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยในรุน

ยอยทั้ง  รุน รองรับการเช� อม

ตอแบบไรขีดจํากัด ตอบรับทุก

ประสบการณที่ทําใหชีวิตกาวไปสูอีกระดับ 

ดวยความอเนกประสงคของการใชงานที่มา

พร้อมกับเครื่ องยนต์

ขนาด .  ลิตร ในทุกรุน

ยอย ที่ใหพละกําลังแรง

มากที่ สุดในกลุ ม เซก

เมนตถึง  แรงมา 

แรงบิดสูงสุด  นิว

ตัน-เมตร ประหยัดนํ้ามัน

ถึง .  กม.  และ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

พรอมดวยความเหนือ

ชั้นของเทคโนโลยีสกายแอคทีฟ ที่ผสานและ

ควบคุมการทํางานของรถทั้งคันใหทํางาน

ประสานกันอยางมีประสิทธิภาพ เพ� อสงมอบ

ประสบการณความสนุกคลองตัวในการขับขี่

ตามแนวคิด จินบะ อิไต พรอมดวยระบบ

ควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะ - -

  ( ) ราคาจําหนาย  

 -  รุน  ราคาจําหนาย 

,  บาท รุน   ราคา

จําหนาย ,  บาท รุน  

ราคาจําหนาย ,  บาท

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๓๙/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวอภิญญา ภูผานี หรือฟาเรทเตรท กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสิน ตกเปนของแผนดิน ตามพ

ระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบ

มาตรา ๕๑

 ศาลนัด นัดไตสวนคํารองผานระบบอิเล็กทรอนิกส วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา 

๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง ขอใหศาลมีคําส่ังใหนําทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด 

ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการส่ังใหทรัพยสินทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/

มูลคา (บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 

๓๓๗๙๒ หนาสํารวจ ๕๗๓๗ 

ตําบลปาหวายน่ัง อําเภอ

บานฝาง จังหวัดขอนแกน เน้ือท่ี 

๑ งาน ๒๑ ๒ สวน ๑๐ ตารางวา

- นางเปตง

ภูผานี

๒๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓)

๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 

๒๙๖๑๓ หนาสํารวจ ๔๑๒๖ 

ตําบลปาหวายน่ัง อําเภอ

บานฝาง จังหวัดขอนแกน เน้ือท่ี 

๘๕ ตารางวา

- นางสาว

อนุธิดา 

หารคําตัน

๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓)

๓ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาบานแอนดบี

ยอนด ขอนแกนเลขท่ีบัญชี 

๐๑๘๘๐๓๘๔๖๘ช� อบัญชี นางสาว

อภิญญา ภูผานี 

- นางสาว

อภิญญา 

ภูผานี

๑๕,๓๕๒.๖๖ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

 

๔ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็น

ทรัลพลาซา ขอนแกน เลขท่ี

บัญชี ๐๖๙๘๖๓๗๕๕๒ช� อบัญชี 

นางสาวดาริการ ภูผานี 

- นางสาว

ดาริการ 

ภูผานี

๘๖.๔๗ บาท 

(ณ วันที่ ๖ 

กันยายน ๒๕๖๔)

๕ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาบาน

แอนดบียอนด ขอนแกน เลขท่ี

บัญชี ๐๓๖๑๘๔๔๐๑๗ ช� อบัญชี 

นางสาวดาริการ ภูผานี 

- นางสาว

ดาริการ 

ภูผานี

๘,๖๓๘.๓๕ บาท 

(ณ วันที่ ๖ 

กันยายน ๒๕๖๔)

๖ เงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาบานทุม เลขท่ีบัญชี 

๙๘๓๕๔๔๕๑๒๕ ช� อบัญชี 

นางเปตง ภูผานี 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ไต้ฝุ่นรายถล่มยับปินส์ดับ12ศพ

‘ซูจี’ สวมชุดนักโทษขึ้นศาลครั้งแรก

ย่างกุ้ง • รอยเตอร์รายงานอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับกระบวน 

การพิจารณาคดีของเมียนมาว่า อองซาน ซูจี อดีตผู้นำาเมียน                                                                        

มาที่โดนรัฐประหาร มาขึ้นศาลเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม  

โดยใส่เสื้อสีขาวและลองยีหรือโสร่งพม่าสีน้ำาตาล ซึ่งเป็นชุด

นักโทษของเมียนมา ก่อนหน้านี้ศาลตัดสินให้ซูจีรับโทษจำาคุก 

4 ปี ในข้อหาปลุกปั่นยุยงและละเมิดมาตรการควบคุมไวรัส

โคโรนา ต่อมาได้รับการลดโทษลงเหลือจำาคุก 2 ปี แต่ซูจียัง

ต้องขึ้นศาลอีกหลายคดี เป็นครั้งแรกที่ซูจีสวมชุดนักโทษขึ้น

ศาล ซึ่งปกติเธอใส่ชุดประจำาชาติที่มีความงามสง่า และบาง

คร้ังประดับดอกไม้ท่ีผม ยังไม่แน่ชัดว่าการท่ีซูจีต้องใส่ชุดนักโทษ

ขึ้นศาลจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงต่อการไต่สวน

คดีที่ซูจีและอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสคนอื่นของเมียนมากำาลัง

เผชิญอยู่หรือไม่ แหล่งข่าวผู้นี้เผยด้วยว่า เมียวอ่อง อดีต

นายกเทศมนตรีกรุงเนปยีดอ ที่ถูกดำาเนินคดีด้วย สวมชุดนัก 

โทษมาข้ึนศาลเมื่อวันศุกร์เช่นกัน ขณะท่ีพลเอกอาวุโสมิน อ่อง 

หล่าย กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ซูจีและอดีตประธานาธิบดีวิน มยินต์ 

ถูกคุมขังอยู่ในสถานที่เดียวกันระหว่างการพิจารณาคดี โดย

ไม่ส่งทั้งสองคนเข้าเรือนจำา

น้ำาท่วมทางเหนืออิรักเซ่น 8 ราย

อัรบีล • เอเอฟพีรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8 ราย

จากฝนตกหนัก ทำาให้เกิดน้ำาท่วมฉับพลันในเมืองอัรบีล เมือง

เอกของเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานทางเหนือของอิรัก 

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม โอมิด โคชนอว์ ผู้ว่าฯ เมืองอัรบีล 

เผยว่า น้ำาเริ่มท่วมเมื่อเวลา 04.00 น. วันศุกร์ มีผู้เสียชีวิต 8 

ราย ในจำานวนนี้มีผู้หญิงและเด็กด้วย น้ำาท่วมสร้างความเสีย

หายอย่างหนักในเขตตะวันออกของเมืองซึ่งเป็นที่พำานักของ

ผู้ใช้แรงงาน และเจ้าหน้าที่สำานักป้องกันภัยพลเรือน 4 คน 

ได้รับบาดเจ็บจากการไปช่วยประชาชนที่ติดอยู่รถยนต์ที่ โดน

กระแสน้ำาพัดไป โฆษกสำานักป้องกันภัยพลเรือนเผยว่า ผู้เสีย

ชีวิตจากน้ำาท่วมครั้งนี้ หนึ่งรายถูกฟ้าผ่าตาย ส่วนคนอื่นเสีย

ชีวิตเนื่องจากจมน้ำาหลังจากน้ำาเข้าท่วมบ้าน ชาวบ้านจำานวน

มากต้องละทิ้งบ้านที่ถูกน้ำาท่วม ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีรายงานจาก

เมืองอัรบีลว่า ถนนในเมืองเต็มไปด้วยดินโคลน และรถบัส, 

รถบรรทุกถูกกระแสน้ำาพัดไปไกลและบางคันพลิกคว่ำา

ยูเอ็นร้องเวียดปล่อย 4 นักเคลื่อนไหว

เจนีวา • ราวินดา ชัมดาซานิ โฆษกสำานักงานข้าหลวงใหญ่

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ แถลงเมื่อวันศุกร์ แสดง

ความกังวลที่เวียดนามตัดสินจำาคุกนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชน

และสิทธิที่ดิน และผู้สื่อข่าวรวม 4 คน เรียกร้องให้ปล่อย

ตัวทันที โด๋ นาง จุง นักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม, ต่อต้าน

จีนและเจ้าหน้าที่รัฐคอร์รัปชัน โดนโทษจำาคุก 10 ปีเมื่อวัน

พฤหัสบดี, ทรินท์ บ๋า เฝือง และเหวียน ทิ ตัม โดนโทษจำา

คุก 10 ปี และ 6 ปี ตามลำาดับ เมื่อวันพุธในความผิดเดียวกัน 

ส่วนเมื่อวันอังคาร ฝ่าม ดวน จ่าง ผู้สื่อข่าวโดนโทษจำาคุก 9 

ปี ข้อหาต่อต้านรัฐ.

เซบู • ซูเปอร์ ไต้ฝุ่น “ราย” ซึ่งเป็นพายุรุนแรงที่สุดที่เข้าถล่ม

ฟิลิปปินส์ในปีนี้ สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในภาคใต้และ

ภาคกลางของประเทศเมื่อวันพฤหัสบดี ก่อนอ่อนกำาลังขณะมุ่งหน้า

ออกทะเลจีนใต้ในวันเสาร์ ยอดสังเวยชีวิตในวันศุกร์เพิ่มเป็นอย่าง

น้อย 12 ศพ

รายงานเอเอฟพีเมื่อวันศุกร์

ท่ี 17 ธันวาคม 2564 กล่าวว่าพา 

ยุรายข้ึนฝ่ังท่ีเกาะเซียร์เกาของ

ฟิลิปปินส์เม่ือวันพฤหัสบดีด้วย

ความรุนแรงระดับซูเปอร์ไต้ฝุ่น 

หรือเทียบเท่ากับเฮอริเคนระดับ 

5 โดยมีความเร็วลมคงที่สูงสุด 

195 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทางการฟิ 

ลิปปินส์ ได้อพยพประชาชนมาก 

กว่า 300,000 คน ทั้งชาวบ้าน

และนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว

ริมทะเล ขณะที่พายุลูกนี้เคลื่อน

ผ่านภูมิภาคตอนกลางและตอนใต้                                          

ของประเทศ ซ่ึงทำาให้การคมนาคม

ส่ือสารในบางพ้ืนที่ถูกตัดขาดอา 

คารบ้านเรือนพังเสียหาย หลังคา

ปลิดปลิวหรือถล่ม

ในวันศุกร์ สำานักงานอุตุ                                                     

นิยมวิทยากล่าวว่า พายุลูกน้ีอ่อน

กำาลังเล็กน้อย โดยมีความเร็วลม

สูงสุด 155 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

เออร์เนสโต มาตูกัส นายก

เทศมนตรีเมืองซูรี เกาบนเกาะ                                                             

มินดาเนา เผยกับสถานีเอบีเอส- 

ซีบีเอ็นว่า พายุรายกระหน่ำาเมือง                                                   

ที่มีประชากร 170,000 คนแห่ง

นี้นานหลายชั่วโมง สร้างความ

เสียหายรุนแรง “ลมรุนแรงมาก 

ทุกส่ิงทุกอย่างได้รับความเสียหาย 

หลังคากระจุย ถนนถูกดินถล่มปิด

เส้นทาง” 

ด้านเดนนิส ดาตู ผู้สื่อข่าว

ของเอบีเอส-ซีบีเอ็น รายงานจาก

เมืองซูรีเกาว่า อาคารทุกหลังได้

รับความเสียหายหนัก รวมถึงสำา                                   

นักงานภัยพิบัติของจังหวัด ดูเหมือน

กับเพ่ิงโดนระเบิด ถนนสายหลัก

เข้าสู่เมืองชายฝ่ังแห่งน้ีโดนดินถล่ม

ตัดเส้นทาง ต้นไม้และเสาไฟฟ้า

หลายต้นหักโค่น

“เกาะเซียร์เกาได้รับความ

เสียหายหนัก” ริคาร์โด จาลัด ผู้

อำานวยการสำานักงานคณะกรรม 

การจัดการและบรรเทาความเส่ียง

จากภัยพิบัติแห่งชาติ แถลงเมื่อช่วง

เย็นวันศุกร์ และว่าจำานวนผู้เสีย

ชีวิตเบ้ืองต้นถึงขณะน้ีมีประมาณ 

12 คน จากทุกภูมิภาคท่ีประสบภัย                                                  

พายุลูกน้ี ซ่ึงรวมถึงเกาะปาลาวัน

ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวหมู่เกาะวิซา

ยัน และเกาะมินดาเนา 

ด้านอัลเบอร์โต โบกาเน 

กรา ประธานสหพันธ์สภากาชาด

และสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่าง

ประเทศประจำาฟิลิปปินส์ กล่าว

ว่า ภาพรวมท้ังหมดเพ่ิงเร่ิมปรา                                                  

กฏให้เห็น แต่ชัดเจนว่ามีการทำา 

ลายล้างเป็นวงกว้าง การสื่อสาร

บนเกาะเซียร์เกายังถูกตัดขาด และ

องค์กรหวาดกลัวอย่างย่ิงต่อสภาพ

ของผู้คนท่ีน่ัน

หน่วยยามฝ่ังของฟิลิปปินส์

เผยแพร่ภาพถ่ายทางทวิตเตอร์ 

เป็นภาพหลังคาบ้านเรือนเสียหาย 

ต้นไม้ถูกถอนรากถอนโคน ขณะ

ภาพถ่ายจากทางอากาศเผยภาพ

ทุ่งนาถูกน้ำาท่วมเป็นบริเวณกว้าง 

พายุลูกน้ีทำาให้ฟิลิปปินส์

ต้องยกเลิกเท่ียวบินท่ัวประเทศ 

และท่าเรือหลายสิบแห่งปิดบริ 

การช่ัวคราว เนื่องจากสำานักงาน

อุตุนิยมวิทยาเตือนว่าอาจเกิดคล่ืน                                                     

สูงหลายเมตรซัดเข้าฝ่ัง ท่ีสามารถ

ก่ออุทกภัยท่ีเป็นอันตรายถึงชีวิตใน

พ้ืนท่ีต่ำาริมชายฝ่ัง

โจเอล ดารุนเดย์ วัย 37                                                    

ปี ซึ่งทำาธุรกิจนำาเที่ยวที่จังหวัด                                                      

โบฮอลในภาคกลางของฟิลิปปินส์ 

กล่าวว่ายากท่ีจะอธิบายการทำา 

ลายล้างที่เกิดขึ้น ตัวเขาหลบอยู่

ในบ้านพร้อมกับครอบครัวเมื่อพา  

ยุพัดผ่านและฉีกหลังคาบ้านกระ 

จุยพายุรุนแรงมาก ครั้งสุดท้าย

ท่ีเขาเผชิญกับอะไรแบบน้ีต้องย้อน

ไปในทศวรรษ 1980

ไต้ฝุ่นรายเคลื่อนผ่านภูมิ 

ภาควิซายาไปยังเกาะปาลาวันแล้ว

ในวันศุกร์ และคาดว่าจะเคลื่อน

เข้าสู่ทะเลจีนใต้ในวันเสาร์แล้วมุ่ง

หน้าไปทางเวียดนาม.

โตเกียว • เกิดเหตุไฟไหม้คลินิก                                                     

รักษาผู้ป่วยโรคจิตเวชท่ีต้ังอยู่อาคาร

พาณิชย์แห่งหน่ึงในนครโอซากา

ของญ่ีปุ่นเมื่อวันศุกร์ คาดมีผู้เสีย

ชีวิตอย่างน้อย 27 คน ตำารวจเปิด

การสอบสวนว่าอาจเกิดจากการ

วางเพลิง

สำานักข่าวรอยเตอร์และเอ

เอฟพีรายงานวา่ เกิดเหตุเพลิง                                     

ไหม้คลินิกแห่งนี้ที่ตั้งอยู่อาคาร                                          

พาณิชย์สูง 8 ชั้น ย่านใจกลาง                                                            

นครโอซากาของญ่ีปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่ 

17 ธันวาคม เจ้าหน้าที่ดับเพลิง                                      

โอซากาเผยมีผู้หัวใจหยุดเต้นเฉียบ 

พลัน 27 คน เป็นคำาที่ญี่ปุ่นใช้ระ                                            

บุการเสียชีวิต ก่อนท่ีจะให้แพทย์

แจ้งการเสียชีวิตอย่างเป็นทาง 

การ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 

ราย

สถานีโทรทัศน์ทีวีอาซาอี

รายงานในเวลาต่อมา ยืนยันผู้

เสียชีวิตแล้วมากกว่า 20 คน 

และตำารวจกำาลังสอบสวนว่าไฟ

ไหม้ที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการวาง

เพลิง

หนังสือพิมพ์ โยมิอูริราย 

งานว่า มีชายสูงวัยผู้หน่ึงถือกระ 

เป๋าท่ีมีของเหลวไวไฟร่ัวออกมา 

จากน้ันจุดไฟท่ีอาคารแห่งน้ี ส่วน

หนังสือพิมพ์ไมนิจิระบุว่า ชายผู้

นี้น่าจะเป็นผู้ป่วยที่คลินิกแห่งนี้

สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค 

รายงานว่า เกิดไฟไหม้หลังเวลา

เปิดทำาการคลินิกเมื่อเวลา 10.00 น.                         

เล็กน้อย เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราว

คร่ึงช่ัวโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ โดย

โครงสร้างภายนอกของอาคารไม่   

ได้รับความเสียหาย ไฟไหม้กินพ้ืน 

ที่ราว 20 ตารางเมตร

เอ็นเอชเคเผยแพร่วิดี โอ

ควันไฟพวยพุ่งออกจากหน้าต่าง

ชั้น 4 ของอาคารแห่งนี้ ซึ่งเป็น

ท่ีต้ังของคลินิก และมีควันไฟลอย

จากดาดฟ้าของอาคาร จากน้ันเป็น

วิดีโอหน้าต่างของอาคารท่ีดำาและ

ไหม้เกรียม

อาคารแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่าน

ช็อปป้ิงและสถานบันเทิงของนคร

โอซากา ไม่ไกลจากสถานีรถไฟคิ                                                       

ตะชินจิ สถานีรถไฟหลักของเมือง                                             

อาคารแห่งนี้เปิดเป็นร้านเสริม

สวย, ร้านขายเส้ือผ้าและโรงเรียน

สอนภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์ของคลินิกไม่สามารถ

เข้าใช้ได้หลังเกิดเพลิงไหม้ แต่จาก

ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเมื่อต้นปีน้ี

ระบุว่า คลินิกแห่งน้ีรักษาผู้ป่วย

โรคซึมเศร้าและโรคต่ืนตระหนก 

นอกจากน้ีรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการ

หยุดหายใจขณะหลับและโรคโลหิต

จางด้วย

ญี่ปุ่นเกิดเหตุวางเพลิงสตู

ดิโอแอนิเมชันในเมืองเกียวโตเมื่อ

ปี 2562 มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 

30 คน และบาดเจ็บหลายสิบคน 

และเกิดเหตุวางเพลิงร้านวิดีโอ

ในนครโอซากาเมื่อปี 2551 มีผู้

เสียชีวิต 16 คน.

ไฟไหม้อาคารในโอซากาคาดตาย27คน

ไหม้คลินิก • ผ้าถูกกางปิดหน้าต่างของคลินิกจิตเวชบนชั้นที่ 4 ของอาคารพาณิชย์ที่เกิดเพลิงไหม้ ที่นครโอซากาของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17 

ธันวาคม คาดว่ามีผู้เสียชีวิต 27 ราย. 

ถ้าโซลมี Seoul Metaverse

เรากล้าคิดถึง Bangkok Metaverse ไหม?

มไม่เชื่อว่าผู้สมัครตำาแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ท่านไหน

จะนำาเสนอนโยบาย Bangkok Mateverse แต่

ผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ในเมืองหลวงของเราอยากจะ

ฟังว่าผู้สมัครแต่ละท่านมีความคิดกับเรื่องนี้อย่างไร

เอาไว้ถ้ามีโอกาส ผมจะตั้งคำาถามเรื่องนี้ในเวที

เสวนาที่เชิญผู้สมัครมาตอบคำาถามประชาชน

แต่ขอบอกว่า อย่าได้นึกว่าเรื่องการสร้าง “โลก

เสมือนจริง” หรือ Metaverse ที่กำาลังพูดคุยกันอยู่ในวงการ

ต่างๆ นั้นเป็นเรื่องเพ้อฝันหรือจะเกิดในอนาคตอันไกลโพ้น

เพราะหลายๆ ประเทศกำาลังกระโดดเข้าหา

เทคโนโลยีนี้อย่างกระตือรือร้น

มันคืออนาคตที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม และใครที่ไม่สนใจ

หรือไม่เข้าใจ และจงใจจะมองข้ามด้วยความกลัวหรือความ

รู้ไม่เท่าทัน ก็จะถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน

วันก่อนมีการประกาศจากรัฐบาลของกรุงโซล เมือง

หลวงเกาหลีใต้ ว่าเขากำาลังจะเป็น “เมืองหลวงแรกของ

โลกที่จะก้าวเข้าสู่ Metaverse”

นั่นแปลว่าต่อไปผู้คนสามารถสวมแว่นที่ใช้ VR 

(Virtual Reality) เข้าไปพูดคุยปรึกษาเจ้าหน้าที่ในโลก

เสมือนจริงได้เลย

ทำาไมผู้บริหารกรุงโซลจึงตัดสินใจเข้าสู่โลกเสมือน

จริงอย่างฉับพลันเช่นนั้น?

คำาตอบคือเขาเห็นประโยชน์และความสำาคัญของการ

เป็น “ผู้เริ่มก่อนใคร” หรือ first-mover’s advantage

เพราะเกาหลีใต้ได้พิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่า เขาเอา

จริงเอาจังกับเทคโนโลยีเพื่อก้าวข้ามปัญหาต่างๆ ที่เป็น

อุปสรรคต่อการสร้างชาติ

ก่อนหน้านี้ เกาหลีใต้พยายามจะวิ่งแข่งกับญี่ปุ่นทาง

ด้านอุตสาหกรรม แต่ก็เผชิญกับข้อจำากัดมากมายสำาหรับผู้มา

ทีหลัง

จนเขาค้นพบ “เส้นทางลัด” เพื่อวิ่งให้ทันญี่ปุ่นด้วย

การกระโดดลงไปใช้เทคโนโลยีตัดกระบวนการผลิต และสร้าง

นวัตกรรมที่ในหลายกรณีก็สามารถช่วงชิงการนำาเหนือคู่แข่ง

ได้

วันนี้เกาหลีใต้ไม่ถือว่าตนเป็นผู้ตามหลังญี่ปุ่นอีกต่อไป

พอมาถึงเรื่อง Metaverse หากรัฐบาลเกาหลีใต้ยังกำาลัง

ศึกษาและวางแผนอยู่ รัฐบาลของเมืองหลวงที่บริหารโดยคนที่

ประชาชนเลือกมาก็ตัดสินใจไม่รอช้า

ดูเหมือนว่า Metaverse จะไม่ใช่สิ่งที่เฉพาะภาคธุรกิจจะ

ถือเป็นเรื่องจริงจังที่จะพัฒนาเท่านั้น 

แต่ล่าสุดหน่วยงานของรัฐที่มองเห็นโอกาสก็เตรียมบุก

เรื่องนี้อย่างคึกคักด้วยเช่นกัน

โดย “รัฐบาลกรุงโซล” หรือ The Seoul Metropolitan 

Government (SMG) ประกาศว่าจะเป็นเมืองใหญ่เมืองแรกที่

เข้าสู่ Metaverse

ภายใต้ “Metaverse Seoul” (ชื่อยังไม่เป็นทางการ) 

รัฐบาลกรุงโซลมีแผนที่จะสร้างระบบนิเวศ หรือ ecosystem 

การสื่อสารเสมือนจริงสำาหรับทุกพื้นที่ของการบริหารเทศบาล

นครใหญ่แห่งนี้

นั่นย่อมรวมถึงเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การ

ศึกษา และการบริการประชาชน

ตามแผนงานที่ประกาศออกมาแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน 

รัฐบาลกรุงโซลจะใช้งบลงทุน 3.9 พันล้านวอนในโครงการนี้ 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน Seoul Vision 2030

นายกเทศมนตรีชื่อโอ เซฮุน บอกว่า โครงการนี้มีเป้า

หมายเพื่อทำาให้ โซลเป็น “เมืองแห่งการอยู่ร่วมกัน เป็นผู้นำา

ระดับโลก เมืองที่ปลอดภัย และเป็นเมืองแห่งจิตวิญญาณ

ในอนาคต” 

โดยหากโครงการนี้เป็นจริง ชาวโซลจะสามารถสวม

ชุดหูฟัง VR เพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ของเมืองเพื่อขอคำาปรึกษา

แบบเสมือนจริงได้ในไม่ช้า 

อีกทั้งยังเข้าร่วมสนุกสนานในเทศกาลต่างๆ ได้อย่าง

สะดวกและเสรี

ตามแผนที่วางเอาไว้นั้น SMG จะอำานวยความ

สะดวกและบริการสนับสนุนธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

รวมถึงสำานักงานนายกเทศมนตรีเสมือน, ห้อง

ปฏิบัติการ FinTech ของโซล, Invest Seoul และ Seoul 

Campus Town บนแพลตฟอร์ม Metaverse

ผมลองศึกษาแผนการนี้แล้วพบว่าเขาเอาจริงกับการ

สร้างเมืองเสมือนจริงนี้อย่างยิ่ง

เพราะมภีาพของเมอืงเสมือนจรงิทีน่อกจากจะมีศาลา

ว่าการกรุงโซลเพื่อให้บริการแล้ว ยังจะมีสถานที่ท่องเที่ยว

สำาคัญของโซล เช่น จัตุรัสควังฮวามุน (Gwanghwamun 

Plaza), พระราชวังท็อกซู (Deoksugung Palace) และ

ตลาดนัมแดมุน (Namdaemun Market) 

โดยสามารถจะเปิดตัวผ่าน Virtual Tourist Zone 

ด้วย

และตั้งแต่ปี 2023 เทศกาลขึ้นชื่อของโซล เช่น 

เทศกาลโคมไฟกรุงโซล จะจัดขึ้นใน Metaverse เพื่อให้ทุก

คนทั่วโลกสามารถเพลิดเพลินได้

นอกจากนี้ SMG จะพัฒนาบริการสำาหรับผู้ที่เปราะ

บางทางสังคม รวมถึงเนื้อหาด้านความปลอดภัยและความ

สะดวกสำาหรับคนพิการ โดยใช้ Extended Reality (XR) อีก

ด้วย

นักวางแผนของเขาคิดทุกอย่างรอบคอบและรอบ

ด้านจริงๆ

นี่ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่จะเอาชนะโลกแห่ง

ความเป็นจริง ที่เกิดจากข้อจำากัดทางเวลาหรือเชิงพื้นที่ 

และอุปสรรคทางภาษา (รวมถึงสิ่งอื่นๆ) ผ่านแพลตฟอร์ม 

Metaverse ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ผมเริ่มจินตนาการถึง Bangkok Metaverse บ้างแล้ว

อย่าหาว่าผมเพี้ยน!.

กาแฟดำ
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

จับมือยิงสาวลูกหนี้ที่ อ.สิงหนคร 

สงขลา • วันที่ 17 ธ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเมื่อวันที่  

11 พ.ย.ที่ผ่านมา เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด

ยิง น.ส.ยามิด๊ะ หมัดแล๊ะหมัน อายุ 35 ปี เลขที่ 71 ม.1 ต.หัว

เขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา เสียชีวิตคารถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้าง 

ความคืบหน้าล่าสุด พ.ต.อ.ศักดา เจริญกุล ผกก.สส.ภ.9 พร้อม 

เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง นำาหมายจับศาลจังหวัดสงขลาที่ จ.455/2564 

ลงวันที่ 16 ธ.ค.64 จับกุม นายวิวัฒน์ หรือตั๊ม ทิพย์มณี อายุ  

33 ปี เลขที่ 70/2 ม.1 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ก่อนแจ้งข้อหา

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบ

ครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน  

หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว โดย

ไม่มีเหตุจำาเป็นและเร่งด่วนตามพฤติการณ์ จากนั้น พ.ต.อ.ศักดา

พร้อมกำาลังเจ้าหน้าที่เบื้องต้นเข้าไปตรวจค้นบ้านของนายราชวัติ 

ทิพย์มณี เลขที่ 70/2 ม.1 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร และตรวจยึดของ

กลาง 1.อาวุธปืนพกสั้นรีวอลเวอร์ ขนาด .38  จำานวน 1 กระบอก 

2.อาวุธปืนพกสั้นแบบออโตเมติก ขนาด  .380 จำานวน 1 กระบอก 

3.กระสุนปืน .38 และ .380 จำานวนหนึ่ง 4.สมุดบัญชีรายการลูกค้า 

กู้ยืมเงินหลายรายการ ส่วนอาวุธปืนได้นำาส่งกองพิสูจน์หลัก 

ฐาน 9 เพื่อตรวจสอบ ผลการตรวจสอบปรากฏว่าอาวุธปืนพกสั้น

รีวอลเวอร์ ขนาด .38 ไปตรงกับหัวกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุ เบื้อง

ต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนพกสั้น 

รีวอลเวอร์ยิงผู้ตายจริง สาเหตุมาจากผู้ตายเป็นลูกหนี้บิดาของตน 

แล้วมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัว

ส่งพนักงานสอบสวน สภ.สิงหนครเพื่อดำาเนินคดีต่อไป

พระวอนโยมพอทีปล่อยหมาแมวที่วัด 

อ่างทอง • วันที่ 17 ธ.ค.64 ที่วัดกลาง ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง 

พระมหาสวัสดิ์ ธรรมะปาโร รักษาการเจ้าอาวาสบอกกับผู้สื่อข่าว

ว่า “พอเถอะโยมที่นำาหมาแมวมาปล่อยวัด ฝากถึงความรับผิด

ชอบว่าหากเราตัดสินใจที่จะเลี้ยงก็ควรอนุเคราะห์หมาแมวให้ถึงที่

สุด เมื่อญาติโยมนำามาปล่อย ทางอาตมาก็ต้องดูแลไปตามสภาพ 

สาธุชนญาติโยมทั้งหลายที่นำาสุนัขและแมวมาปล่อยวัด ทำาให้ตอน

นี้ที่วัดกลางมีหมาวัดร่วม 30 ตัว และแมวอีกกว่า 30 ตัว ที่ผ่าน

มาอาตมาเคยพบถุงปุ๋ยถูกมัดปากแล้วมีหมาอยู่ด้านในนำามาปล่อย

ไว้บริเวณทางเข้าวัด พอดีพระกลับมาจากบิณฑบาตแล้วไปพบเห็น 

เปิดดูพบว่าเป็นหมาจึงปล่อยให้อยู่ภายในวัด แต่ถ้าหากวันนั้นพระ

ไม่เห็นมันก็คงจะเสียชีวิต จึงฝากถึงความรับผิดชอบของญาติโยม

ว่า หากเราตัดสินใจที่จะเลี้ยงหมาแมวก็ควรอนุเคราะห์พวกเขา

ให้ถึงที่สุด แต่ถ้าหมดรักแล้วนำามาปล่อยวัด อาตมาเห็นว่ามันไม่

สมควร แต่ถึงอย่างไรพระก็ต้องประกอบด้วยเมตตา เมื่อญาติโยม

นำามาปล่อย อาตมาก็ต้องดูแลไปตามสภาพ หากผู้ใดที่กำาลังคิดที่จะ

นำาสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงมาปล่อย ก็ขอให้คิดพิจารณาให้ดีก่อนที่จะปัด

ภาระมาให้คนอื่นดูแล พอเถอะโยม”.

อึ้ง! คนกรุง

หรือมาดามแป้ง ผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติ

ไทย พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ให้ ไปถาม

มาดามแป้งเอง จะมาถามอะไรตน เมื่อ

ถามย้ำาว่าชื่อของมาดามแป้งอยู่ ในราย

ชื่อพิจารณาลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.หรือไม่ 

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ถามซ้ำาๆ อย่างนี้

ไม่ควรถาม 

ผู้สื่อข่าวถามว่า อยากได้สเปกผู้ว่าฯ 

กทม.แบบไหน พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า 

อยากได้คนดีและโปร่งใสแล้วทำางาน คน

รุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าก็ได้ ขอให้ทำางานได้

และต้องแข็งแรง ไม่ใช่อย่างตนเอง ตอนนี้

ยังไม่มีใครในใจ ก็บอกแล้วให้เป็นอำานาจ

ของ กก.บห.พปชร.

วันเดียวกัน ศูนย์สำารวจความคิดเห็น 

สิงห์สยามโพล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สยาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย 

จิตรเหล่าอาพร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสาขา

รัฐศาสตร์ แถลงผลสำารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

(ผู้ว่าฯ กทม.) โดยทำาการสำารวจข้อมูล

ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2564 ด้วย

แบบสอบถามออนไลน์จากประชาชนใน

เขตกรุงเทพฯ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป รวมทั้ง

สิ้นจำานวน 1,642 ตัวอย่าง  

โดยผลสำารวจระบุว่า ผู้ว่าฯ กทม.

ไม่จำาเป็นต้องสังกัดพรรคการเมือง โดย

ด้านคุณลักษณะของผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เ ห็นว่ าคุณลักษณะของผู้ ว่ า ราชการ

กรุงเทพมหานคร ควรมีความรู้ ความสามารถ 

มากที่สุดถึง 31.1% มากกว่าคุณลักษณะ

ด้านภาวะผู้นำาและซื่อสัตย์สุจริต คิดเป็น 

15.6% หรือประเด็นอื่นๆ เช่น การเป็นนัก

ประสานผลประโยชน์ระดับชาติและพื้นที่ 

คิดเป็น 11.1% โดยเฉพาะการมีคุณธรรม 

จริยธรรม และอื่นๆ คิดเป็น 8.9% 

ขณะท่ีด้านการสังกัดพรรคการเมือง

ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เห็นว่าผู้สมัครรับเลือกต้ังไม่

จำาเป็นต้องสังกัดพรรคการเมือง คิดเป็น 

84.1% แต่หากจำาเป็นต้องเลือกผู้สมัครจาก

พรรคการเมือง พบว่า พรรคเพื่อไทย คิด

เป็น 11.1% พรรคก้าวไกล 8.9% พรรค

อื่นๆ คิดเป็น 6.72% พรรคประชาธิปัตย์ คิด

เป็น 6.7% และสุดท้าย พรรคพลังประชารัฐ 

และพรรคกล้า คิดเป็น 2.2% ซึ่งต่างมีความ

นิยมใกล้เคียงกัน แต่พบข้อสังเกตว่าพรรค

เพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์นั้นถือเป็น

คู่แข่งสำาคัญในสนามการเลือกตั้งครั้งนี้ 

เมื่อมองถึงการคาดหวังต่อนโยบาย

ของกรุงเทพมหานครจากผู้ว่าฯ กทม.คน

ใหม่นั้น พบว่า สภาพปัญหาที่ประชาชนใน

กรุงเทพมหานครรู้สึกอึดอัดและต้องการ

การแก้ ไขปัญหามากที่สุดยังคงเป็นเรื่อง

ของปัญหาการจราจร 26.7%.

ศบค.

และขอเตือนอย่าปลอมแปลงเอกสาร 

เนื่องจากกรณีนี้มีผู้ถูกจับกุมแล้วที่ จ.อุดร 

ธานี จึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบคัดกรอง

ให้เข้มงวด อย่างไรก็ตาม จังหวัดนำาร่อง

ท่องเที่ยวสีฟ้าที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครอบคลุม

จำานวนประชากร 60% ขอให้เร่งระดมฉีด

เพิ่มเติม ประกอบด้วย เลย หนองคาย 

อุดรธานี ในส่วนของจังหวัดฉีดวัคซีน

ครอบคลุมจำานวนประชากรค่อนข้างน้อย 

และขอให้เร่งระดมฉีดด้วยเช่นกัน ประกอบ

ด้วย ปัตตานี ราชบุรี นครนายก และ

กาญจนบุรี ขอให้แต่ละจังหวัดจัดกิจกรรม

ฉีดวัคซีนเคลื่อนที่เพื่อให้เข้าถึงทั้งแรงงาน

ประมง ค่ายผู้อพยพและแรงงานผิด

กฎหมาย ขณะที่นายจ้างสามารถนำาแรงงาน

มาดำาเนินการฉีดได้ ขณะที่สถานการณ์ โลก

มีผู้ติดเชื้อสะสม 273,218,485 ราย ผู้เสียชีวิต

สะสม 5,352,581 ราย

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมาก

ที่สุด ได้แก่ กทม. 578 ราย, นครศรีธรรมราช 

208 ราย, ชลบุรี 166 ราย,  สงขลา 137 

ราย, สมุทรปราการ 128 ราย, สุราษฎร์ธานี 

89 ราย, ประจวบคีรีขันธ์ 78 ราย, พัทลุง 

77 ราย, ปัตตานี 74 ราย, เชียงใหม่ 65 

ราย โดยมีคลัสเตอร์ ใหม่ในหลายพื้นที่ 

ได้แก่ คลัสเตอร์เรือนจำาที่กระบี่ ปัตตานี 

คลัสเตอร์ โรงงานและบริษัทที่ปราจีนบุรี 

ระยอง ชลบุรี คลัสเตอร์ห้างสรรพสินค้าที่

ประจวบคีรีขันธ์ คลัสเตอร์ตลาดที่อ่างทอง 

ลพบุรี อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช 

คลัสเตอร์งานศพ ที่นราธิวาส แม่ฮ่องสอน 

คลัสเตอร์แคมป์คนงาน ที่ กทม.เขตคลองเตย 

และชลบุรี ซึ่งในส่วน กทม.ยังมีคลัสเตอร์

หมูกระทะที่เขตบางกะปิ ขณะที่คลัสเตอร์

โรงเรียนที่สมุทรปราการ อุบลราชธานี 

ศรีสะเกษ และคลัสเตอร์ โรงเรียนนายสิบ

ทหารบก ประจบคีรีขันธ์ 

“ขอเน้นย้ำาในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้

แต่ละจังหวัดเฝ้าคัดกรองคนที่จะกลับบ้าน 

เนื่องจากอาจจะมีการติดเชื้อแต่ไม่แสดง

อาการ และเมื่อจบเทศกาลปีใหม่แล้วมีการ

เดินทางกลับทำางานก็มีความเสี่ยง สถาน

ประกอบการโรงงานต้องคัดกรองบุคคล 

เพราะมีความเสี่ยงจากการพบปะสังสรรค์

หากมีการติดเชื้อ” ผู้ช่วย ศบค.กล่าว

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า ในส่วนของการ

เดินทางเข้าราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1- 

16 ธ.ค. รวมทั้งสิ้น 122,363 ราย พบผู้ติดเชื้อ 

226 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.18 โดยประเทศที่

เดินทางเข้ามากที่สุดได้แก่ เยอรมนี สหราช

อาณาจักร รัสเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ฝรั่งเศส และยืนยันการติดเชื้อสายพันธุ์ โอ

มิครอนในไทยยังอยู่ที่ 14 ราย ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นการเดินทางเข้ามาในระบบ Test and 

Go ซึ่งภาพรวมการเดินทางเข้าประเทศแม้

อัตราผู้ติดเชื้อไม่สูง แต่ต้องเตรียมรองรับ

กรณีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในเดือน ธ.ค. 

ตรวจ ATK ก่อนเข้าสังสรรค์

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า ที่ประชุม ศบค. 

ชุดเล็กวันน้ีมีการหารือในรายละเอียดโดย

เฉพาะกรุงเทพมหานคร ได้รายงานว่ามีการ

พูดคุยกันเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมา ถึงกรณี

จัดงานคนเข้าร่วมน้อยกว่า 1,000 คน เช่น การ

จัดกิจกรรมปีใหม่ภายในครอบครัวที่มีคน

ร่วมหลักสิบหรือน้อยกว่า การจัดงานปีใหม่

ในนามของบริษัทห้างร้าน สถานประกอบ

การ หรือการเคาต์ดาวน์ของร้านอาหาร 

หรือสถานที่กลางแจ้งใดๆ ก็ตาม ทางกรม

ควบคุมโรคและ ศบค.ชุดเล็กพยายาม

ให้มีข้อปฏิบัติที่ง่ายต่อการจัดงาน ทั้งผู้

จัดงานและผู้ร่วมงานได้ศึกษา ทำาความ

เข้าใจ เช่น มีการนำาเสนอว่าต้องให้ผู้จัด

งานที่มีการวางแผนว่าจะมีคนเข้าร่วมเกิน 

300 คน ต้องขออนุญาตสำานักงานเขตหรือ

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งขอเน้น

ย้ำาว่าการที่มีคนมารวมกัน มีการพบปะ

สังสรรค์ ในช่วงปีใหม่ ยังถือเป็นความ

เสี่ยง อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ที่เตรียมจัดงาน

และประชาชนเตรียมฟังข้อปฏิบัติจากทาง

กรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุข 

“ในที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก เลขาธิการ 

สมช.ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค.ได้เน้นย้ำาว่า

นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศบค.ได้ฝาก

ให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเรื่องการ

ใช้ ATK ชุดตรวจด้วยตนเอง เป็นการยก

ระดับมาตรฐานการจัดงานต่างๆ รวมทั้ง

การจัดงานปีใหม่ ซึ่งสถานประกอบการ ผู้

จัดงานปีใหม่ ทำาได้อยู่แล้ว เหมือนอย่างที่มี

การรายงานเข้ามายัง ศบค.เป็นระยะๆ อยู่

แล้ว เช่น งานกฐิน งานเลี้ยงพิธีกรรม งาน

ประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมกีฬา ฟุตบอล 

ฟิตเนส ซึ่งผู้จัดงานหลายแห่งให้ตรวจ ATK 

มีผลเป็นลบจึงจะให้เข้าร่วมงานได้ ดังน้ัน

อาจจะยกระดับมาในการจัดงานปีใหม่ เพื่อ

ความปลอดภัย” พญ.อภิสมัยกล่าว

ผู้ช่วย ศบค.กล่าวว่า ในช่วงระยะ

เวลาอันใกล้น้ี ศบค.จะมีการลงพื้นที่เย่ียม

สถานที่ที่กำาหนดให้มีการจัดงานปีใหม่

ขนาดใหญ่ เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา 

รวมทั้งจะมีการลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย 

เนื่องจากในวันที่ 24 ธ.ค.นี้ จะมีการเปิด

ด่านผ่านเข้า-ออกช่องทางบกแห่งแรก

ระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว เพื่อจะ

ได้เป็นแนวทางให้กับอีกหลายจังหวัดที่จะ

มีการพัฒนาเป็นการเปิดต้อนรับนักท่อง

เที่ยว การค้าแนวชายแดน โดยจะถือว่า

หนองคายเป็นต้นแบบ Test and Go ทาง

บกแห่งแรก โดย สปป.ลาวเองจะมีการเปิด

ประเทศในวันที่ 1 ม.ค.65 โดยนอกจาก

จังหวัดหนองคายที่เป็นจังหวัดนำาร่องของ

ไทยแล้ว จะมีการพัฒนารูปแบบต่อเนื่อง

ที่จังหวัดมุกดาหาร นครพนมอุบลราชธานี 

นอกจากนี้ ทางจังหวัดตราดยังได้

รายงานความพร้อมของเกาะกูด แต่ในที่

ประชุมสรุปว่าเกาะกูด จังหวัดตราด จะ

ยังไม่เปิดเป็นที่ท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าจะถือว่า

เป็นพื้นที่สำาคัญทางเศรษฐกิจ แต่ถือว่า

เป็นตัวอย่างที่ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และ

ประชาชนหารือร่วมกัน ไม่รีบร้อน แต่จะ

เปิดเมื่อพร้อม ถึงแม้ว่าเกาะกูด ถือว่าเป็น

พื้นที่ครอบคลุมวัคซีนสูงสุดในจังหวัดตราด 

ศบค.ชุดเล็กได้ขอบคุณและชื่นชมที่ทาง

จังหวัดมีการหารือหลายฝ่ายร่วมกัน และ

ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

ก่อนที่จะได้ข้อสรุปร่วมกัน

“ขอเน้นย้ำาว่าการอนุญาตหรือให้ดื่ม

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านอาหาร

หรือสถานประกอบการได้นั้น เป็นการ

เฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ คือ 31 ธ.ค.ถึง

ตี 1 ของวันที่ 1 ม.ค.65 ดังนั้นสถานบริการ 

ผับบาร์ สถานบันเทิง ที่เปิดให้บริการและ

จำาหน่ายแอลกอฮอล์ถือว่ามีความผิด ทำาไม่

ได้ อย่างไรก็ตามกรณีที่มีรายงานเข้ามาว่า

มีการเปิดแล้วในบางแห่งที่พื้นที่ ในจังหวัด

กระบี่ เช่น อ่าวนาง ไร่เลย์นั้น ก็ขอย้ำาว่ายัง

เปิดไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นสถานบริการที่ ได้

มาตรฐาน SHA หรือ SHA Plus แล้วก็ตาม 

ก็ยังไม่อนุญาต ซ่ึงถ้ามีการกระทำาผิดการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สามารถ

เพิกถอนตราสัญลักษณ์มาตรฐานดังกล่าว

ได้เนื่องจากผู้ให้บริการไม่สามารถรักษา

มาตรฐานดังกล่าวนั้นไว้ได้ จึงต้องขอเน้น

ย้ำามาตรการป้องกันส่วนบุคคล การสวม

หน้ากากอนามัยขอให้สวมอยู่ตลอดเวลา 

เว้นระยะห่าง ก็จะทำาให้เราผ่านเทศกาล

ปีใหม่ได้อย่างปลอดภัย” ผู้ช่วย ศบค.ระบุ 

สงขลาสัญญาณเริ่มดี

ขณะที่ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรกุล รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ได้รับรายงานจาก สธ. ถึง

ผลงานการศึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับการ

ฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยการใช้วัคซีนสูตร

ไขว้ของนักวิชาการไทย ได้รับการยอมรับ

และอ้างอิงในรายงานทางวิชาการโดยกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการใช้

วัคซีนโควิด-19 (Strategic Advisory Group 

of Expert-SAGE) ขององค์การอนามัยโลก 

(WHO) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวทางการฉีด

วัคซีนโควิด-19 สูตรไขว้ในประเทศไทยเริ่ม

ได้รับการยอมรับในระดับสากล

“นายกฯ ชื่นชมคณะผู้ศึกษา ซ่ึงผล

งานจากประเทศไทยที่ ได้รับการอ้างอิง

โดยนักวิชาการ SAGE ในครั้งนี้จะเป็น

จุดเริ่มต้นสำาคัญที่ทำาให้ทั่วโลกยอมรับใน

แนวทางที่ประเทศไทยดำาเนินการให้วัคซีน

แก่ประชาชนเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ

ที่สุด” รองโฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

วันเดียวกัน พญ.ม่ิงขวัญ วิชัยดิษฐ 

ผู้อำานวยการสถาบันโรคผิวหนัง ในฐานะผู้

อำานวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กล่าว

ว่า จากการเปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน

เข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ ที่ศูนย์

บางซื่อ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง 4 

ค่าย เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. มีประชาชนลงทะเบียน

จองสิทธิเต็ม หลังจากนี้จะมีการตรวจสอบ

รายละเอียดความถูกต้อง และเริ่มให้บริการ

ฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค.เป็นต้นไป ส่วน

กรณีผู้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนแอสตร้า

เซนเนก้า จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ซึ่ง

ตามประกาศกลุ่มนี้จะมี SMS แจ้งไป 

จ.สงขลา สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 135 ราย มีผู้เสียชีวิต 3 

ราย ซึ่งพบในกลุ่มที่ ไม่ได้รับวัคซีนและมีโรค

ประจำาตัว นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลกว่า 

2,400 ราย  หายกลับบ้านกว่า 62,800 ราย 

นายสมพล ชีววัฒนาพงศ์ ประธาน

สภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว จ.สงขลา 

กล่าวว่า สถานการณ์ โรคโควิด-19 ลดลง 

ทำาให้ประชาชนคลายเครียด มีการเคลื่อนไหว

ในพื้นท่ี มีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อขาย

สินค้าเพิ่มขึ้น ส่วนการท่องเที่ยวน่าจะต้องรอ

ไปอีกระยะหนึ่ง ดูจากการจองห้องพักในช่วง

เทศกาลปีใหม่ภาพร่วมประมาณ 20% และ

เปิดนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน 1 วัน คือวันที่ 

31 ธ.ค.64 ถึงเวลา 01.00 น.วันที่ 1 ม.ค.65 

“การท่องเที่ยวใน จ.สงขลาจะดีขึ้น

หลังจากนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกลับจาก

ประเทศไทย 29-30 ธ.ค.64 เข้าหารือการ

เปิดด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งทาง 

จ.สงขลาได้ส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการ

ต่างประเทศและสำานักนายกรัฐมนตรี เกี่ยว

กับมาตรการป้องกันโควิดของพ้ืนที่และใน

ช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้ว” ประธานสภา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.สงขลาระบุ    

จ.บุรีรัมย์ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

บุรีรัมย์ รายงานข้อมูลสถานการณ์แพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ

โควิด-19 พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ จำานวน 

23 ราย โดยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อพบในพื้นที่

จังหวัด 19 ราย ในจำานวนนี้พบมากที่สุดใน

พื้นที่ อ.เมืองฯ 12 ราย และติดเชื้อมาจาก

นอกพื้นที่ 4 ราย ซึ่งติดเชื้อมาจากจังหวัด

เสี่ยง 3 ราย และติดเชื้อมาจากจังหวัดเสี่ยง 

(พบก่อนเข้าสถานกักกันตัว) LQ 1 ราย รวม

ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเมษายน 17,613 

ราย เสียชีวิตสะสม 81 ราย หายป่วยสะสม 

17,322 ราย ยังรักษาอยู่ 210 ราย กระจาย

ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด

สำาหรับผู้ป่วยรายใหม่ ทั้ง 23 ราย 

กระจายใน 7 อำาเภอ จากทั้งหมด 23 อำาเภอ 

แยกเป็นผู้ติดเชื้อพบในพ้ืนที่อำาเภอเมืองฯ 

12 ราย (ในพื้นที่ 12 ราย), อ.ลำาปลายมาศ  

6 ราย (ในพื้นที่ 3 ราย), อ.ประโคนชัย 1 ราย  

(ในพื้นที่ 1 ราย), อ.พลับพลาชัย 1 ราย (ใน

พื้นที่ 1 ราย), อ.ห้วยราช 1 ราย (ในพื้นที่  

1 ราย ), อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 1 ราย (ใน

พื้นที่ 1 ราย) และ อ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย.

สมุทรปราการ • ผู้สื่อข่าวราย 

งานว่า เมื่อช่วงสายของวันที่  

17 ธ.ค.64 ตำารวจ สภ.สำาโรง

ใต้ จ.สมุทรปราการ รับแจ้งเหตุ

มีนักเรียนอาชีวะถูกอาวุธมีดฟัน

ได้รับบาดเจ็บ ที่บริเวณถนนเลียบ

ทางด่วนกาญจนาภิเษก ซอย

บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง 

หลังรับแจ้งจึงพร้อมเจ้าหน้าที่ชุด

สืบสวนและกู้ชีพเทศบาลเมือง

ปู่เจ้าสมิงพรายเดินทางไปตรวจสอบ 

ที่ เกิดเหตุพบผู้ ได้รับบาด

เจ็บเป็นนักเรียนอาชีวะแห่งหนึ่ง

ใน กทม. ชื่อนายยศพล (ขอสงวน

นามสกุล) อายุ 18 ปี มีบาดแผลถูก

ฟันด้วยอาวุธมีดที่มือซ้ายเป็นแผล

ฉกรรจ์ เจ้าหน้าที่กู้ชีพปฐมพยาบาล

เบื้องต้นก่อนรีบนำาส่งรักษาที่ โรง

พยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ แพทย์

เย็บบาดแผลให้ถึง 20 เข็ม  

จากการสอบถามผู้บาด

เจ็บได้เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุขี่รถ

จักรยานยนต์มาเจอนักเรียนต่าง

สถาบันคู่กรณีซึ่งเคยมีปัญหา

กันมาก่อนโดยบังเอิญ จากนั้น

คู่กรณีได้ ใช้อาวุธมีดไล่ทำาร้าย  

ตนหนี ไม่ทันถูกฟันเข้าที่แขน

ซ้าย ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะพากันขี่

รถจักรยานยนต์หลบหนีไป 

ขณะที่ ช า วบ้ า นที่ เ ห็ น

เหตุการณ์เล่าว่า ขณะที่ตนไป

ส่งนักเรียนที่หน้าปากซอยและ

กำาลังขี่รถกลับเข้าบ้าน เห็นกลุ่ม

นักเรียนอาชีวะขี่รถจักรยานยนต์

แซงหน้าไป พอมาถึงจุดเกิดเหตุ

เด็กนักเรียนที่ใส่ชุดสีขาวได้จอด

รถ และมีนักเรียนอาชีวะต่าง

สถาบันขี่รถจักรยานยนต์ตามมา

อีกหลายคัน ก่อนที่นักเรียนที่ขี่

ตามหลังมาซ่ึงใส่ชุดสีเทาจะลง

มาจากรถและเกิดการท้าทายกัน 

ก่อนที่นักเรียนชุดสีเทาจะชักมีด

ออกมาและเกิดเหตุการณ์ชุลมุน

กันขึ้น จนทำาให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 

โดยผู้บาดเจ็บได้ ใช้มือจับคมมีด

ของคู่กรณีไว้ คมมีดบาดฝ่ามือ

เป็นแผลฉกรรจ์ ก่อนที่นักเรียนคู่

กรณีชุดเทาจะขี่รถจักรยานยนต์

หลบหนีไป ตนจึงเข้าไปให้การ

ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ  

โดยแถวนี้มีเหตุการณ์นักเรียนตี

กันบ่อยมาก อยากให้เจ้าหน้าที่

หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้า

มาดูแล ดำาเนินการติดตั้งกล้อง

วงจรปิดเพื่อใช้เป็นหลักฐาน.

นร.นักเลงอาชีวะฟันคู่อริต่างสถาบันยับ

บุรีรัมย์ • ตำารวจสืบสวน สภ.ลำา

ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวบ 3  สาว 

โคราชแก๊งปลอมโฉนดที่ดิน 

ตระเวนนำาโฉนดที่ดินปลอม 

หลอกกู้เงินร้านปล่อยสินเชื่อ

สูญเงินร่วมล้านบาท เตรียมล่า

เพื่อนร่วมแก๊งอีก 5 คนที่หลบหนี

เมื่อวันที่  17 ธ.ค.64 

พล.ต.ต .รุทธพล เนาวรัตน์  

ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.นิรันดร์ 

แก้วอิน รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, 

พ .ต .อ .สมชัย  โสภณปัญญา 

ภรณ์ ผกก.สภ.ลำาปลายมาศ และ 

พ.ต.อ.สาธิต สถิตถาวร ผกก.

สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ แถลงผลการ

จับกุมนางสินีนาฏ บุดดารมย์ อายุ 

39  ปี บ้านเลขที่ 229 ม.14 ต.ตลาด

ไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา, 

น.ส.ละอองดาว พัฒมะณี อายุ 31 

ปี บ้านเลขที่ 3 ม.9 ต.หนองหัวแรต 

อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  

และ น.ส.สุจิตตรา ต่อมกระโทก 

อายุ 29 ปี บ้านเลขท่ี 196 ม.9 

ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก 

จ.นครราชสีมา

ผู้ต้องหาในคดีร่วมกัน

ปลอมและใช้เอกสารสิทธิอัน

รวบแก๊งใช้ โฉนดปลอมกู้เงิน

เป็นเอกสารราชการและร่วมกัน

พยายามฉ้อโกงผู้อื่น ได้พร้อม

ของกลางโฉนดที่ ดินปลอม

จำานวน 13 ฉบับ ซึ่งเป็นโฉนด

ที่ดินในพื้นที่เขต อ.ลำาปลายมาศ 

จ.บุรีรัมย์ กับ อ.ชุมพวง จ.นคร 

ราชสีมา รวมมูลค่าความเสีย

หาย 770,000 บาท ทั้ง 3 คน

ถูกจับกุมได้ที่ร้านศรีอุดม เลข

ที่ 799/8 ต.ลำาปลายมาศ  อ.ลำา

ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเปิด

เป็นร้านปล่อยสินเชื่อโดยมีหลัก

ทรัพย์ค้ำาประกัน

สืบเนื่องจากผู้เสียหาย

คือร้านศรีอุดม ซ่ึงเปิดเป็นร้าน

ปล่อยสินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์

ค้ำาประกัน ได้เข้าแจ้งความ

ร้องทุกข์ว่าถูกนางสินีนาฏ กับ

พวก 8 คน นำาเอกสารเป็น

โฉนดท่ีดินระบุเป็นท่ีดินในเขต

พื้นที่ อ.ลำาปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

กับ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 

ซึ่งเป็นพื้นที่อำาเภอรอยต่อ มา

เป็นเอกสารค้ำาประกันยื่นขอกู้

เงิน โดยมายื่นขอกู้ต่างวันและ

เวลากัน รวมมูลค่าเงินกู้จำานวน 

770,000 บาท เหตุเกิดเมื่อช่วง

ประมาณเดือน ก.ย.-ธ.ค.64

ต่อมาผู้กู้ทั้งหมดกลับไม่

ยอมมาชำาระหนี้เงินกู้ จึงได้ตรวจ

สอบโฉนดที่ดินและพบว่าเป็น

เอกสารโฉนดที่ดินปลอมทั้งฉบับ

พล.ต.ต.รุทธพลเปิดเผย

ว่า ได้ออกอุบายให้ร้านติดต่อผู้

กู้ว่าสามารถปล่อยสินเชื่อได้อีก 

หากมี โฉนดท่ีดินให้นำามาเป็น

หลักทรัพย์ค้ำาประกันได้ ซึ่งนาง

สินีนาฏหลงเชื่อจึงได้นำาโฉนด

ที่ดินปลอมมาทำาการกู้สินเชื่อที่

ร้านอีก จึงเข้าจับกุม ซึ่งผู้ต้องหา

ทั้งสามคนยอมรับสารภาพว่าได้

นำาโฉนดปลอมมาทำาการกู้เงินดัง

กล่าวจริง โดยรับโฉนดปลอมมา

จาก น.ส.วรรณิภา หรือกิ่ง และ

มีชายชื่อสมศักดิ์ ไม่ทราบชื่อ-

สกุลจริง เป็นผู้ ไปส่งท่ีร้านศรี

อุดม และรอรับกลับเมื่อกู้สินเชื่อ

เสร็จแล้ว ซึ่งระหว่างที่ตำารวจบุก

เข้าไปที่ร้านศรีอุดม น.ส.วรรณิ

ภากับนายสมศักดิ์ไหวตัวทันขับ

รถยนต์หลบหนีไปได้ ตำารวจ

จะเร่งสืบสวนติดตามตัวผู้ร่วม

ขบวนการท่ีเหลือมาดำาเนินคดี

ตามกฎหมายต่อไป.

สงขลา • เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.64 

ได้เกิดเหตุพายุพัดกระหน่ำาในพื้นที่  

ม.1 บ.หัวยาง ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ 

จ.สงขลา เมื่อช่วงตี 5 ใกล้รุ่ง ทำาให้

มีบ้านเรือนและโรงเรือนเสียหาย

หลายหลัง ที่ ได้รับผลหนักสุดคือ 

ฟาร์มเลี้ยงโคขุนของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มโคแสงจันทร์, โคทอง

ฟาร์ม, โรงเรือนฟาร์มเลี้ยงโคขุน

ซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กได้พังถล่ม

ลงมาทั้งหลัง ซึ่งมี โคขุนอยู่ ใน

ฟาร์ม 30 ตัว แม่วัวอีก 80 ตัว 

แต่โชคดีที่วัวไม่เป็นอะไร เสียหาย

เฉพาะโครงสร้างฟาร์มและหลังคา

ที่พังถล่มลงมากับเครื่องไม้เครื่อง

มือในฟาร์มเท่านั้น 

นอกจากน้ี ยังมีบ้านเรือน

ชาวบ้านในพื้นที่ถูกลมพัดหลังคา

เปิดอีกประมาณ 10 หลัง หรือ

อาจจะมากกว่าน้ันเพราะยังอยู่

ระหว่างตรวจสอบ บางหลังพายุ

พัดหลังคาหายไปทั้งแถบ บางหลัง

กระเบื้องปลิว แต่ไม่มีรายงานผู้

บาดเจ็บ

นายณัฏฐ์กิจ ทองเมือง ว่าที่

นายก อบต.วัดจันทร์ เปิดเผยว่า 

พายุพัดถล่มในครั้งนี้ส่วนใหญ่อยู่

ในพื้นที่บ้านหัวยาง  ม.1 มีบ้านเสีย

หายหนักกว่า 10 หลัง รวมทั้งกลุ่ม

โคแสงจันทร์ที่เสียหายหนักที่สุด 

มูลค่าความเสียหายรวมทั้งหมดไม่

ต่ำากว่า  3 ล้านบาท ขณะนี้กำาลัง

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ลงพื้นที่สำารวจความเสียหายและ

ให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ ได้รับ

ความเดือดร้อนโดยด่วนแล้ว 

ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค

ใต้ฝั่งตะวันออกได้ออกประกาศ

เตือน ช่วงวันท่ี 17-18 ธันวาคม

นี้ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง

มีฝนหนักหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ

จังหวัดสงขลา, ปัตตานี, ยะลา 

ส่วนนราธิวาส, นครศรีธรรมราช 

และพัทลุงให้ระวังน้ำาท่วมฉับพลัน 

น้ำาป่าไหลหลาก และน้ำาล้นตลิ่ง.

พายุถล่มสทิงพระ

ฟาร์มโค-บ้านพัง

เสียหายกว่า3ล.

กระบี่ • เมื่อเวลา 17.50 น. วันที่ 17 ธ.ค.

2564 ได้เกิดเหตุนักโทษชายภายในเรือนจำา

จังหวัดกระบี่ก่อความวุ่นวายขึ้นในเรือนจำา 

จ.กระบี่อีกครั้ง โดยการเผาทำาลายอาคารซึ่ง

อยู่ด้านหลังอาคารเรือนจำา ทำาให้ประชาชน

ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถมองเห็นได้

ชัดเจน ต่างก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

เบื้องต้นยังไม่ทราบแรงจูงใจที่ทางนักโทษ

กลับมาก่อเหตุขึ้นอีกคร้ัง โดยเจ้าหน้าท่ี

เรือนจำาได้ขอกำาลังเจ้าหน้าที่ตำารวจ ทหาร 

เข้าควบคุมสถานการณ์ และรถดับเพลิง

เทศบาลเมืองกระบี่ อบจ.กระบี่ เข้าฉีดน้ำา

สกัดเพลิง เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ

หรือเสียชีวิต 

โดยก่อนหน้าน้ี นายอายุตม์ สินธพ

พันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เดินทางลงพื้น

ท่ีด่วนเพื่อบัญชาการด้วยตัวเอง หลังเกิด

เหตุการณ์ความไม่สงบจากนักโทษติดเชื้อโค

วิด 3 คน ซึ่งไม่ได้มีการแยกออกจากนักโทษ

คนอื่น จนทำาให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 300 คน 

ทำาให้ผู้ต้องขังคนอื่นๆ กลัวว่าจะติดเชื้อไป

ด้วย จึงก่อความไม่สงบขึ้นเพื่อต้องการให้

เรือนจำานำาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนักไป

รักษาด้านนอกเรือนจำา โดยหลังนายอายุตม์

แก้ไขเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว 2 ชั่วโมง ก็เกิด

เหตุเผาเรือนจำาหนักกว่าครั้งแรกอีก.

คุกกระบี่จลาจล!นักโทษเผาจริง



มหาสมปอง

ก่อนปิดสมัยประชุมรัฐสภา เพราะไม่

สามารถพิจารณาในปีนี้ทัน เนื่องจากการ

ประชุมสัปดาห์หน้าได้กำาหนดระเบียบวาระ

ไว้แล้ว” นายชวนกล่าว

นายชวนกล่าวด้วยว่า ไม่ยืนยันว่า

ร่างกฎหมายดังกล่าวจะแล้วเสร็จในวาระ

ท่ี 3 ทันในสมัยการประชุมรัฐสภานี้หรือ

ไม่ เนื่องจากจะต้องรอพิจารณาอีกครั้งว่าที่

ประชุมจะพิจารณาได้เร็วหรือไม่

เวลา 10.00 น. วันเดียวกันนี้ พระ

มหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระลูกวัดสร้อยทอง 

เดินทางไปกราบลาพระพยอม กัลยาโณ เจ้า

อาวาสวัดสวนแก้ว หลังตัดสินใจเตรียมลา

สิกขา ในวันที่ 29 ธ.ค. ที่วัดสระเกศ

พระมหาสมปองเปิดเผยว่า หลังสึก

จะเดินหน้าทำาธุรกิจครบวงจรภายใต้แบรนด์ 

‘แม่ปอง’ เช่น ทำาแบรนด์สินค้า เปิดค่าย

เพลง เขียนหนังสือ ซึ่งรายได้จากท้ังหมด

จะหัก 10% เพื่อบริจาคคืนสู่สังคมด้วย 

ด้านการเมืองอาจเข้าไปทำางานกับพรรค

เพื่อไทย เบื้องต้นได้คุยกับนายวัน อยู่บำารุง 

ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ไว้แล้ว

ขณะที่นายวันเผยว่า เบื้องต้นได้มีการ

พูดคุยกับพระมหาสมปองในประเด็นนี้หลาย

ครั้ง และเมื่อรับทราบข่าวว่าท่านจะลาสิกขา 

จึงได้ไลน์ ไปถามพระมหาสมปองถึงข้อเท็จ

จริง ซ่ึงพระมหาสมปองยืนยันมีกำาหนดลา

สิกขาจริง และหลังจากลาสิกขาแล้วพร้อม

มาทำางานร่วมกับพรรคเพื่อไทยในงานที่

เกี่ยวข้องกับทีมโฆษกของพรรค

นายวันเปิดเผยว่า เบื้องต้นตนได้

ประสานกับผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อให้รับทราบ

เจตนารมณ์ของพระมหาสมปอง โดย

รายงานไปยังแกนนำาพรรคคนสำาคัญ ทั้ง

หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค ซึ่งทุก

คนในพรรคต่างเปิดกว้างพร้อมรับบุคคล

ที่สนใจทางการเมืองเข้าร่วมงานพรรค 

อย่างไรก็ตาม ต้องรอความชัดเจนของพระ

มหาสมปองหลังจากลาสิกขาแล้ว โดยจะมี

การนัดหมายพูดคุยกับแกนนำาพรรคอีกครั้ง

ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้า

พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่ดี

ท่ีทุกคนทุกฝ่ายอยากเข้ามาร่วมงานทาง

ด้านการเมือง โดยเฉพาะคนที่มีความรู้

ความสามารถ ไม่ว่าจะไปอยู่พรรคใดก็ตาม 

พรรคเพื่อไทยเปิดกว้างอยู่แล้ว หากไม่มี

ข้อห้ามและไม่มีลักษณะที่ขัดกับข้อบังคับ

เรื่องสมาชิกภาพหรือเรื่องต่างๆ เรายินดีที่

ใครจะมาก็ได้ ส่วนจะมาอยู่ตำาแหน่งใดนั้น 

มีกระบวนการพิจารณาของพรรคว่าจะมี

ความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร  

“เราจะไปประกาศรับหรือไม่รับไม่ได้  

เรายินดีรับทุกคนทุกฝ่าย โดยเฉพาะคนที่มี

ความสนใจทางด้านการเมือง ที่จะมาทำาให้

เกิดประโยชน์กับบ้านเมือง มีความยินดี 

แต่เมื่อเข้ามาเป็นลักษณะบุคคล ก็จะมีการ

พิจารณาบุคคลว่ามีคุณสมบัติ มีลักษณะ

ต้องห้าม รวมถึงข้อห้าม ข้อห่วงใย ข้อกังวล

หรือไม่ ที่จะเป็นบวกเป็นลบกับตัวท่านเอง 

กับพรรคเพื่อไทยและกับภาพรวม ต้องมี

การพิจารณาในหลายแง่มุมให้เกิดความ

รอบคอบ หากไม่มีข้อกังวลเหล่านี้ ถือเป็น

เรื่องท่ีสามารถทำางานร่วมกันได้อย่างดีกับ

ทุกฝ่าย ทุกคน” นพ.ชลน่าน กล่าว 

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคม

ต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้ โพสต์ข้อความ

ระบุว่า พส.เอ๋ย อยากมีมิตรให้ทำาธุรกิจดัง

ตั้งใจ อยากมีศัตรูให้ไปทำางานการเมือง เดี๋ยว

จะรู้เองว่า “ไม่น่าเลยยยยย” พร้อมกับโพสต์

อีกโพสต์ว่า รับปากแล้วมิใช่หรือว่าจะไม่พูด

เรื่องการเมือง ในขณะครองผ้าเหลืองอยู่ ถ้า

จะพูดต้องลาสิกขาไปก่อน ยังไม่ทันไรเลยจะ

รีบร้อนไปถึงไหนท่าน พส.

เด็ก ปชป.ขู่แฉแกนนำาพรรค

ส่วนพรรคประชาธิปัตย์มีประเด็นร้อน

เช่นกัน เมื่อนายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี 

และอดีตรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ 

กล่าวว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี

พรรคประชาธิปัตย์ในวันที่ 18 ธ.ค.นี้ ตนได้

เตรียมข้อมูลที่จะนำาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่

พรรคได้รับทราบถึงปัญหาความตกต่ำาของ

พรรคว่าเกิดจากผู้บริหารพรรคจำานวนหนึ่ง

ท่ีเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์

ของพรรค และผู้บริหารพรรคบางคนก็ถูก

ครอบงำา จนทำาให้วุฒิภาวะของการเป็นผู้นำา

ที่ดีของพรรคเสียไป

“ผมจะขอพูดความจริงที่สามารถ

พิสูจน์ได้ทั้งหมด ให้สมาชิกพรรคทั้งประเทศ

ได้มีโอกาสรับฟัง ซึ่งนี่อาจจะเป็นการพูด

คร้ังสุดท้าย ก่อนที่ผมจะถูกผู้บริหารสั่งให้

กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ขับไล่ผม

ออก หรือประกาศไม่ส่งผมลงสมัครรับเลือก 

ตั้งในครั้งต่อไป” นายอันวาร์กล่าว

นายอันวาร์กล่าวอีกว่า ส่วนคณะ

กรรมการบริหารและสมาชิกพรรคทั่ว

ประเทศ เมื่อได้รับฟังข้อเท็จจริงที่ตนพูดแล้ว

จะเห็นเป็นประการใด และจะแก้ไขอย่างไร 

ก็สุดแต่ที่ประชุมจะดำาเนินการ เพราะตนถือ

ว่าได้ทำาหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว

ส่วนนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ใน

ฐานะประธานวิปพรรคประชาธิปัตย์ แถลง

ว่า ในวันที่ 18 ธ.ค. พรรคประชาธิปัตย์

จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี โดยมี

วาระพิเศษเลือกตั้งรองหัวหน้าพรรคดูแล

พื้นที่ภาคใต้ และรองเลขาธิการพรรค ใน

ฐานะที่ตนเสนอตัวเป็นรองหัวหน้าพรรค

ภาคใต้ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมา นาย                                     

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ได้เชิญ

ตน และนายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา 

เข้าพบ โดยเราทั้งสองคนยืนยันจะต่อสู้ตาม

วิถีทางประชาธิปไตยในพรรค ส่วนผลจะเป็น

อย่างไร ขึ้นอยู่กับที่ประชุมของพรรค ยืนยัน

จะร่วมกันทำางานต่อไป อย่างไรก็ตาม ส่วน

ตนได้พูดกับนายจุรินทร์ว่านายเดชอิศม์เป็น 

ส.ส. 1 สมัย เหมาะสมเป็นรองเลขาธิการ

มากกว่า สำาหรับตนเป็น ส.ส.มา 9 สมัย จึง

อาสาและตั้งใจจะเป็นรองหัวหน้าพรรคดูแล

ภาคใต้ในคร้ังนี้ ดังนั้นขอความร่วมมือและ

ความเมตตาจากทุกท่านในที่ประชุมใหญ่

ช่วยสนับสนุน

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำานายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนายเมธา มาส

ขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อ

ประชาธิปไตย (ครป.) โพสต์เฟซบุ๊กวิพากษ์

วิจารณ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ท่ีกล่าวกับ

ประชาชน จ.ยะลา แนะนำาให้เล้ียงไก่บ้านละ 

2 ตัว เพราะไม่เข้าใจปัญหาเกษตร เล้ียงไก่

เป็นร้อยตัวไม่มีวันรวย เพราะเจ้าสัวผูกขาด

การเกษตร โดยนายเสกสกลกล่าวว่า การท่ี

นายกฯ ส่งเสริมให้เล้ียงไก่น้ันเป็นเจตนาท่ีดี 

นายกฯ ต้องการให้ประชาชนยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพ่อหลวง

รัชกาลท่ี 9 

พูดเล่น ไปตีความกันเยอะแยะ

เขากล่าวว่า นายกฯ มองการณ์ไกล

อยากเห็นประชาชนรู้จักหารายได้ทำาการ

เกษตรอย่างพอเพียงให้มีมูลค่าในแปลง

เกษตรของตนเองให้มีรายได้สูงขึ้นและลด

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน นายกฯ เน้นการ

ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ใน

พื้นที่จำากัดที่มี และพูดถึงการเลี้ยงไก่จะช่วย

บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้

บ้าง ลดรายจ่ายในครอบครัว ซึ่งนายเมธา

เป็นถึงเลขาฯ  ครป. มีความรู้ มีสมอง ก็น่า

ท่ีจะเข้าใจนายกฯ และก็ไม่ควรเอาเรื่องนี้

ไปเปรียบเทียบกับเจ้าสัว เพราะคนละเรื่อง

กัน มีแต่คนไร้สมองเท่านั้นที่เอาไปผูกโยง

กับนายทุนหรือเจ้าสัวได้

นายเสกสกลกล่าวว่า ส่วนการให้

ความช่วยเหลือเกษตรกรและชาวนา รวม

ถึงประชาชนทุกกลุ่มอาชีพนั้น นายกฯ และ

รัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลืออย่างต่อ

เนื่องอยู่แล้ว เพราะนายกฯ ให้ความสำาคัญ 

และทราบดีถึงความเดือดร้อนของประชาชน

“ขอให้ประชาชนได้เข้าใจตัวนายกฯ

ด้วยว่ามีเจตนาดี อยากแนะนำาในเรื่องของ

การนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ โดยไม่

คิดว่าจะทำาให้ประชาชนร่ำารวยเช่นเดียวกัน

กับเจ้าสัว ซึ่งนายเมธาไม่ควรเอามาเชื่อม

โยงกัน เพื่อหวังจะโจมตีนายกฯ ทั้งที่รู้เจตนา

ของนายกฯ อยู่แล้ว และหากว่างมาก เอา

เวลาไปทำาอะไรที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้ 

อีกทั้งที่ผ่านมาตนเองยังไม่เห็นว่าที่ผ่านมา 

ครป.ได้เคยทำาประโยชน์อะไรเพื่อประชาชน

บ้าง นอกจากสนับสนุนกลุ่มม็อบต่างๆ ทำา

ประเทศประชาชนเดือดร้อนไม่หยุด” นาย

เสกสกลกล่าว

ท่ีสวนเบญจกิติ ถนนพระรามท่ี 4 เขต

คลองเตย กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พร้อม

ด้วยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง, 

นายสุชาติ ชมกล่ิน รมว.แรงงาน, นายสันติ 

พร้อมพัฒน์ รมว.การคลัง, พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, 

พล.อ.ศิริพจน์ รำาไพกุล ประธานคณะท่ีปรึกษา

กองทัพบก, นายประภาศ คงเอียด อธิบดี

กรมธนารักษ์ และนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด

กรุงเทพมหานคร เป็นสักขีพยานการลงนาม

บันทึกการส่งมอบ-รับมอบสวนป่าเบญจกิติ 

ระยะท่ี 2-3 บางส่วน ระหว่างกองทัพบกกับ

กรมธนารักษ์และกรมธนารักษ์กับกรุงเทพฯ

ท้ังน้ี เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในการเป็นสักขี

พยานการลงนามบันทึกการส่งมอบ-รับมอบ

สวนป่า “เบญจกิติ” ไม่มีกำาหนดการให้นา

ยกฯ กล่าวมอบนโยบายเหมือนทุกงานท่ีผ่าน

มา และนายกฯ ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ โดยระบุ

ว่า “ไม่เอา พูดเล่น ไปตีความกันเยอะแยะ”.

อัปยศ

ขณะท่ีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร 

ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรค พปชร. ในฐานะเลขาฯ 

คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล 

(วิปรัฐบาล) ได้ขอเวลาเพื่อให้สมาชิกได้เข้า

ห้องประชุม ทำาให้นายศุภชัยกล่าวข้ึนว่า “หาก

องค์ประชุมไม่ครบ ก็ล่มอีก อายชาวบ้าน จาก 

การเช็กชื่อประชุมมีท้ังหมด 260 คน หาก 

ส.ส.ท่ีอยู่ในห้องประชุมช่วยกดบัตรตรวจสอบ

องค์ประชุมช่วยๆ กัน ครบแน่ๆ ท้ังน้ี ส.ส.มา

ประชุมครบองค์ประชุม แต่บางคร้ัง ส.ส.แสดง

ความจำานงไม่เช็กองค์ประชุมให้ ถือเป็นสิทธิ

ของ ส.ส.”

จากน้ัน นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ 

ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าว

ว่า ฝ่ายค้านอยู่ในห้องประชุม ส่วนองค์ประชุม

เป็นความรับผิดชอบของ ส.ส.รัฐบาล ทำาให้

นายศุภชัยตอบกลับว่า ข้อบังคับการประชุม

ไม่ระบุว่าองค์ประชุมเป็นของฝ่ายใด ดังน้ัน

ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ ส.ส.ทุกคน 

จากน้ันนายศุภชัยได้ส่ังพักการประชุม

ต่อมาเวลา 11.25 น. เปิดประชุมอีก

ครั้ง และกดออดเรียกสมาชิก น.ส.รังสิมา 

รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม พรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) เสนอให้เช็กองค์ประชุม

แบบขานชื่อ ซึ่งนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ 

ส.ส.เชียงใหม่ พรรค พท.สนับสนุน พร้อม

ย้ำาว่าการรักษาองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของ 

ส.ส.ฝั่งรัฐบาล จากนั้น น.ส.รังสิมาลุกขึ้น

อภิปรายอีกครั้งว่า รู้สึกไม่สบายใจที่นาย

จุลพันธ์เห็นว่าองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของ 

ส.ส.รัฐบาลเท่านั้น ถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะ

ความจริงการรักษาองค์ประชุมเป็นหน้าท่ี

ของ ส.ส.ทุกคน ทุกฝ่าย 

ย้อนเกล็ดยุค ปชป.

ต่อมา นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส. 

สุรินทร์ พรรค พท. ตอบโต้ว่า อยากให้ 

น.ส.รังสิมานึกถึงตอนท่ีเป็นฝ่ายค้าน และ

พรรค พท.เป็นฝ่ายรัฐบาล ในเวลาน้ันพรรค 

พท.โดนฝ่ายค้านขอนับองค์ประชุมวันละ 5 

คร้ัง เรื่องวอล์กเอาต์กลายเป็นเรื่องปกติ

จากนั้นเวลา 11.39 น. ได้ให้สมาชิก

แสดงตน แต่ผ่านไป 11 นาที นายศุภชัยแจ้ง

ผลการนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีเพียง 235 

คน จากสมาชิกทั้งหมด 476 คน ไม่ถึงครึ่ง

หนึ่ง ถือว่าองค์ประชุมไม่ครบ นายศุภชัยจึง

สั่งปิดประชุมในเวลา 11.50 น.

สำาหรับภาพรวมการกดบัตรแสดงตน

เป็นองค์ประชุมนั้น ส.ส.ที่ ไม่ร่วมกดบัตร

แสดงตนเป็นองค์ประชุม ส่วนใหญ่เป็น 

ส.ส.ฝ่ายค้าน โดยมี ส.ส.ฝ่ายค้านส่วนน้อยที่

กดบัตรแสดงตน อาทิ พรรคเพื่อไทย มี 5 คน 

คือ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่, 

นายนพคุณ รัฐผไท ส.ส.เชียงใหม่, นาย

ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ส.ส.ลำาปาง, นาย

ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ส.ส.นนทบุรี และ

นายสิรินทร รามสูต ส.ส.น่าน ส่วน ส.ส.พรรค

ก้าวไกล ที่กดบัตรแสดงตน มี 6 คนคือ 

นายเกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, 

นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี, นาย

คารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นาย

เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย, นายพีร

เดช คำาสมุทร ส.ส.เชียงราย และนายจิรวัฒน์                                                     

อรัณยกานนท์ ส.ส.กทม.

ขณะที่ ส.ส.รัฐบาลพร้อมใจกันกด

บัตรแสดงตนเป็นองค์ประชุม ยกเว้น 

ส.ส.พรรค พปชร. 19 คน อาทิ นายสม

ศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม, นายสันติ 

พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง, นายสุริยะ จึง

รุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม, นายชัยวุฒิ 

ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส, น.ส.ตรีนุช 

เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ, นายอธิรัฐ รัตน

เศรษฐ รมช.คมนาคม, ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผ่า ส.ส.พะเยา, น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ 

ส.ส.สมุทรปราการ, น.ส.วทันยา วงษ์ โอภาสี                                                 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ ส่วนพรรค ปชป.ไม่กด

บัตรแสดงตน 9 คน อาทิ น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น 

กฤดากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายชัยวุฒิ                               

บรรณวัฒน์ ส.ส.ตาก และนายอัครเดช วงษ์

พิทักษ์ โรจน์ ส.ส.ราชบุรี ขณะที่ ส.ส.พรรค 

ภท.ไม่กดบัตรแสดงตนเป็นองค์ประชุมมี 6 

คน อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสุข และนายศักดิ์สยาม 

ชิดชอบ รมว.คมนาคม แต่ท่ีน่าสนใจคือใน

ส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนา ที่มี ส.ส.ไม่กด

บัตรแสดงตนเป็นองค์ประชุมเกินคร่ึงพรรค 

คือ 8 คน จาก ส.ส.ที่มี 12 คน 

ย้ำาเป็นหน้าที่ของสภา

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทน

ราษฎร กล่าวถึงปัญหาสภาล่มว่า โดยทั่วไป

ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากสมาชิกด้วย

ดีมาตลอด แต่สัปดาห์ที่ผ่านมามีปัญหาองค์

ประชุมไม่ครบ โดยเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. มี

สมาชิกแสดงไม่ทัน และวันที่ 17 ธ.ค. เกิด

ปัญหาองค์ประชุมขาด โดยมีผู้ไม่แสดงตน

แต่อยู่ในห้องเป็นจำานวนมาก ซึ่งเท่าที่ตรวจ

สอบสมาชิกกดบัตรไม่ครบ แต่คนครบ ฝ่าย

ค้านกดบัตรไม่ก่ีคน ทำาให้องค์ประชุมขาด 

ส่วนตัวไม่ขอวิจารณ์ แต่รัฐบาลต้องเตรียม

คนให้พร้อม แต่ก็ไม่เป็นไร หากไม่เกิดบ่อย

นายชวนกล่าวย้ำาว่า องค์ประชุมเป็น

หน้าท่ีของสภาท้ังหมด ท้ังฝ่ายค้านและรัฐบาล 

แต่ระบบรัฐสภา รัฐบาลมาจากเสียงข้างมาก 

ดังน้ันฝ่ายรัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบใน

เบ้ืองต้น ต้องพยายามทำาให้องค์ประชุมให้ครบ 

แต่ฝ่ายค้านก็มีหน้าท่ีร่วมกัน ส่วนการขอตรวจ

สอบองค์ประชุมสามารถทำาได้ในบางเรื่อง แต่

ถ้าตรวจสอบองค์ประชุมทุกเรื่องจะทำาให้มี

หากลองตรวจสอบจะพบว่า ส.ส.ซีกรัฐบาล 

ที่ไม่เข้าร่วมประชุมเป็นใคร และจะทราบว่า

อะไรเกิดขึ้น ยืนยันว่า ฝ่ายค้านไม่ได้เล่นเกม 

แต่ฝ่ายค้านคือตัวนั่งประชุม แต่เราไม่อยาก

ให้รัฐบาลเอาเปรียบตลอดเวลา

เพื่อไทยรับจงใจทำาสภาล่ม

   นางมนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม 

พรรค พท. กล่าวว่า ส.ส.ฝ่ายค้านให้ความ

สำาคัญในการอภิปรายจะมาอ้างว่ากฎหมาย

ไม่ได้บอกว่าองค์ประชุมเป็นของรัฐบาล

หรือฝ่ายค้านไม่ได้ สมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็น

รัฐบาล น.ส.รังสิมาเคยทำาลายความเชื่อมั่น

ของระบบรัฐสภา ลุกขึ้นไปลากเก้าอี้ของนาย

สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานสภาบน

บัลลังก์ และวอล์กเอาต์ เขวี้ยงเก้าอี้ เขวี้ยง

หนังสือ แต่วันนี้พอเป็นรัฐบาลกลับบอกว่า

ฝ่ายค้านไม่อยู่เพื่อเป็นองค์ประชุม ไม่ช่วยกัน

พิจารณากฎหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชน  

ต่อมา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.หัวหน้า

พรรคเพื่อไทย ยอมรับว่า หากมีการมองว่า

เป็นเกมการเมือง ก็ไม่เถียง เพราะเราเล่น

เกมการเมืองแบบโปร่งใสให้เห็นกันไม่ใช่

แอบเล่น ถ้าแอบเล่นคงอยู่เป็นองค์ประชุม

เพื่อเข้าสู่วาระแล้วไปออกตอนลงมติ ก็จะ

ทำาให้กฎหมายที่เสนอมาถูกตีตกไปด้วย ฝ่าย

ค้านจำาเป็นต้องตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้ม

ข้น และประกาศชัดมาก่อน เสียงรัฐบาล 

266 เสียงเสถียรภาพถือว่าง่อนแง่น สุ่มเสี่ยง

ผิดพลาด ฝ่ายค้านมี 209 เสียง หากฝ่าย

ค้านไม่เข้มข้นจะเกิดผลเสียทั้งระบบ เพื่อ

ประโยชน์ โดยรวม หากฝ่ายค้านปล่อย ไม่ขัน

นอตในสภา จะทำาให้ประชาชนยากลำาบาก

มากขึ้น สภาล่ม 4 ครั้งในสมัยประชุมนี้

ถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดา ในการพิสูจน์ความ

สามารถของรัฐบาล จะมาโทษฝ่ายค้านคงไม่

ได้ รัฐบาลมีหน้าที่เป็นฝ่ายรักษาองค์ประชุม 

“ฝ่ายค้านจะให้บทเรียนรัฐบาลแบบนี้

ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะปรับตัวเอง หรือจนกว่า

จะยุบสภา คืนอำานาจให้ประชาชนตัดสิน 

เพราะฝ่ายค้านไม่อยากเห็นสภาที่เป็นเป็ด

ง่อยทำาอะไรไม่ได้เลย แม้แต่ พ.ร.ก.เงินกู้ 

รัฐบาลยังไม่กล้าเอาเข้าสภา แล้วจะบริหาร

ประเทศไปได้อย่างไร ยืนยันว่าฝ่ายค้าน

ไม่กลั่นแกล้ง แต่เราต้องการประสิทธิภาพ

และความรับผิดชอบของฝ่ายเสียงข้างมาก” 

นพ.ชลน่านกล่าว 

เมื่อถามถึงทางออกเรื่องนี้ นพ.ชล

น่านกล่าวว่า ได้หารือเบื้องต้นกับนายชวน

แล้ว ซึ่งนายชวนเห็นว่าขอให้เว้นวันศุกร์

ไว้ เพราะเป็นการพิจารณารายงานศึกษา

ที่สภาทำางานร่วมกัน และเป็นเรื่องที่เป็น

ประโยชน์กับประชาชน เบื้องต้นในสัปดาห์

ต่อไปฝ่ายค้านพร้อมที่จะทำางานอย่างเต็ม

ที่เฉพาะเรื่องนี้ ส่วนเรื่องที่เป็นผลงานของ

สภาวันพุธ พฤหัสบดี ยังเข้มข้นเหมือนเดิม 

ส่วนวันศุกร์ฝ่ายค้านยินดีร่วมมือไม่ตรวจ

สอบองค์ประชุม.

ผุด ‘8 อรหันต์’

ด้วยการอภัยโทษแล้ว ซึ่งในที่นี้คือพระราช

กฤษฎีกาอภัยโทษในโอกาสวันคล้ายวันพระ

บรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม               

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

พ.ศ.2564 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำาหรับคณะกรรมการฯ 8 ราย ประกอบ

ด้วย นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อดีตอัยการสูงสุด

และประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน

กระบวนการยุติธรรม เป็นประธาน กรรมการ

มีนายจีระพัฒน์ พันธ์ุทวี เลขาธิการสำานักงาน

ศาลยุติธรรม, นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ท่ี

ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำา, 

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะ

กรรมการกฤษฎีกา, พล.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะ

รัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ, นายชยาวุธ จันทร 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายวิทยา สุริ

ยะวงค์ อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และอดีต

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และนางพงษ์

สวาท กายอรุณสุทธ์ิ รักษาการในตำาแหน่งผู้

อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการบริหาร

ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี

ปรองดอง (ป.ย.ป.) เป็นกรรมการ และ

เลขานุการ

“คณะกรรมการฯ ดังกล่าวมีอำานาจ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงความเป็นมาและการ

ดำาเนินการเก่ียวกับการกำาหนดหลักเกณฑ์ 

ระเบียบปฏิบัติในการขอรับพระราชทาน

อภัยโทษและการกำาหนดชั้นนักโทษของกรม

ราชทัณฑ์ เพื่อป้องกันมิให้นักโทษเสียสิทธิ

ประโยชน์ที่ควรได้รับตามกฎหมาย และ

อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือผู้ช่วย

เลขานุการ เพื่อดำาเนินการเฉพาะเรื่องตาม

ที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้หน่วยงาน

ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้อง ให้

ความร่วมมือแก่คณะกรรมการในการชี้แจง

ข้อมูล ส่งเอกสาร ตลอดจนการดำาเนินการ 

อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำาหนด โดยให้

ประธานกรรมการรายงานผลการตรวจสอบ 

พร้อมกับข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้

ปัญหาต่อนายกฯ ภายใน 30 วัน” นายธน

กรกล่าว

ด้าน พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รอง

นายกฯ กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง

การลดโทษคดีทุจริตว่า ต้องไปถามกระทรวง

ยุติธรรม ส่วนกระแสกดดันให้เปลี่ยนตัว

รัฐมนตรีนั้น ต้องถามรัฐมนตรี ไม่ได้ดูเรื่อง

นี้ ไปตอบไม่ได้ และไม่กระทบพรรคพลัง

ประชารัฐ เดี๋ยวให้รัฐมนตรีเขาตอบ

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวในเรื่องนี้

ว่า ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยเร่งด่วน ต้องมีการแยกคดีทุจริตต่อบ้าน

เมืองและคดีอาญาอย่างร้ายแรงในการเสนอ

ลดโทษ แยกออกจากคดีอาญาทั่วไป เพราะ

คดีทุจริตคอร์รัปชันกว่าจะเอาผิดได้ใช้เวลา

หลายปีมาก ความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความ

อยุติธรรม จึงขอเสนอให้มีการแก้กฎหมาย

สำาหรับคดีทุจริตต่อบ้านเมืองให้กำาหนดระยะ

เวลาให้รวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มสอบสวนจนตัดสิน

คดีเสร็จต้องใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี ให้มีการจัด

ตั้งศาลฎีกาคดีอาญาทุจริตต่อรัฐ สำาหรับ

นักการเมือง, ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด โดยกำาหนดไม่ให้มีการอุทธรณ์ 

และหากคดีล้นมือ ขอให้ตำารวจ, พนักงาน

สอบสวน, กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ), 

อัยการ และศาลทำาโอที ซึ่งศาลจะสามารถ

พิจารณาคดีตั้งแต่ 17.00 น.เป็นต้นไปได้ 

นอกจากนี้ ให้มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ระยะ

เวลา 2-3 ปี ไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาอัยการ, 

ตำารวจ และพนักงานสอบสวน เพื่อมาเร่งรัด

คดีทุจริตทั้งหมด.

24 ธ.ค.

นายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความประจำา

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน  กล่าวว่า 

วันนี้ศาลไต่สวนจำาเลยทั้ง 4 คน โดยไต่สวน

คดีของนายพริษฐ์ 6 สำานวน นายอานนท์ 7 

สำานวน นายจตุภัทร์ 3 สำานวน และภาณุพงศ์ 

2 สำานวน ก่อนให้อัยการโจทก์ทำาคำาแถลง

คัดค้านภายในวันพุธที่ 22 ธ.ค.นี้ และนัด

ฟังคำาสั่งว่าจะได้หรือไม่ได้ประกันตัวในวัน

ศุกร์ที่ 24 ธ.ค.นี้ 

“เราเสนอต่อศาลว่า ถ้าจะกำาหนด

แบบเดียวกับ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล 

หรือรุ้ง ที่ ได้รับการปล่อยชั่วคราว แต่ต้อง

อยู่บ้านตลอด 24 ชม. ยกเว้นเดินทางไปสอบ 

ไปหาหมอ และไม่ไปกระทำาการใดๆ เป็นการ

เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมไป

ถึงการไม่เดินออกนอกราชอาณาจักรหากไม่

ได้รับอนุญาต และมารายงานตัวต่อศาลทุก

ครั้งตามที่กำาหนดนัดเราก็รับได้ การติดกำาไล

อีเอ็ม หรือให้กักขังไว้ที่บ้านตลอดเวลาคิด

ว่าเรารับได้ เพราะต้องการขอออกไปเรียน

หนังสือ” นายกฤษฎางค์ระบุ

ส่วนที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลนัด

ไต่สวนคดีละเมิดอำานาจศาล หมายเลขดำา 

ลศ.2/2564 ที่ผู้อำานวยการประจำาศาลอาญา

กรุงเทพใต้ ผู้กล่าวหานายกฤษพล ศิริกิตติกุล 

หรือโจเซฟ ในความผิดละเมิดอำานาจศาล

จากกรณีใช้คัตเตอร์กรีดแขนตนเองในห้อง

พิจารณาศาลอาญากรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 11 

ต.ค.2564 เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยชั่วคราวผู้

ต้องหาและจำาเลยในคดีมาตรา 112 โดย

ศาลมีคำาสั่งว่าให้จำาคุก 2 เดือน และปรับ 

500 บาท แต่ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ

เป็นประโยชน์แก่การไต่สวน จึงลดโทษให้กึ่ง

หนึ่ง คงจำาคุก 1 เดือนและปรับ 250 บาท 

โทษจำาคุกให้รอการลงโทษไว้ 6 เดือน หากไม่

ชำาระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 29 และได้กำาชับผู้ถูกกล่าว

หาด้วยว่าให้พึงระมัดระวังและไม่ประพฤติ

ปฏิบัติดังกรณีเช่นนี้อีก

วันเดียวกัน มีความต่อเนื่องกรณี 

ส.ต.ต.ชัยพล จากยางโทน ตำารวจควบคุม

ฝูงชน ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำาร้ายร่าง กาย 

บริเวณใกล้แยกมิตรสัมพันธ์ ภายหลังกลับ

จากปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความเรียบร้อย

ของการชุมนุมของกลุ่มราษฎรบริเวณแยก

ราชประสงค์ เมื่อกลางดึกวันที่ 12 ธ.ค.2564 

ซึ่งจับกุมได้แล้ว 2 คน ล่าสุด สน.พญาไท

ได้จับกุมนายเกียรติศักดิ์ ผิวอ่อน อายุ 

26 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 

2115/2564 ลงวันที่ 15 ธ.ค.2564 รายที่ 3 

ได้แล้วที่บ้านพักย่านสาธุประดิษฐ์ 

ส่วน น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธ์ิ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แถลงกรณี

ถูกหมายเรียกตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ข้อหา

ร่วมกันจัดกิจกรรมมีความเสี่ยงต่อการแพร่

โรคในเขตควบคุมสูงสุดเข้มงวด จากการ

ปราศรัยในเวทีม็อบสมรสเท่าเทียม ว่าเป็น

หมายการเมือง เพื่อข่มขู่ไม่ให้ ส.ส.ขึ้นเวที

ปราศรัย ไม่ให้ประชาชนจัดชุมนุมเรียกร้อง

สิทธิและเสรีภาพ 

 นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวเช่นกันว่า หมาย

พวกนี้คือหมายการเมืองทั้งสิ้น ได้รับหมาย

เกี่ยวกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินทั้งสิ้น 14 หมาย ทั้ง

ที่ไปสังเกตการณ์ชุมนุมก็จะได้รับหมายเรียก

ทุกครั้งเกือบ 100%.

ปัญหา ถือว่าเป็นเหตุการณ์เฉพาะกรณีท่ีเกิด

ข้ึนบางคร้ัง แต่ภาพรวมการทำางานของสภา

ยังผ่านไปได้ด้วยดี ซ่ึงงานท่ีช้าคือมีสมาชิก

อภิปรายเป็นจำานวนมาก ใช้เวลามากข้ึน ซ่ึง

เคยหารือกันว่าจะจัดสัดส่วนในการอภิปราย

ตามเสียงของ ส.ส.ในสภา

นายชวนยอมรับว่าภารกิจสภามี

มากและมีข้อจำากัดในการบริหารเวลาให้

สอดคล้องกัน เช่น เรื่องกระทู้ถาม กระทู้ถาม

แยก ที่รัฐมนตรีต้องไปตอบ แต่ขอขอบคุณ

รัฐบาลที่ ไม่เคยมาทำาอะไรให้เสียหายกับ

กระบวนการของนิติบัญญัติ โดยให้บริหาร

ตามกลไกของรัฐธรรมนูญ การทำางานของ

สภายังเป็นไปได้ด้วยดี ไม่ขัดข้อง ไม่มีตัน 

ไม่มีปัญหา ไม่มีอะไรเป็นข้อห้ามสามารถ

ดำาเนินการได้ แต่บางวาระที่เป็นเรื่อง 

กมธ. ซึ่งเป็นเรื่องของสมาชิกทุกพรรคไม่ใช่

เพียงแค่รัฐบาล ฝ่ายค้าน ไม่ควรมีปัญหา

ประท้วงจนทำาให้ไม่ครบองค์ประชุม เพราะ

จะเป็นการเสียโอกาสทั้ง 2 ฝ่าย

“ยอมรับว่ามี ส.ส.บ่น หลังเพิ่มวัน

ประชุมเป็นวันศุกร์ เพราะต้องการไปต่าง

จังหวัด แต่การนัดประชุมเป็นความเห็นชอบ

ร่วมกัน โดยสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมสภา

วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี และเพิ่มศุกร์ โดย

จะไปหยุดวันที่ 29-30 ธ.ค.เพื่อให้ ส.ส.กลับ

ต่างจังหวัด ซึ่งการตกลงเพิ่มวันประชุมเป็น

ภาระทุกฝ่าย เป็นงานส่วนรวม” นายชวนย้ำา

 ขณะที่ พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค 

พปชร. ระบุว่า สภาไม่ได้ล่ม แต่เนื่องจาก

ว่าประธานท่ีประชุมให้เวลานับองค์ประชุม

น้อยแค่ 2.10 นาที มันน้อยเกินไป ส.ส.เขา

อยู่ในสภากันทั้งหมด แต่อยู่ที่ห้องของเขา

และเดินมาไกล กำาลังจะเข้าห้องประชุม ซึ่ง

ขาดไปเพียง 10 คนเท่านั้น 

ชงจ่ายเงินเดือนตามการทำางาน

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรค พปชร. ระบุว่า การพิจารณาเรื่อง

ศึกษาแนวทางบริหารจัดการลุ่มน้ำาท้ังระบบ 

เป็นของ กมธ. ซึ่งมี ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและ

รัฐบาล ไม่ได้เป็นกฎหมายของฝ่ายรัฐบาล

อย่างเดียว ทุกฝ่ายต้องร่วมกันทำางาน แต่

เมื่อตรวจสอบองค์ประชุมกลายเป็นว่าพรรค

เพื่อไทยมี ส.ส. 131 มาออกเสียงเพียง 5 คน 

พรรคพลังประชารัฐมี ส.ส. 117 คน ออก

เสียง 98 คน พรรคภูมิใจไทยมี ส.ส. 59 คน 

ออกเสียง 52 คน พรรคก้าวไกลมี ส.ส. 52 

คน ออกเสียง 6 คน ซึ่ง ส.ส.ก้าวไกลบางคน

ก่อนโหวตยืนอภิปราย แต่กลับไม่ออกเสียง 

เข้าใจว่า ส.ส.ฝ่ายค้านที่มา แต่ไม่ออกเสียง 

มีความเข้าใจผิดอะไรหรือไม่ในเรื่องหน้าท่ี 

ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ ส.ส. 49 คน ออก 

40 คน พรรคชาติไทยพัฒนา ส.ส. 12 คน 

ออกเสียง 4 คน ถือว่าน้อยมากในฐานะเป็น

พรรคร่วมรัฐบาล 

“รัฐบาลมี ส.ส. 268 คน ออกเสียง 219 

คน แต่ ส.ส.ฝ่ายค้าน มี 208 คน มาออกเสียง

เพียง 14 คน ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ท่ี 6.73% 

เราจ่ายเงินเดือนตามเปอร์เซ็นต์ดีหรือไม่ เรื่อง

น้ีจะอ้างว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลก็ไม่ได้ เพราะ

เป็นเรื่องศึกษาของ กมธ. ของ ส.ส.ท้ังสภา จึง

อยากฝากไปถึงประชาชนผู้เสียภาษีมาเป็นเงิน

เดือนให้ ส.ส. แต่ปรากฏว่าการทำาหน้าท่ีออก

มาเป็นเช่นน้ี จึงขออนุญาตฟ้องประชาชนให้

ตรวจสอบ” นายไพบูลย์กล่าว 

ขณะท่ีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค ปชป. ในฐานะ

ประธานวิปพรรค ปชป. กล่าวในเรื่องน้ีว่า 

ถือเป็นประเด็นท่ีมีความสำาคัญมาก เพราะ

นำาสู่การวิพากษ์วิจารณ์การทำางานสภาของ

ฝ่ายนิติบัญญัติ จากการตรวจสอบในส่วนของ

พรรคมี ส.ส.เข้าประชุม 40 คน ลาประชุม 

3 คน ไม่แสดงตน 6 คน ถือเป็น 81% ท้ังน้ี 

พรรคร่วมรัฐบาลมาแสดงตนท้ังหมด 235 คน 

แต่เรื่ององค์ประชุมถือเป็นความรับผิดชอบ

ของทุกฝ่าย เพราะรัฐธรรมนูญกำาหนดชัดเจน 

“ที่ผ่ านมาการที่ฝ่ ายค้านวอล์ก

เอาต์ หรือขอนับองค์ประชุม กระทำาก็

ต่อเมื่อต้องการตอบโต้รัฐบาล แต่วันนี้มี

การพิจารณาเรื่องญัตติที่ กมธ.พิจารณา

เสร็จแล้ว ซึ่งเกือบทุกพรรคเสนอเข้ามา 

เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องพิจารณาของฝ่าย

นิติบัญญัติโดยเฉพาะ ไม่ใช่เรื่องขัดแย้งของ

ฝ่ายค้านและรัฐบาล หรือไม่ใช่เรื่องขัดแย้ง

ในข้อกฎหมายของคณะรัฐมนตรีและเสียง

ข้างน้อยในสภา” นายชินวรณ์กล่าว และว่า 

ขอเรียกร้องให้ใช้กลไกวิปสองฝ่ายเพื่อพูดคุย

กัน และถ้าฝ่ายค้านจะไม่แสดงตนหรือวอล์ก

เอาต์ ให้ดำาเนินการในกรณีที่รัฐบาลและฝ่าย

ค้านขัดแย้ง หรือรัฐบาลเสนอกฎหมายโดย

ไม่เคารพเสียงข้างน้อย เพราะประชาชน

อาจมองว่าเป็นเกมการเมือง 

ด้านพรรคฝ่ายค้าน นายสมคิด เชื้อคง 

ส.ส.อุบลราชธานี พรรค พท. ในฐานะรอง

ประธานคณะกรรมการประสานพรรคร่วม

ฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า สถานการณ์

ในสภาวันนี้บ่งบอกถึงความไม่พร้อมของ

รัฐบาล ที่ผ่านมาเราช่วยเป็นองค์ประชุม

ตลอด แต่ในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้ ส.ส.ซีก

รัฐบาลไม่ได้รับผิดชอบกฎหมายของตัวเอง 
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